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สํานักรายงานการประชมุและชวเลขตรวจแลว  วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สภารับรองในคราวประชมุรวมกันของรัฐสภา ครั้งที่  ๑  (สมัยสามัญทั่วไป)   
วันจันทรที่  ๒๖  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑

คร้ังที่  ๒   
(สมัยสามัญนติิบญัญตัิ) 

วันจันทรที่  ๑  เดือนกันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 



สารบัญ 
รายงานการประชุมรวมกันของรัฐสภา 

ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญนติิบัญญัติ) 
วันจันทรที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ณ ตึกรัฐสภา  
--------------- 

หนา 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม  
 - รับทราบเรื่อง รัฐสภาไดดําเนินการจัดงานตอนรับ        ๑ 
เดือนรอมฎอน ตามโครงการรัฐสภากระชับมิตรไทย – มุสลิม ๒๕๕๑  
ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม    ไมมี 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว  ไมมี 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่คางพิจารณา     ไมมี 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองที่เสนอใหม 
 ๕.๑ ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน         ๑ 
(ASEAN - Japan) ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 
  ผูอภิปราย 
  - นายไชยา สะสมทรัพย         ๒, ๔๑, ๗๒, ๗๙ 
  - หมอมราชวงศสุขุมพันธุ บริพัตร       ๑๒ 
  - นายสงวน พงษมณี           ๑๙ 
  - นายวรินทร เทียมจรัส        ๒๓, ๑๒๙ 
  - คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช       ๒๓ 
  - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ                ๓๓, ๑๒๘ 
  - นายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล          ๔๒ 
  - นายตวง อันทะไชย              ๔๕ 
  - นายจุติ ไกรฤกษ                  ๔๖ 



หนา 
  - นายนิรมิต สุจารี                  ๕๓ 
  - นายวิชาญ ศิริชัยเอกวฒัน                 ๕๕ 
  - นายนริศ ขาํนุรักษ                     ๖๐ 
  - นายสาธิต เทพวงศศิริรัตน                    ๖๓ 
  - นายชรินทร หาญสืบสาย                    ๖๘ 
  - นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ                    ๗๒ 
  - รอยโท กุเทพ ใสกระจาง                 ๘๐, ๑๒๘ 
  - นายธีระจิตต สถิโรตมวงศ                    ๘๒ 
  - นายนคร มาฉิม                        ๘๕ 
  - นายจตุพร พรหมพันธุ                      ๘๙ 
  - นางนฤมล ศิริวัฒน                      ๙๓ 
  - พันเอก อภวิันท วิริยะชยั                      ๙๕ 
  - นายสถาพร มณีรัตน                      ๙๙ 
  - นายวิทยา บุรณศิริ                 ๑๐๓, ๑๒๘ 
  - นายวิทยา อินาลา                     ๑๐๔, ๑๓๓ 
  - นางสาวรัชดา ธนาดิเรก                     ๑๐๗ 
  - นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย                    ๑๑๑ 
  - นายวรงค เดชกิจวิกรม                    ๑๑๗ 
  - นายชลนาน ศรีแกว                      ๑๒๐ 
  - นายอลงกรณ พลบุตร              ๑๒๓ 
  - นายวิชัย ศริิสุจินต                ๑๒๗ 
  - นายสาทิตย วงศหนองเตย              ๑๒๙ 
  - นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง             ๑๓๐ 
  - นายพิษณุ หัตถสงเคราะห          ๑๓๑, ๑๓๔, ๑๓๗ 
  - นายบุญยอด สุขถิ่นไทย              ๑๓๑, ๑๓๔ 
  - นายเสมอกนั เที่ยงธรรม              ๑๓๑, ๑๓๔ 
  - รอยตรี (หญิง) ระนองรักษ สุวรรณฉวี      ๑๓๑, ๑๓๕ 



หนา 
  - นายมาโนช เฮงยศมาก              ๑๓๑, ๑๓๕ 
  - นายวัชรพล โตมรศักดิ์              ๑๓๑, ๑๓๕ 
  - นายเอกพจน ปานแยม              ๑๓๑, ๑๓๗ 
 

------------------------- 



รายงานการประชุมรวมกันของรัฐสภา 
คร้ังที่ ๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 

วันจันทรที ่๑ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ณ ตึกรัฐสภา 

------------------- 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๗ นาฬิกา 
จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมดทีล่งชื่อไวเมื่อเลิกประชุม ๕๓๔ คน 

 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ขณะนี้มีทานสมาชิกรัฐสภาเซ็นชื่อ 
๓๓๔ ทาน เกินกึ่งหนึ่ง เกินจาก ๓๑๑ ก็ถือวาครบองคประชุม ตอไปผมจะดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้นะครับ  
  ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานจะแจงตอที่ประชุม  
  ผมขอเรียนวาครั้งแรกวาจะไมปรึกษาก็ตองปรึกษา และแจงใหที่ประชุม
ทราบ เนื่องจาก วันที่ ๒ ทางรัฐสภาไดดําเนินการจัดงานรอมฎอนขึ้น เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา 
ถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ของวันพรุงนี้ ก็จึงเชิญทานสมาชิกรัฐสภาทานใดมีโอกาสนะครับ 
เราจะถือวาเปนพุทธและก็เขารวมงานไมไดนะครับ เรามารวมกันเพื่อทําใหศาสนา 
ทุกศาสนาในสภาแหงนี้นะครับ ไดกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็แจงใหที่ประชุม
ทราบนะครับ หวังวาคงไดรับความรวมมือดวยดีทุกฝายนะครับ  
  (ที่ประชุมรับทราบ) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงาน 
การประชุม ไมมี 
  ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ไมมี 
  ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่คางพิจารณา ไมมี 
  ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอใหม 
  ๕.๑ ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน (ASEAN – Japan 
Comprehensive Economic Partnership – AJCEP) ซึ่ง (คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 
 



 ๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                    สาริศา ๑/๒ 
 
  ทานรัฐมนตรียังไมมาสักคนเลย เชิญทานรัฐมนตรีไชยาครับ 
  นายไชยา สะสมทรัพย (รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย)  :  ทานประธาน
รัฐสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม นายไชยา สะสมทรัพย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย ขอขอบคุณทุกทานและสมาชิกผูทรงเกียรติที่ไดใหโอกาสรัฐบาลนําเสนอ 
ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน หรืออาเซียน - เจแปน คอมพรีเฮนซีฟ  
อีโคโนมิค พารทเนอรชิพ (ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership) 
หรือเรียกวาเอเจเซป (AJCEP)----------------------------------------------------------------------- 
 
 

- ๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                            สุทธิกานต ๒/๑ 
 
กระผมไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหนํามาชี้แจง เพื่อนําเสนอรางความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุน ตอที่ประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาใหไทยเขารวมเปนภาคีของ
ความตกลงเอเจเซป เหตุผลในการนําเสนอตอรัฐสภาและประเด็นพิจารณา ความตกลงนี้
เปนความตกลงที่อาเซียนและญี่ปุนไดดําเนินการตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
สรุปผลการเจรจาทําความตกลงเสร็จสิ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยไทยไดลงนาม
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งขณะนี้ญี่ปุนและสิงคโปรไดดําเนินการกระบวนการ
ภายในเสร็จสิ้นแลว และคาดวาทั้ง ๒ ประเทศจะสามารถใหสัตยาบันภายในเดือน
สิงหาคมนี้ ซึ่งจะมีผลใหความตกลงมีผลใชบังคับกับ ๒ ประเทศดังกลาวในวันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยที่ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น  ๆ กําลังอยูระหวางการ
ดําเนินการกระบวนการภายใน เพื่อใหความตกลงมีผลใชบังคับได รัฐบาลพิจารณาแลว
เห็นวาความตกลงดังกลาวอยู ในขอบขายที่ ระบุไวตามมาตรา  ๑๙๐  วรรคสอง  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกอนการแสดงเจตนา 
ไดมีผลผูกพันตอประเทศหรือการใหสัตยาบันจะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ประกอบกับรัฐบาลเล็งเห็นประโยชนที่จะไดรับเพิ่มเติมจากความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ
ไทย - ญี่ปุน หรือเจเทปา (JTEPA) รวมทั้งเห็นวาประโยชนของความตกลงอาจจะลด
นอยลงไป โดยเฉพาะเมื่อความตกลงมีผลใชบังคับ ญี่ปุนและอาเซียนอื่น ๆ จึงมีความ
จําเปนเรงดวนที่จะนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ กอนที่จะแจงประเทศสมาชิกอื่น ๆ วาไทยพรอมที่จะผูกพันใหความตกลงมีผล 
ใชบังคับตอไทย เหตุผลที่ตองเขารวม กระผมใครขอเรียนถึงเหตุผลความจําเปนที่จะตอง
เขาความตกลงดังนี้ ในระยะที่ผานมานับจากอาเซียนไดถูกกอตั้งเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๐ 
อาเซียนไดมุงมั่นที่จะสรางประชาคมเศรษฐกิจที่แข็งแกรงที่ครอบคลุมทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคง อาเซียนยังมุงเนนที่จะปรับตัวใหทันกระแสการคาในยุคโลกาภิวัตน 
โดยจะเห็นไดจากวิสัยทัศน อาเซม เอเชีย วิชั่น (ASEM Asia Vision) ๒๐๒๐ ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ที่จะผลักดันใหอาเซียนมีบทบาทสําคัญในเวทีระหวางประเทศ  โดยเสริมสราง
ความสัมพันธใหแนนแฟนกับประเทศคูคา และตอมาไทยไดรวมกับสมาชิกอาเซียนอื่น 
ลงนามในกฎบัตรอาเซียน และปฏิญาณวาแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



 ๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                            สุทธิกานต ๒/๒ 
 
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งมีวัตถุประสงคสําคัญประการหนึ่งคือ สงเสริมให
อาเซียนบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก โดยเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศ
นอกกลุม ซึ่งอาเซียนไดดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔ กอนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
จะมีผลใชบังคับ โดยปจจุบันอาเซียนไดมีความตกลงการคาเสรีระหวางการเจรจาจัดทํา
ความตกลงการคาเสรีจํานวน ๖ ฉบับ กับประเทศคูคาที่สําคัญตาง ๆ คือจีน อินเดีย ญี่ปุน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เกาหลีใต และสหภาพยุโรป ไทยในฐานะที่เปนสมาชิกของ
อาเซียนและเปนประเทศผูริเร่ิมกอตั้งอาเซียนไดเขารวมเจรจาความตกลงการคาเสรี
ระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจามาโดยตลอด เพราะเล็งเห็นโอกาสในการขยายการคา
และการลงทุน รวมทั้งประโยชน เศรษฐกิจ และการคาอื่น ๆ ที่จะไดรับการเจรจาตอรองใน
ฐานะกลุมอาเซียน การจัดทําความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระหวางอาเซียนกับญ่ีปุน 
เปนสิ่งที่อาเซียนและญี่ปุนไดพิจาณาแลวเห็นพองรวมกันวาจะกอใหเกิดประโยชน 
ทางเศรษฐกิจรวมกันและเพิ่มการขยายตัวของการคาและการลงทุนระหวางกันตอไป 
ญี่ปุนเปนคูคาและผูลงทุนที่สําคัญของอาเซียนและไทย  ดังที่ทราบกันวาญี่ปุน 
เปนประเทศมหาอํานาจที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคเอเชีย เปนคูคา 
ที่สําคัญอันดับหนึ่งของอาเซียนและของไทย โดยเปนตลาดสงออกที่สําคัญอันดับที่ ๓ 
ของอาเซียน รองจากสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปเปนแหลงนําเขาลําดับที่ ๑  
ของอาเซียน  การคาระหวางอาเซียนกับญ่ีปุนในป  พ .ศ .  ๒๕๕๐  มีมูลคาสูงถึง  
๑๗๓,๘๘๘ ลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง ๒๕๕๐ การคาระหวางอาเซียนและ
ญี่ปุนขยายตัวเปนอัตราเติบโตเฉลี่ย ๑๑ เปอรเซ็นตตอป ในสวนของการคาไทย - ญี่ปุน
เปนคูคาที่สําคัญที่หนึ่งของไทย โดยญี่ปุนเปนตลาดสงออกที่สําคัญอันดับ ๒ ของไทย 
รองจากสหรัฐอเมริกา--------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓/๑ 
 
 
 



 ๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            นภา ๓/๑ 
 
และเปนแหลงนําเขาที่สําคัญลําดับที่  ๑  ของไทย  การคาระหวางไทยและญี่ปุน 
ในป  พ .ศ .  ๒๕๕๐  มี มูลคารวม  ๔๖ ,๕๑๙  ลานเหรียญสหรัฐ  คิด เปนสัดสวน  
๑๖ เปอรเซ็นตของการคาทั้งหมดของไทยกับโลก ญี่ปุนเปนผูลงทุนที่สําคัญอันดับที่ ๒ 
ของอาเซียนรองจากสหภาพยุโรป โดยในป พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง ๒๕๕๐ ญี่ปุนลงทุน 
ในอาเซียนเฉลี่ยปละ ๖,๑๖๓ ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปน ๑๘ เปอรเซ็นตของการลงทุน
ทั้งหมดในอาเซียน และในป พ.ศ. ๒๕๕๐ มูลคาการกอสรางของญี่ปุน ในอาเซียนคิดเปน
สัดสวน  ๑๑  เปอร เซ็นตของการลงทุนโดยตรงนอกประเทศทั้ งหมดของญี่ปุน  
ญี่ปุนเปนประเทศที่ เขามาลงทุนในประเทศไทยมากที่สุด  โดยลงทุนเฉลี่ยปละ  
๑,๖๓๒ ลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงป พ.ศ. ๒๕๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้ 
มูลคาการลงทุนของญี่ปุนในไทยคิดเปนสัดสวน ๔ เปอรเซ็นตของการลงทุนโดยตรง 
นอกประเทศทั้งหมดของญี่ปุน นอกจากนี้อาเซียนยังเปนฐานการผลิตและสงออกที่สําคัญ
ของญี่ปุนไปยังประเทศอื่นทั่วโลก อาเซียนเปนกลุมประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ 
ดวยทรัพยากร แตไมมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในขณะที่ญี่ปุนเปนประเทศที่มีความกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยี แตไมมีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาเซียนและญี่ปุนจึงมีความสัมพันธ
แบบพึ่งพาและตางตอบแทนซึ่งกันและกัน ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน 
จึงเปนกลไกที่ชวยสงเสริมใหเครือขายการผลิตอาเซียน - ญี่ปุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ความเปนมาและการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ กระผมขอเรียนสรุปลําดับความเปนมา
ของความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน และการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ  
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและญี่ปุนมีมติ 
ใหศึกษาการรวมกลุมเศรษฐกิจระหวางอาเซียนกับญ่ีปุน โดยเล็งเห็นวาการกระชับ
เสริมสรางและขยายความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางกัน มีความสําคัญอยางยิ่ง 
ตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้ง ๒ ฝาย ซึ่งผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาการจัดทํา 
ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน จะกอใหเกิดการขยายตัวทางดานการคา  
การเติบโตทางเศรษฐกิจทั้ง  ๒  ฝาย  การจางงานและการกอใหเกิดความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจและภูมิภาค ซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ โดยจะสงผลให
การสงออกของอาเซียนและญี่ปุนขยายตัว ๔๔ เปอรเซ็นต และ ๒๗.๕ เปอรเซ็นต 



 ๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            นภา ๓/๒ 
 
ของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนและญี่ปุน  การขยายตัวเพิ่มขึ้น  
๑.๙๙ เปอรเซ็นต และ ๐.๐๗ เปอรเซ็นตตามลําดับ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  
ผูนําอาเซียนและญี่ปุนไดประกาศเจตนารมณในการจัดทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ
อาเซียน - ญี่ปุน และตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดลงนามในกรอบการเจรจา ซึ่งไดระบุถึง 
แนวทางการเจรจาความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน โดยนําผลการเจรจา 
แบบทวิภาคีกับประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบการจัดทําความตกลงในระดับภูมิภาค
ตอไป การเจรจาทําความตกลงเริ่มขึ้นเปนทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
โดยมีการเจรจารวมทั้งสิ้น ๑๑ รอบ โดยสามารถสรุปผลการเจรจาไดในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ มีผลใชบังคับในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐  
ซึ่ง เปนชวงระหวางการเจรจาครั้ งที่  ๙  และครั้ งที่  ๑๐  ซึ่งตามมาตรา  ๓๐๕  (๕)  
ของรัฐธรรมนูญกําหนดไววา การใดที่ไดทําไปแลวกอนรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีผลใชบังคับ
ใหเปนอันใชได หลังจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีผลใชบังคับ กระทรวงพาณิชย 
ไดดําเนินการในสวนที่เหลือของการจัดทําความตกลงใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ  
โดยไดเผยแพรสาระสําคัญของความตกลงผานทางสื่อ ทางวิทยุ ทางหนังสือพิมพ สิ่งพมิพ 
โทรทัศน และการจัดสัมมนาเพื่อใหประชาชนผูสนใจรับทราบความคืบหนาของกรอบ 
การเจรจามาโดยตลอด และไดเสนอรางความตกลงใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ  
ใหลงนามความตกลง ซึ่งการลงนามยังไมมีขอผูกพันตอไทย เนื่องจากขอ ๗๙ ของ 
ความตกลงระบุไววา ความตกลงจะมีผลใชบังคับเสมือนประเทศภาคีใหสัตยาบัน 
หลังจากการลงนามแลวกระทรวงพาณิชยไดเปดเผยเนื้อหาทั้งหมดของความตกลง 
ผานทางเว็บไซต (Web site) ของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย  
และไดมีการสัมมนาเผยแพรความตกลงเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ การจัดเวที
ประชาชนเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ------------------------------------------------------------ 
 

- ๔/๑ 
 
 



 ๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              จิตตานันท ๔/๑ 
 
พรอมทั้งไดเขาชี้แจงขอมูลรายละเอียดของความตกลงตอคณะกรรมาธิการวุฒิสภา ไดแก 
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ  การพาณิชยและอุตสาหกรรม  คณะกรรมาธิการ 
การตางประเทศ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน  
เปนตน โดยเปนการดําเนินการตามวรรค ๔ ของมาตรา ๑๙๐ ซึ่งระบุวาหลังจากที่มี 
การลงนามความตกลงและกอนที่จะแสดงเจตนาใหมีการผูกพันจะตองใหประชาชน
สามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญา กระทรวงพาณิชยไดนํารางความตกลง
เสนอตอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อขอความเห็นชอบใหเสนอรางตามความตกลงเขาสู 
การพิจารณาของรัฐสภา เพื่อใหความเห็นชอบในการใหสัตยาบันตามที่ระบุในวรรคสอง
ตามมาตรา ๑๙๐ โดยเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร วิป (Whip) รัฐบาลพิจารณา ซึ่งลาสุดเมื่อ
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการดังกลาวมีมติเห็นชอบใหเสนอรางความตกลง
ดังกลาวเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา สรุปสาระสําคัญของความตกลงหุนสวนทาง
เศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุน ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุน เปนความตกลง
เขตการคาเสรีในระดับภูมิภาคประกอบดวยประเทศสมาชิกรวม ๑๑ ประเทศ คือ ไทย 
สิงคโปร เวียดนาม บรูไน กัมพูชา พมา อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ลาว มาเลเซียและญี่ปุน 
โดยมีเปาหมายที่จะสงเสริมการคาการลงทุนระหวางประเทศสมาชิกมากยิ่งขึ้น โดยที่กอน
การจัดทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน ประเทศไทยและอาเซียนอื่น
ยกเวนลาว พมาและกัมพูชา ลวนแลวแตมีความตกลงเขตการคาเสรีในระดับทวิภาคีกับ
ญี่ปุน เปาหมายหลักของการเจรจาจัดทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน 
ของประเทศสมาชิกอาเซียนจึงมุงเนนที่จะใหความตกลงนี้มีประโยชนเพิ่มเติมมากขึ้นจาก
ความตกลงทวิภาคี จึงไดรวมกันผลักดันจนทายที่สุดไดรับการลดภาษีเพิ่มเติมจากญี่ปุน
และมีความยืดหยุนในเรื่องของกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา ความตกลงครอบคลุมการคา
สินคาเปนหลักสวนการคาบริการและการลงทุนนั้นปจจุบันยังไมมีขอผูกพันทางการเปดเสรี
แตอยางใด มีเพียงการตกลงใหจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือดานการเปด
ตลาดการคา บริการ และลงทุนภายใน ๑ ปหลังจากที่มีความตกลงมีผลใชบังคับความ 
ตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน มีสาระครอบคลุมความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 



 ๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             จิตตานันท ๔/๒ 
 
ระหวางอาเซียนกับญ่ีปุนแบบรอบดาน ประกอบดวย ๑๐ บท โดยมีสาระสําคัญไดแก  
การลดภาษีญี่ปุนสินคา ๙๖.๗ เปอรเซ็นตของมูลคาการนําเขาจากอาเซียนทั้งหมด จะถูก
นํามาลดยกเลิกภาษีนําเขาใน ๑๐ ป ได ๙๐ เปอรเซ็นต และยกเลิกภาษีทันทีที่มีความ 
ตกลงมีผลใชบังคับ ไทย มาเลเซีย บรูไน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สินคา ๙๓.๘ เปอรเซ็นต 
ของมูลคาการนําเขาของแตละประเทศจากญี่ปุนจะถูกนํามาลดยกเลิกภาษีภายใน ๑๐ ป 
หลังจากความตกลงมีผลใชบังคับ สิงคโปรจะยกเลิกภาษีนําเขาทั้งหมดหลังจากความ 
ตกลงมีผลใชบังคับ เวียดนาม กัมพูชา ลาวและพมา ไดรับความยืดหยุนสําหรับระยะเวลา
การลดยกเลิกภาษีนานกวาเปน ๑๗ ถึง ๑๘ ป กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา กฎวาดวยถิ่น
สินคาภายใตการตกลงนี้เปดโอกาสใหสามารถนําวัตถุดิบจากอาเซียนและญี่ปุนมาใช 
ในการผลิต จึงชวยใหการไดสิทธิประโยชนทางภาษีทําใหงายขึ้นพรอมทั้งกําหนดใหสินคา
บางกลุมที่ใชวัตถุดิบนอกภูมิภาคไมเกิน ๑๐ เปอรเซ็นต สามารถไดรับสิทธิประโยชนทาง
ภาษีและมีการรายงานสินคาที่ยืดหยุนกวาในเจเทปามาตรฐานการปกปองสามารถใช
มาตรการการปกปองโดยการระงับการลดภาษีนําเขาหรือการขึ้นภาษีนําเขาเพื่อการ
ปองกันหรือเยียวยาความเสียหายอยางรายแรงตออุตสาหกรรมภายในของประเทศภาคี 
อันเนื่องมาจากการลดภาษีภายใตความตกลง มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
ระบุใหมีการจัดตั้งอนุกรรมการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล 
ที่เกี่ยวของและอํานวยความสะดวก ความรวมมือในดานนี้มาตรฐานกฎระเบียบทาง
เทคนิค ตรวจสอบและการรับรอง-------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕/๑ 
 
 
 
 
 



 ๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                   เพทาย ๕/๑ 
 
ความตกลงนี้ระบุใหมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค 
การตรวจสอบและรับรองเพื่อประสานงานความรวมมือและดําเนินการตามแผนงาน 
ที่จัดทําขึ้น เพื่อการอํานวยความสะดวกการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรอง การระงับ
ขอพิพาท กําหนดใหมีกลไกระงับขอพิพาทระหวางประเทศภาคี สําหรับกรณีนี้เกี่ยวกับ
การตีความหรือการใชความตกลง เมื่อเห็นวาผลประโยชนถูกละเมิดหรือทําใหเสียหาย 
อันเปนผลมาจากการผิดพลาดในการปฏิบัติตามพันธกรณีในการตกลงของประเทศอื่น 
ความรวมมือทางเศรษฐกิจภายใตความตกลงนี้ครอบคลุมสาขาตาง ๆ เชน พิธีการ 
ที่เกี่ยวกับการคา สภาพแวดลอมทางธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม พลังงาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เกษตรกรรม การประมง 
การปาไม เปนตน โดยจะมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการความรวมมือดานเศรษฐกิจและ
พิจารณาจัดทําแผนงานความรวมมือตอไป ผลประโยชนและผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
ความตกลงนี้จะกอใหเกิดเครือขายการผลิตขนาดใหญ ครอบคลุมเขตการคาเสรีที่มีมูลคา
การคาระหวางกันสูงถึง ๑๗๐,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ ผลของความตกลงจะกอใหเกิด
ประโยชนทั้ง ๒ ฝาย ทั้งในดานการคาและการลงทุน โดยจะเปนการลดตนทุนการผลิต 
ใหสินคาที่ผลิตในอาเซียน สงเสริมใหอาเซียนเปนฐานการผลิตเพื่อการสงออกสินคาที่มี
ความสําคัญและแขงขันในตลาดโลกได โดยเฉพาะอยางยิ่งยานยนตและชิ้นสวน
เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส เปนตน และเปนการดึงดูดการลงทุนของญี่ปุน ทําให
อาเซียนแขงขันกับประเทศขนาดใหญที่มีประชากรและทรัพยากรจํานวนมากอยางจีนและ
อินเดียได ภายใตความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน การเปดตลาดหรือ 
การลดภาษีสินคาจากญี่ปุนและไทยมีความคลายคลึงกับการตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจ
ไทย – ญี่ปุน เจเทปา ที่มีผลใชบังคับแลวในปจจุบัน โดยไทยไมไดเปดตลาดสินคาเร็วไป
กวาการเปดตลาดภายในเจเทปา ในขณะที่ญี่ปุนลดภาษีสินคา จากรายงานการใหความ
ตกลงอาเซียน – ญี่ปุน ดีกวาความตกลงไทย – ญี่ปุน เชน สินคาปลาหมึกปรุงแตง  
ผงโกโก เวเฟอร พิซซาแชแข็ง เพสทรี และขนมจําพวกเบเกอรี่อ่ืนๆ ทั้งนี้ประโยชน 
ทางดานภาษีที่ไดรับเพิ่มเติมจากความตกลงอาเซียน – ญี่ปุน เมื่อเทียบกับความตกลง
ไทย – ญี่ปุน ไดแกการเปดตลาดสินคาเพิ่มขึ้น เร็วขึ้น ๗๐ รายการ คิดเปนมูลคา  



 ๑๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                   เพทาย ๕/๒ 
 
๕๑ ลานเหรียญสหรัฐ รวมทั้งยังมีประโยชนเพิ่มเติมที่สําคัญคือ กฎวาดวยถิ่นกําเนิด
สินคาที่ยืดหยุน ซึ่งทําใหสามารถใชสิทธิประโยชนทางภาษีภายใตการตกลงของ 
อาเซียน – ญ่ีปุน ไดมากขึ้นและงายขึ้นตอความตกลงเจเทปา โดยวัตถุดิบในอาเซียนและ
ญี่ปุนจะถือเปนวัตถุดิบรวมกันนํามาใชในการผลิตเพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนภาษีได 
นอกจากนี้ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุน ยังเปนพื้นฐานที่จะนําไปสู
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในระดับใหญที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน อาเซม 
บวก ๓ ซึ่งรวมอาเซียน ๑๐ ประเทศ กับ จีน ญี่ปุน เกาหลี หรือ อาเซม บวก ๖ อาเซม  
๑๐ ประเทศ กับ จีน ญี่ปุน เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย 
  ทั้งนี้ จากการศึกษาของสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ชี้ใหเห็นถึง
ประโยชนและผลกระทบจากการจัดทํา และไมจัดทําตามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ 
อาเซียน – ญี่ปุน ในดานตาง ๆ ดังนี้ 
  ความสัมพันธระหวางประเทศ การจัดทําความตกลงจะชวยกระชับ
ความสัมพันธที่แนนแฟนระหวางไทยและญี่ปุน และแสดงความมุงมั่นทางการเมือง
ระหวางประเทศในการมุงสูความเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หากไมจัดทํา 
ความตกลง ไทยจะสูญเสียโอกาสในความรวมมือดานตาง ๆ ภายใตความตกลง และอาจ
เสียเปรียบประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นในดานขอมูลยุทธศาสตร การเปดตลาดสินคา 
การจัดทําความตกลงจะทําใหสามารถสะสมถิ่นกําเนิดสินคาภายในอาเซียนได มีการ 
ผอนคลายถิ่นกําเนิดสินคามากกวาเจเทปา บางกลุมสินคายังไดรับประโยชนจากภาษี
เพิ่มเติมจากเจเทปาเนื่องจากญี่ปุนเปดตลาดสินคาเพิ่มขึ้น เร็วขึ้น หากไมจัดทํา 
ความตกลงจะทําใหไทยสูญเสียความสําคัญในฐานะที่เปนเครือขายการผลิตของญี่ปุน 
ในอาเซียน ซึ่งอาจจะสงผลประทบตอการลงทุนโดยตรงจากญี่ปุน---------------------------- 
 

- ๖/๑ 
 
 
 



 ๑๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                  ลักขณา ๖/๑ 
 
ผลกระทบเศรษฐกิจภาพรวม การจัดทําความตกลงจะกอใหเกิดผลดีกับเศรษฐกิจไทย 
ในภาพรวม โดยคาดวาจีดีพี (GDP) ขยายตัวรอยละ ๐.๓ การนําเขาสินคาทุนราคาถูกลง  
ซึ่งคาดวาจะสงผลใหการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๒ หากไมจัดทําความตกลง
อาจจะกอใหเกิดการหดตัวของการลงทุนโดยตรงจากญี่ปุน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะสงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจโดยรวมและการจางงาน ผลกระทบเศรษฐกิจหลายสาขา การจัดทําความ 
ตกลงคาดวาจะสงผลประโยชนตอผูผลิตผัก ผลไม เมล็ดถั่ว ผลิตภัณฑอาหารตาง ๆ และ
เครื่องนุงหม โดยการสงออกที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น หากไมทําจัดทําความตกลงจะทําให
ผูผลิตสินคาประมงสด แชแข็ง พลาสติกและโลหะ ไมตองแขงขันกับสินคานําเขาจาก
อาเซียนและญี่ปุน มาตรการรองรับ กระทรวงพาณิชยไดเตรียมปองกันเพื่อใหผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นตออุตสาหกรรมภายในประเทศมีนอยที่สุดเทาที่จะทําได โดยในชั้นตนไทยมิได
ลดภาษีภายใตเจเทปาเร็วไปกวาภายใตเจเทปาและไดปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
ดวยการจัดสินคาที่อาจไดรับผลกระทบจากการเปดตลาดไวในกลุมสินคาที่ไมนําภาษี 
มาลดหรือนํามาลดภาษี แตใหมีระยะเวลาในการปรับตัวนานกวาสินคากลุมอ่ืน ๆ 
อยางไรก็ดี หากความตกลงมีผลใชบังคับแลว มีการนําเขาสินคาทะลักเขามา กอใหเกิด 
ความเสียหายตออุตสาหกรรมภายในประเทศก็มีมาตรการปองกันซึ่งเปดโอกาสใหขึ้น
ภาษีกลับไปยังอัตราเดิม เพื่อระงับและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการลดภาษีนําเขา
สินคา สําหรับธุรกิจที่ไดผลกระทบจากเอฟทีเอ (FTA) สามารถขอใชงบประมาณจาก
กองทุนเพื่อการปรับตัวและภาคการผลิต ภาคบริการที่ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรี
ทางการคา ซึ่งมีงบประมาณราว ๑๐๐ ลานบาท ภายใตกรมการคาตางประเทศ กระทรวง
พาณิชยได อีกทั้งยังมีกองทุนปรับโครงสรางภาคการเกษตรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กองทุนปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรมรองรับดวย 
อีกทางหนึ่ง การดําเนินการตอไป หลังจากที่ได รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว  
และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการภายใต เพื่อรองรับการมีผลใชบังคับของความตกลง 
เชน การออกประกาศลดภาษีนําเขาของกระทรวงการคลังแลว กระทรวงการตางประเทศ
จะมีหนังสือทางการทูตแจงตอประเทศภาคีใหทราบวา ไทยพรอมที่จะใหความตกลงมีผล
ใชบังคับ ซึ่งความตกลงจะมีผลใชบังคับในวันที่ ๑ ของเดือนที่ ๒ หลังจากที่อาเซียน  



 ๑๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                 ลักขณา ๖/๒ 
 
อยางนอย ๑ ประเทศ และญี่ปุนมีหนังสือทางการทูตดังกลาวแจงตอประเทศภาคีแลว  
จึงเรียนสภาเพื่อโปรดทราบ 
  นายชัย ชิดชอบ  (ประธานรัฐสภา)  :  ทานสมาชิกรัฐสภาที่ เคารพ 
เนื่องจากความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุนนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณา 
ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ซึ่งจะครบกําหนด 
ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง เรียนเชิญทานแรก  
ทานหมอมราชวงศสุขุมพันธุ บริพัตร เรียนเชิญครับ 
  นายไชยา สะสมทรัพย (รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย)  :  ทานประธานครับ 
ผมไดทําหนังสือขอเจาหนาที่เขามารวมชี้แจงดวยครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญเขามาไดครับ อนุญาต 
  นายไชยา สะสมทรัพย (รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย)  :  ขอบคุณครับ 
  หมอมราชวงศสุขุมพันธุ บริพัตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :   
ขอบคุณมากครับ ทานประธานที่เคารพ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ผมขออนุญาตนิดนะครับหมอมครับ 
  หมอมราชวงศสุขุมพันธุ บริพัตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :   
กระผม สุขุมพันธุ บริพัตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  หมอมครับ ผมขออนุญาตนิดนะครับ 
คือจะประกาศรายชื่อของผูที่เขารวมชี้แจง นางสาวชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมเจรจา
การคาระหวางประเทศ นายวินิจฉัย แจมแจง ที่ปรึกษาการพาณิชย กระทรวงพาณิชย 
นางสุณี ปยะพันธุพงศ  ผู อํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย  
กรมควบคุมมลพิษ นายฤทธิ์ ศยามานนท ผูอํานวยการสวนนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ระหวางประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง นางสาวสุชยา ชิณวงษ เจาหนาที่อากร ๘ ว.  
กรมศุลกากร นายวิชัย ศิริสุจินต ผูอํานวยการกองพัฒนางานกฎหมายระหวางประเทศ 
กรมสนธิสัญญาระหวางประเทศ เชิญหมอมตอได เชิญครับ 
 

- ๗/๑ 



 ๑๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              วชิราภรณ ๗/๑ 
 
  หมอมราชวงศสุขุมพันธุ บริพัตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :   
ขอบคุณมากครับทานประธาน  ผม หมอมราชวงศสุขุมพันธุ บริพัตร สมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร ระบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ทานประธานครับ 
บางทีชีวิตก็มีเรื่องที่นาตื่นเตนระทึกใจในบางครั้งนะครับ ผมเปนอาจารย ๑๗ ป เปน ส.ส. 
๑๒ ป ผมนึกวาไดเห็นทุกสิ่งทุกอยางแลว แตก็ยังมีของแปลกใหมใหเห็นจนไดครับ  
นั่งอยูเฉย ๆ ก็มีความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุนโผลมาใหรัฐสภาพิจารณา 
ทานประธานครับ ผมทราบดีครับวากระบวนการเจรจาระหวางประเทศ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในกรอบของพหุภาคีมันเปนเรื่องที่สวนใหญจําเปนตองดําเนินการเปนระยะยาว
เปนกระบวนการที่ตอเนื่องขามป และในกรณีหนังสือสัญญาฉบับนี้ก็ไดมีการเจรจาถึง  
๑๑ รอบ ทายที่สุดรอบสุดทาย รอบที่ ๑๑ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ผมเขาใจ
ครับวาในชวงนี้มันเปนชวงรอยตอของทางการเมือง รอยตอเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ แตวา 
การลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายนที่ผานมา เปนการ
ลงนามในชวงที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดนํามาใชแลว ดังนั้นผมนึกวามันอาจจะเปน 
สิ่งที่ดีเพื่อใหสอดคลองกับวิญญาณ ถึงแมวาจะไมเปนสิ่งที่สอดคลองกับตัวอักษรโดยตรง
ของมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม ที่ฝายรัฐบาลจะนําเสนอเรื่องนี้เขาสูที่ประชุมของรัฐสภา 
กอนที่จะมีการลงนาม แตวาก็ลงนามไปแลว ผมก็ไมแนใจวาที่มาเสนอในวันนี้เรามีสิทธิ
ไมใหความเห็นชอบหรือไมนะครับ ถาเราเห็นชอบก็แลวไปนะครับ แตถาไมเห็นชอบจะทํา
อยางไรครับ จะไปขอแกหรือครับ มันทําไมไดครับ ดังนั้นผมคิดวาฝายรัฐบาลนาจะใหฝาย
รัฐสภามีสวนรวมตั้งแตแรกครับ ทานรัฐมนตรีพูดถูกตองครับ รัฐบาลไดมีการเสนอขอมูล 
ชี้แจงขอเท็จจริงตอคณะกรรมาธิการบางคณะ เชน คณะกรรมาธิการการตางประเทศ 
สภาผูแทนราษฎร แตผมขอกราบเรียนใหทานประธานทราบครับวาถาทานประธาน
คณะกรรมาธิการการตางประเทศ สภาผูแทนราษฎร ดอกเตอรกุเทพ ใสกระจาง ซึ่งตอง
ขออภัยที่ตองเอยนามนะครับ ถาทานไมมีดําริที่จะเชิญเจาหนาที่มาชี้แจงในเรื่องนี้ก็คง 
ไมมีใครมาครับ ดังนั้นเรื่องนี้พูดไดวาเปนเรื่องที่โผลมาอยางไมไดนึกฝนมากอนนะครับ 
และผมคิดวาทานเพื่อนสมาชิกสวนใหญคงไมมีเวลาที่จะมาเตรียมตัวศึกษาขอดี ขอเสีย  
ของหนังสือสัญญาฉบับนี้ แตเอาเถอะครับ ผมชอบมองอะไรในทางที่สรางสรร แลวก็ 



 ๑๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              วชิราภรณ ๗/๒ 
 
ผมขอฝากขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับหนังสือสัญญาฉบับนี้ตอ 
ทานประธานและตอที่ประชุมรัฐสภาแหงนี้นะครับ กระผมไมใชผูเชี่ยวชาญทางดาน
การคาซึ่งเปนเรื่องใหญของหนังสือสัญญาฉบับนี้นะครับ คงจะมีผูอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญ
มากกวานี้ มากกวาผมนะครับที่จะมาพิจารณา มาวิเคราะหวาผลได ผลเสีย หรือที่
ภาษาอังกฤษเรียกวา เทรด ครีเอชั่น (Trade Creation) หรือ เทรด ไดเวอรชั่น รีเฟล็กซ 
(Trade Diversion Reflex) ของหนังสือสัญญาฉบับนี้เปนอยางไร ไมเพียงแตในระยะสั้น
เทานั้น แตวาในระยะยาวอีกดวย แตผมขอกราบเรียนทานประธานครับวา ในฐานะผูที่ 
ไดสนับสนุนหลักการวาดวยการคาเสรีมาเปนเวลานานแลว กระผมสนับสนุนหนังสือ
สัญญาฉบับนี้ในหลักการครับ และก็ในฐานะที่ เปนผูมีสวนนอย ๆ ในการสงเสริม 
ความรวมมือระดับภูมิภาคในกลุมอาเซียนมาเปนเวลานานพอสมควรแลว------------------- 
 

- ๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             วัชรี ๘/๑ 
 
กระผมก็ดีใจที่มีการยกรางและลงนามหนังสือสัญญาฉบับนี้ ผมคิดวาในระยะยาว 
หนังสือสัญญาฉบับนี้จะมีผลดีตออาเซียนโดยรวม ตอการรวมตัวของอาเซียนและความ
เจริญกาวหนาของอาเซียน ในทํานองเดียวกับที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ไดกลาวไวเมื่อสักครูนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากเราคํานึงถึงประเด็นที่วาประเทศญี่ปุน 
มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและยังคงจะเปนประเทศที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
อยางมากตอไป แตในขณะเดียวกัน กระผมก็มีขอกังวลบางขอซึ่งกระผมขอฝากไว ณ ที่นี้ 
ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุนฉบับนี้ ดังที่คิดวาทุกทานเขาใจแลว เปน
ความตกลงที่เกี่ยวกับเร่ืองการคาเปนหลัก แตในขณะเดียวกัน ความตกลงนี้ก็ใชชื่ออยาง
โกหรูวา พารทเนอรชิป (Partnership) ความเปนหุนสวน แตวาความเปนหุนสวนนี้ดู
เหมือนวาจํากัดอยูที่เร่ืองการคาอยางเดียว ความรวมมือทางดานอื่น ๆ เกือบไมมีการ 
พูดถึง ทิ้งไวในรายละเอียด ทิ้งไวใหเจรจากันตอไปในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่ง เร่ือง 
สําคัญ ๆ เชน เร่ืองพลังงาน เร่ืองขอมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร เร่ืองการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย เร่ืองวิสาหกิจขนาดยอมและขนาดกลาง การทองเที่ยว การขนสงและ 
โลจิสติกส (Logistics) การเกษตร ประมง ปาไมและสิ่งแวดลอม หนังสือสัญญาฉบับนี้ 
ผมคิดวาถาจะเปนประโยชนระยะยาวจริง ๆ จะตองสอดคลองกับความตองการของ
อาเซียนและความคาดหวังของอาเซียนดวย ซึ่งลาสุดนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา 
ความตองการ ความคาดหวัง ผลประโยชนของอาเซียนก็ไดบรรจุลงในเอกสารที่เรียกวา 
กฎบัตรอาเซียนหรืออาเซียน ชารเตอร (ASEAN charter) ผมมีขอกังวลวาความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญ่ีปุน เปนความตกลงซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการทํางาน
ของกระทรวงพาณิชยและกระทรวงการคลัง แตในขณะที่กฎบัตรอาเซียนนั้นโดยหลักแลว
เปนผลงานของกระทรวงการตางประเทศหรือผูที่กระทรวงการตางประเทศเปน 
ผูมอบหมายใหยกรางขึ้นมา คําถามคือ ๒ เร่ืองนี้จะเปนเรื่องเดียวกันไดไหมหรือไม 
ในที่สุด สิ่งที่เราไดลงนามไปแลวกับญ่ีปุน จะสนับสนุนความคาดหวังและผลประโยชน
ของอาเซียนตามที่ไดระบุไว ไดกําหนดไวในกฎบัตรอาเซียนหรือไม ถาจะใหญี่ปุนกับ
อาเซียนเปนหุนสวนอยางแทจริง ไมใชเปนคูคาระหวางกันเทานั้น หนังสือสัญญาฉบับนี้
จะตองเปนกรอบของการที่จะสนับสนุนความคาดหวังของอาเซียนทางดานเศรษฐกิจและ 



 ๑๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            วัชรี  ๘ /๒ 
 
ในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจโดยตรงหรือโดยออม ความคาดหวังในเรื่องใดบาง 
หากเราดูบทแรกของกฎบัตรอาเซียนเกี่ยวกับความมุงประสงคและหลักการ จะเห็นไดวา
อาเซียนมีความคาดหวังที่จะสรางตลาดและฐานการผลิตเดี่ยวที่มีเสถียรภาพ ม่ังคั่งและ 
มีความสามารถในการแขงขันสูง และมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ อาเซียนมีความ
มุงหวังที่จะบรรเทาความยากจนและลดชองวางการพัฒนาภายในอาเซียน อาเซียน 
มีความคาดหวังที่จะสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน อาเซียนมีความคาดหวังที่จะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย อาเซียนมีความคาดหวังที่จะเพิ่มพูนความเปนอยูที่ดี และการดํารงชีวิต
ของประชาชนอาเซียนดวยการใหประชาชนมีโอกาสที่ทัดเทียมกัน ในการเขาถึง 
การพัฒนามนุษย สวัสดิการสังคมและความยุติธรรม ทานประธานครับ คําวา ความเปน
หุนสวน นี้ มีความหมายที่ลึกซึ้งมาก มีความหมายที่กวางและลึกกวา------------------------ 
 

- ๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                  ศิริวรรณ ๙/๑ 
 
ความเปนผูคาหรือความรวมมือทางดานการคา ความเปนหุนสวนมันตองเปนสิ่งที่ใกล
หัวใจ ใกลจิตวิญญาณของประเทศภาคีมากกวาเรื่องการคาอยางเดียวครับ การคา 
อยางเดียวไมเพียงพอครับ อาเซียนและญี่ปุนจะตองทํางานหนักครับที่จะพัฒนาความ
รวมมือทางดานอื่น ๆ เพื่อใหอาเซียนบรรลุความคาดหวังที่ไดกําหนดไวในกฎบัตรอาเซียน
ในสวนที่เกี่ยวกับเร่ืองเศรษฐกิจหรือเร่ืองที่เกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจโดยตรง ทานประธาน
ความเปนหุนสวนนี้ผมคิดวามันมีความหมายที่กวางและลึกมากกวาเรื่องเศรษฐกิจดวย
ซ้ํานะครับ ไมใชเ ร่ืองการคาอยางเดียวไมเพียงพอเทานั้น จะตองดูเ ร่ืองที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจอ่ืน ๆ อีกดวย แคนั้นก็ไมพอครับผมคิดวาในที่สุดแลวมันจะตองใหความเปน
หุนสวนที่ดีจะตองสนับสนุนความคาดหวังทางการเมืองที่เกี่ยวกับเร่ืองการเมืองอีกดวย
ครับและในสวนนี้อาเซียนตามที่ปรากฏในกฎบัตรอาเซียนก็มีความคาดหวังในหลายดาน
ดวยกันครับ มีความคาดหวังที่จะเสริมสรางประชาธิปไตย เพิ่มพูนธรรมาภิบาลและ 
หลักนิติธรรม ตลอดจนสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
อาเซียนมีความคาดหวังที่จะตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพตามหลักความมั่นคง 
ที่ครอบคลุมในทุกมิติตอสิ่งทาทายทุกรูปแบบ อาชญากรรมขามชาติและสิ่งทาทายขาม
พรมแดนอื่น ๆ อาเซียนมีความคาดหวังที่จะเสริมสรางความรวมมือในการสราง
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย ม่ันคง และปราศจากยาเสพติด อาเซียนมีความคาดหวังที่จะ
สงเสริมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลางครับ หมายความวาอยางไรครับ หมายความวา
ประเทศที่เปนหุนสวนกับอาเซียนจะตองสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมประชาธิปไตยและ
สิทธิมนุษยชนครับ ไมใชคบคาสมาคมกับประเทศเผด็จการ ใหความชวยเหลือกับ 
เผด็จการหรือใหทายประเทศเผด็จการ และไมควรสนับสนุนประเทศที่ทําผิดหลักสิทธิ
มนุษยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของแรงงานเด็กและอื่น ๆ เปนตน และหุนสวนที่ดี
จะตองสนับสนุน มีกิจกรรมที่สนับสนุนความรวมมือในเรื่องของอาชญากรรมขามชาติ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและยาเสพติด และการคามนุษย และ
หุนสวนที่ดีจะตองสนับสนุนกิจกรรมซึ่งสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทั่วไปครับ 
ตามความคาดหวังของอาเซียน สิ่งเหลานี้ไมใชเปนเรื่องงายครับ แตความหมายของผม
คือวา ความตกลงหนังสือสัญญาฉบับนี้เปนเพียงกรอบครับ กรอบที่จะตองพัฒนา 



 ๑๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                            ศิริวรรณ ๙/๒ 
 
ในอนาคตเพื่อจะทําใหอาเซียนบรรลุจุดมุงหมายได การคาอยางเดียวไมพอ ดังนั้นผมขอ
สรุปอยางนี้ครับวาในหลักการแลวในเวลาที่เห็น ในเวลาที่มีโอกาสไดศึกษา ผมก็คง 
ไมขัดของในหลักการนะครับที่จะใหความเห็นชอบตอหนังสือสัญญาฉบับนี้ แตผมขอฝาก
ขอเสนอไวครับวาหนังสือสัญญาฉบับนี้จะตองทํา ตองใชเปนกรอบเพื่อจะทําให 
ความรวมมือระหวางอาเซียนกับญ่ีปุนลึกกวานี้ กวางกวานี้ เพื่อทําใหความรวมมือ
ดังกลาวเปนหุนสวนระหวางกันอยางแทจริง ที่จะมาทบทวนกันทุก ๕ ปมันชาเกินไปครับ 
สิ่งที่จําเปนคือรัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวของทั้ง ๑๑ ประเทศ จะตองหาวิธีที่จะเดินหนา
พัฒนาความรวมมือความเปนหุนสวนตอไปอยางจริงจังครับ ตรงนี้เปนเรื่องที่ยากกวาครับ
เพราะผมยังมองไมเห็นวาประเทศอาเซียนบางประเทศจะใหความสนับสนุนในเรื่องนี้ 
แคไหนอยางไรครับ ขอบคุณมากครับทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ เชิญ คุณสงวน พงษมณี 
ครับ 

 
- ๑๐/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 
 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ณัฐชนก ๑๐/๑ 
 
  นายสงวน พงษมณี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ลําพูน)  :  ทานประธานครับ 
ผม สงวน พงษมณี พรรคพลังประชาชน จังหวัดลําพูน ผมดีใจที่มีโอกาสไดมาพูด 
ในนามของสมาชิกรัฐสภาถึงปญหาที่ผมคิดวาในชีวิตของนักการเมืองเราไดมาสนใจ
ปญหาที่เปนเชิงหลักการในสภาแหงนี้ ทานประธานครับ ภายใตสังคมความเชื่อที่
พยายามโนมนาวใหพวกเรามีความคิด มีกระบวนการคิดที่ตอสูกันอยางแหลมคม กอนจะ
พูดเรื่องอื่น ๆ ผมยืนยันวาผมเต็มใจที่จะรับและก็สนับสนุน แตวามีคําถามจํานวนมาก 
ที่จะฝากใหสภาแหงนี้ไดดูแล ทานประธานเปนผูหลักผูใหญที่มีบทเรียนและทานรอง
ประธานก็เปนนักกฎหมายที่ยิ่งใหญที่ผมชื่นชม ผมคิดวาสิ่งที่เราควรจะพูดกันในขณะนี้
มันเปนเรื่องเนื้อหาและแนวคิด ถาตีตรงนี้ไมแตก วันนี้ก็เปนเพียงพิธีกรรมในการรับ
สนธิสัญญา หรือวาสัญญา หรือหุนสวนเทานั้นเอง ทําไมผมพูดเรื่องนี้ เหตุผลก็เพราะวา
ผมเองตั้งใจที่จะมาฟง จะมาหาความรูจากการพิจารณารวมกันของ ๒ สภา ที่เราเรียกวา 
รัฐสภา เพราะอะไรครับ มันเปนเรื่องใหมจริง ๆ มันเปนการตอสู ๒ แนวคิดในมาตรา ๑๙๐ 
ในสวนหนึ่งเขียนเพิ่มขึ้นมาวาอะไรบางตองผานสภา อยากใหทานผูมีความรูที่มาชี้แจง
บอกพวกเราดวยวาตอไปนี้อะไรบางที่ตองผานสภา อันที่ ๒ มีกระบวนการวาถาผานแลว
เร่ืองไดประโยชนนั้นไมตองพูด บังคับตอวาถามีผลกระทบกับชาวบานจะเยียวยาอยางไร 
นี่เปนสาระหลักของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ผมจะชี้ไปที่สวนที่วาการตอสู ๒ แนวคิด  
ศาลรัฐธรรมนูญมีทานหนึ่ง ผมไมสามารถจะเอยนามทานได แตบอกทานวามีทานหนึ่ง 
มาจากกระทรวงการตางประเทศ  ทานเห็นวาที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การตางประเทศทานกอนไปเซ็นไวนี่ไมใช ไมเขา นั่นแสดงวาทานมองวารัฐธรรมนูญ 
ฉบับนี้ที่เขียนไวมันจะตองอธิบายใหเขาใจวาจริง ๆ แลวมันหมายถึงอะไร ทานครับ  
ทานอานเพียงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ไมไดนะครับ ทานตองอานหลาย ๆ มาตราและ
ทานจะเห็นวาในนี้มีสิ่งที่ผมเรียกวาคุณธรรมสมมุติมากมาย วันนี้เราสมมุติวาฝายบริหาร
ไมซื่อตรง ตองระมัดระวัง กระทรวงการตางประเทศก็ไมนาไววางใจ พาณิชยก็ยิ่งใชไมได 
ตองผานสภาทุกเรื่อง แตผานกรอบนะครับทาน รายละเอียดผานเสร็จ คุณไปทําเอง  
 



 ๒๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ณัฐชนก ๑๐/๒ 
 
จะเปนอยางนี้ไหม หรือวาเวลาจะทําใหมตองมาขอทุกเรื่อง นี่คือสิ่งที่ผมอยากให 
สภาแหงนี้ชวยกันศึกษาดู ทานครับ ผมอยากจะฝากทานประธานไปยังรัฐบาลและ 
พวกเราทุกทานในที่นี้ ผมไมอยากใหความเขาใจผมถูกตองหมายความวาอยางไรครับ 
วันนี้ผมเขาใจวารัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือกฎหมายประเทศนี้ใชเฉพาะคนบางกลุมเทานั้น 
ทําไมผมกลาวหาอยางนี้ทานประธานครับ ทานดูสิ บางอยางเปนไปตามตัวหนังสือ
ทั้งหมดเลยนะครับ แตไมตองเขา อะไรครับ ไปซื้อรถ ซื้อเครื่องบินจากตางประเทศ  
เขียนชัดเจน ผูกพันงบประมาณอยางมีนัยสําคัญ ชัดเจน จีทูจี (G to G) ชัดเจน  
มีผลกระทบตอความเชื่อม่ันของตางประเทศไหม มี ประเทศที่เขาเคยขายเทคโนโลยี 
(Technology) ใหเรา เขาก็ไมคอยพอใจ แตไมตองผานครับไมตองผาน ผมตองฝากทาน
ประธานไปยังรัฐบาลวา------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          ศิริลักษณ ๑๑ /๑ 
 
เอาผานเถอะครับ เรารัฐบาลมีเสียงขางมากอยางไรมันก็ผาน รัฐสภาเห็นดวยอยางไร 
มันก็ผาน แตผานแลวอะไรเกิดขึ้นครับ มีหลักประกัน มีภูมิคุมกัน คุณธรรม สมมุติในนี้ 
ไมไดมาเชือดเฉือนทานอีกตอไป ไมอยางนั้นทานจายเงินไป รอบหลังตายทั้งเปน  
มันเปนไปตามตัวหนังสือ แลวจะเปนไปไดอยางไรที่จะไมเอามาผานสภา วันนี้ครับ 
ทานครับ การตอสู ๒ แนวคิดในประเทศเรา ถาประเทศเราเปนสังคมความรู ไมอันตราย 
เมื่อวานนี้เราก็มีองคประชุมอยางนี้แหละ เห็นชัดมาก เราไมใชสังคมความรูครับผม  
เราเปนสังคมความเชื่อ โนมนาวจนเชื่อวานายคนนี้เปนคนเลว มันทําอะไรเลวหมด  
ถาคนนี้เปนคนดี ดีหมดครับทานประธานครับ เปนอยางนี้เสียแลว ความแตกแยก 
มันกวางขวาง ปญหามันเยอะแยะ บางอยางมันแยลงลึก ๆ ลึกไปจนผมกลัวครับ  
ทานอาจจะไมกลัว ผมกลัว กลัวอะไรครับทานครับ ที่ผมพูดมันจะเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไหม 
เกี่ยวแนนอน ทานฟงผมนิดหนึ่ง ผมกลัวอยางนี้ครับทานครับ วันนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้
สงเสริมใหคนตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งเสรีภาพและสิทธิ ไมตองทําหนาที่ ไมตองมีวินัย  
ทานครับตอจากนี้ไปอะไรจะเกิดขึ้นภายใตการใชกฎหมายที่ไมเปนธรรมสําหรับทุกคน 
สําหรับทุกฝายอะไรจะเกิดขึ้นครับ การตอสูตอไปทานฟงผมไวนะครับ จะไดบันทึกไว 
ในสภาแหงนี้วา การตอสูตอไปนี้จะเปนเรื่องของชาติพันธุมนุษยครับทาน เมื่อมีสงคราม
เย็น ทานฟงนะครับ เมื่อมีสงครามเย็น ประเทศใหญประเทศหนึ่งลมสลายครั้งที่ ๒ 
๘๐,๐๐๐ คนยังเปนประเทศเลยครับ นั่นคือปญหาชาติพันธุมนุษย ทานที่อยูกระทรวง 
การตางประเทศทานเขาใจดี วันนี้มันเกิดขึ้นในประเทศเราแลว เพราะฉะนั้นถาเรา 
จะพิจารณาสัญญาฉบับนี้นะครับ  จะไดเปนหุนสวนกับเขาอยางหนาชื่นตาบาน  
ในรายละเอียดทานที่มีความรูก็ใหคําแนะนํากับรัฐบาลบาง คนที่อยูภาคเหนือ ภาคอีสาน 
ก็คงจะอยากจะทราบวา กระเทียม ลําไย ลิ้นจี่ ขาวของเรา ถาดับเบิลยูทีโอ (WTO)  
มันไมใหชวยชาวนา เราจะใชชองทางในนี้ชวยชาวบานเราไดไหม ทานรัฐมนตรีไดกรุณา 
บอกวาเรามีกองทุนดูแลเยียวยาชาวบาน ผมคิดวาสิ่งเหลานี้อธิบายใหพวกผมเขาใจ 
สักนิดหนึ่ง จะไดไปสรางองคความรูรวมกับประชาชน เพื่อจะชวยผลักดันใหรัฐบาล 
ทานไดทํางาน โดยมั่นใจวาทําไปแลว ตัวเองกลับไปแลวจะไดอยูกับลูกกับเมียไดอยาง
สบายใจ ผมพูดเลน ๆ กับสมาชิกในรัฐสภานี้วา ถาทํางาน สนใจทํางานอยางพวกผม  



 ๒๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          ศิริลักษณ ๑๑/๒ 
 
คงไดอยูเกิน ๔ ป ทานประธานครับนี่ไมไดพูดเลนนะ ไมใชเกิน ๔ ปในสภานะ เกิน ๔ ป 
ในคุก คงตองเขาคุกสักวัน เพราะในนี้มันเต็มไปดวยคุกตะรางเหลือเกิน วันนี้นะครับทาน 
เร่ืองการซื้อเครื่องบิน ก็ไมตองลําบากใจใหพรรคพลังประชาชนไปสูกับทหาร พวกผม 
ในกรรมาธิการการทหารจะชวยดูแล แลวจะเรียนผานทานประธานรัฐสภาวาชวยบอกให 
ฝายบริหารนําเรื่องนี้เขาสภาเถอะครับ ในเรื่องนี้ที่กําลังจะพูดกัน ผมคิดวาผมพูดสั้น ๆ  
แคนี้ ผมจะไดถือโอกาสขอความรูจากสมาชิกของรัฐสภา เพื่อจะประกอบใหตัวเองพอมี
ปญญาไปพูดกลาวกับชาวบานใหเขาใจเหมือนกับที่ผมเขาใจอยูนี้ครับ ทานประธานครับ 
 

- ๑๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส.นิติบัญญัติ)      ศิริลักษณ (๒) ๑๒/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญทานวรินทร เทียมจรัส ครับ 
  นายวรินทร เทียมจรัส สมาชิกวุฒิสภา (ภาคเอกชน)  :  ทานประธาน 
ที่ เคารพ  กระผม  นายวรินทร เทียมจรัส  สมาชิกวุฒิสภา  ในฐานะสมาชิกรัฐสภา  
ขอกราบเรียนทานประธานวา ขอ ๑  สมาชิกแหงสภาแหงนี้ มีหนาที่จะตองรักษา
รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ ไว และการวินิจฉัยชี้ขาดและการตัดสินใจทั้งหลายนั้นตองอยู 
ในกรอบของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ขอ ๒ คําวา หุนสวนทางการคา ผมเขาใจวาผูเปนสมาชิก
ในความตกลงนี้ ทุกคนนั้นมีสวนที่จะตองรับผิดชอบทั้งขอดีและขอเสียดวย ฉะนั้นจึงขอ
ถามผูชี้แจงวาขอตกลงที่ทําไวนี้นะครับ ประเทศไทยมีขอเสียและมีผลกระทบอยางไร เมื่อ
จะตองใหสัตยาบันสัญญาฉบับนี้ ขอ ๓ ทานไดทําการเผยแพรขอมูลขาวสารทั้งแงดีและ
ขอเสียและกรอบของความตกลงที่ทํามาแลว รวมตลอดถึงกรอบการตกลงซึ่งทํา 
ครั้งสุดทายกอนที่จะลงนาม เนื่องจากวาผมมีความเห็นวาความตกลงครั้งสุดทายนั้น 
ไดทําเมื่อรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ มีผลบังคับใชแลว เมื่อความตกลงไดทํา เมื่อรัฐธรรมนูญ 
ป  ๒๕๕๐  มีผลบังคับใชแลว  ตอการตกลงที่ ยั ง ไม เปนผลสํา เร็จ  รัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๑๙๐ กําหนดวาจะตองขอกรอบการตกลง
ดวย นอกจากนั้นที่มาขอความเห็นชอบจากสภานี้คือขั้นตอนที่จะขอสัตยาบันใชหรือไม 
กอนที่ทานจะมาขอสัตยาบันนั้น โดยจะไปทําสัตยาบันนั้นนะครับ ทานไดดําเนิน
กระบวนการที่ใหความรูหรือใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากความตกลงในสัญญา 
ฉบับนี้อยางไรหรือไมครับ ขอบคุณครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญดอกเตอรกัลยา โสภณพนิช  
  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  
กราบเรี ยนท านประธานที่ เ คารพ  ดิฉัน  คุณหญิ งกั ลยา  โสภณพนิช  สมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย ในฐานะสมาชิกรัฐสภาคะ  
ทานประธาน ดิฉันคิดวาสังคมไดถกเถียงเรื่องเกี่ยวกับนําประเทศไทยเขาสูการคาเสรี 
มานับหลายปแลว ดิฉันเปนคนหนึ่งที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดตั้งแตเอฟทีเอ ไทย จีน 
ซึ่งเปนที่ทราบกันวามีผลกระทบตอชาวเกษตรกรที่ปลูกหอมและกระเทียม และดิฉัน 
ยังจําไดไมลืมวารัฐมนตรีในขณะนั้นบอกวาปลูกหอม กระเทียมไมไดก็ไปทําอยางอื่น  



 ๒๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส.นิติบัญญัติ)      ศิริลักษณ (๒) ๑๒/๒ 
 
อันนั้นเปนตัวอยางที่เห็นไดชัดกระทบกระเทือนเกษตรกรจํานวนมาก อันนั้นเปนตัวอยาง
แรก ตอมาก็ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อะไรตาง ๆ ตอมา ในป ๒๕๔๘ ดิฉันไดตั้งญัตติขอให
สภานี้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อจะศึกษาขอดีขอเสียของการทําเอฟทีเอ โดยรวม 
แตวาระก็ไมไดรับการพิจารณาซึ่งนาเสียใจมาก แตอยางไรก็ตามดิฉันก็ยังติดตามอยู  
แลวก็วันนี้ทานประธานคะดิฉันยินดีเปนอยางมากเพราะวาตั้งแตเขามาในสภานี้ดิฉันก็จับ
เรื่องนี้ แลวก็ไดไปเห็นประชาชนเรียกรองที่เชียงใหมทานรัฐมนตรีตางประเทศเกือบจะ
ออกจากโรงแรมไมได มีคนจํานวนมากเลยคะในวันนั้น อันนั้นเปนเอฟทีเอกับอเมริกา  
มีขอถกเถียงกันมากมาย  แลวก็ทุก  ๆ  ครั้งกอนป  ๒๕๕๐  รัฐธรรมนูญป  ๒๕๔๐  
ก็มีมาตรา ๒๒๔ ซึ่งดิฉันทองขึ้นใจ เพียงแตวามาตรา ๒๒๔ ไมไดใหรายละเอียด ไมไดพูด
ใหชัดเจน แตจริง ๆ ความหมายเหมือนกัน เพราะวาเราคนไทย------------------------------ 
 

- ๑๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                นภัสสร ๑๓/๑ 
 
เราคงจะไมเซ็นเช็ค (Cheque) เปลาใหผูมีอํานาจไปทําอะไรกับใคร ที่ไหนก็ได นําประเทศ
ไปผูกพันกับประเทศอื่น เมื่อเราเซ็นแลวนั่นหมายถึงวาขอผูกพันนั้น ๆ จะตองผูกคนไทย
ตลอดเวลา ถาทานลองนึกภาพดูนะคะวาเราทํากับเอฟทีเอ ประเทศโนนประเทศนี้ โดย
มองวาเราจะทําการคากับเขา เราจะหากําไรจากการเซ็นเอฟทีเอ โดยไมไดพิจารณา
คํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ซึ่งดิฉันจะไดอภิปรายตอไป ลองนึกภาพนะคะวาถาเราเอา
ประเทศไทยไปผูกมัด ไปผูกพันกับประเทศตาง ๆ ในดานการคา ไมวาจะเปนสินคาอะไร  
ก็ตาม การลงทุน การบริการแลว ถาเผื่อทานนึกภาพวาเปนเชือกผูกประเทศไทยเอาไว 
ลูกหลานก็ตองถูกผูกไวอยางนั้น ถาทุกประเทศนั้นเขาดึงเชือกพรอมกัน ประเทศไทย 
ไมตายอยางเขียดหรือคะ กอนที่จะทําสิ่งเหลานั้น เราจึงเรียกรองใหรัฐบาลนําขอตกลง 
นํากรอบการเจรจาเขาสูสภา หรือเขาสูรัฐสภาเพื่อใหผูแทนของประชาชนไดทราบวา
รัฐบาลผูมีอํานาจกําลังทําอะไรกันอยู ประเทศที่เจริญแลวอยางอเมริกา กอนที่จะไปเจรจา
เอฟทีเอกับไทย เขาก็ตองขออนุมัติจากคองเกรส (Congress) วา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จะไปเจรจา
กับไทย เพราะฉะนั้นการเจรจาเขาจะมีขอตอรองสูงมาก ถาอะไรที่เขาไมชอบ เขาก็จะตอง
บอกวาคองเกรสไมยอม หรือจะตองกลับไปถามคองเกรส แตประเทศไทยเรียนตรง ๆ เลย
นะคะวาขาราชการของเรา เราถามบางทียังไมทราบเลยวาธงของเราคืออะไร แลวการ 
เซ็นสัญญาหลาย ๆ ครั้งไมมีภาษาไทย ทําใหคนไทยโดยทั่วไปจะไมทราบเรื่องนี้เลยคะ
ทานประธาน ดิฉันดีใจมากคะ ที่มาตรา ๑๙๐ เร่ิมทํางานแลว ตัวอยางที่ชัดเจนที่สุดที่เรา
ทราบโดยทั่วกันก็คือวากรณีเขาพระวิหาร รัฐบาลก็เหลิงมาก เพราะวาทํามาไดโดยตลอด 
คิดอยากจะทํากับใคร อยางไร เรามีอํานาจ รัฐบาลบอกวาเปนการคาการขายปกติ  
ไมจําเปนที่จะตองเขารัฐสภา สภาผูแทนราษฎรรูเร่ืองอะไร พวกเราถูกดูถูกมากนะคะ 
เพราะฉะนั้นจึงไมมีการนําเขาสภาเชนเดียวกับเขาพระวิหาร ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัย
แลววาผิดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ แตก็ยังรูสึกวายังชาอยูนะคะ ทานประธานคะ  
ถารัฐบาลรูสึกวาจะคุนเคยกับการใชอํานาจโดยไมตองบอกใคร สิ่งที่ดิฉันพูดไววารัฐบาล
มักจะคิดวาเราจะทําการคาเทานั้น ๕๕ ลานเหรียญเทานั้นเทานี้เหรียญ พูดถึงเรื่องเงิน
เร่ืองทองเปนสําคัญ การคาจะไดกําไร จะไดอะไร ประชาชนจะตายไมเปนอะไร คุณไป
แกปญหาของคุณเอง ดิฉันคิดวาในฐานะเปนผูแทนราษฎร ดิฉันทนไมได ดิฉันไดคุยกับ 



 ๒๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                                    นภัสสร ๑๓/๒ 
 
องคกรตาง ๆ องคกรพัฒนาเอกชนมาเสมอ เอฟทีเอ วอช (FTA Wash) ซึ่งเขาศึกษา วิจัย 
คนควา แลวจริง ๆ คําวา ศึกษา วิจัย คนควาก็ควรจะนํามาใชกับการเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ จะเปนทวิภาคีหรือจะเปนกลุมประเทศกับบางประเทศก็เชนเดียวกันคะ  
ไมมีการวิจัย คนควาดูวาขอดี ขอเสียมีอะไรบางนะคะ ไมไดคํานึงถึงผลกระทบตอ
ประชาชนในดานสุขอนามัย ในดานสิ่งแวดลอม ในดานอาชีพ คราวนั้นเมื่อทําเอฟทีเอกับ
ออสเตรเลียแลวก็มีคนกลาววาอาชีพพระราชทานตองสูญเสียไป------------------------------ 
 

- ๑๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                  สาริศา ๑๔/๑ 
 
ดิฉันเชื่อวาทุกทานทราบดี เพียงแตวาดิฉันไมแนใจวานโยบายรัฐบาลหรือรัฐบาลสั่งการ
อยางไรจึงไดทําไปโดยไมสนใจอาชีพเกษตรกรซึ่งเปนคนสวนใหญ แลวก็เปนคนจนของ
ประเทศดวยซ้ําไป เคยพูดไววาจะมีเงิน ๑๐ ลานบาท ๑๐๐ ลานบาท เพื่อเยียวยา  
แตดิฉันก็ยังไมเห็น ทานรัฐมนตรีไดพูดวามีกองทุนก็ดีใจคะ แตดิฉันคิดวาควรจะทําไว
กอนไมใชรอใหเกิดแลวจึงจะเอากองทุนนี้ ซึ่งการทํางานของรัฐบาลเราก็ทราบดีวากวาจะ
เอาเงินเบิกออกมาใหคนจนไดแตละบาทแตละสตางคยากเย็นแคไหน เพราะฉะนั้น
นอกจากศึกษาวิจัยแลวดูถึงผลกระทบ แลวเตรียมการไวกอน ทานรัฐมนตรี เพราะวา 
การเจรจาที่ทานรัฐมนตรีพูดเมื่อเชานี้ เร่ิมตั้งแตป ๒๕๔๓ เพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อวาผูที่ทํา
การเจรจาถึง ๑๑ รอบนี้จะตองทราบคะ แนนอนเราจะได ๑๐๐ เปอรเซ็นตเปนไปไมได  
เราไมได ๑๐๐ เปอรเซ็นต เราได ๕๐ ไหม แลวอีก ๕๐ ที่เสียนี้ รัฐบาลควรจะทําอะไร
ลวงหนากอนที่จะมีเซ็นสัญญา แลวถาประชาชนทราบ เขายินดี เขาก็จะไดมีการปรับตัว
และมีกองทุนก็จะไดชวยเหลือเขากอนในการเปลี่ยนอาชีพ ทานประธานคะ คนที่ทําอาชีพ
มาเปนหลายสิบปหลายชั่วอายุคน คงไมงายที่จะเปลี่ยนจากอาชีพหนึ่งไปอีกอาชีพหนึ่ง
ภายในขามวันขามคืนหรือขามป เพราะฉะนั้นดิฉันก็อยากจะฝากจุดนี้ไวดวย มาตรการ
การเยียวยา เชนเดียวกันคะ เมื่อทราบแลวจะเยียวยาอยางไร แลวก็จะปองกันอยางไร 
มาตรการที่ไมใชภาษี ดิฉันก็อยากจะใหคณะเจรจาหรือผูรับผิดชอบไดใหความสนใจ 
เพราะวาดิฉันติดตามเรื่องจีนกับไทยมากทีเดียว เพราะวาเปนประเทศแรก เขาไมไดกีดกัน
เราเรื่องภาษีเลย แตผัก ผลไมที่เอาไป ๑. เมื่อไปถึงจีนแลวจะตองใชรถของเขา ๒. ใชรถ
ของมณฑลนั้นไปอีกมณฑลหนึ่งไมได จะตองตรวจสุขอนามัยของผัก  ผลไม พืช  
และสัตวนี้ จะใหรอกี่วัน มันเนาหมดแลวเทคโนโลยีเราก็ไมดีพอที่จะรักษาผัก ผลไมใหสด
ไดนาน ๆ ในระหวางที่รอการตรวจสอบ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดมีการพิจารณาหรือไม  
นี่เปนประสบการณที่ดิฉันติดตามมาโดยตลอด ทานประธานคะ ทีนี้มาพูดถึงความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน กอนที่จะพูดถึงอาเซียน - ญี่ปุน ดิฉันก็อยากจะยอนไป
วาเจเทปาก็มีคนคัดคานคอนขางมาก ดิฉันยอมรับวาในชวงนั้นก็ยื้อกันอยูนาน แตวา 
ในที่สุดรัฐบาลของ ทานสุรยุทธ จุลานนท ก็ตัดสินใจไปเซ็นเจเทปาที่ญี่ปุนทามกลาง 
การคัดคานของกลุมบุคคลจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับขยะ ขยะอิเล็กทรอนิกส  



 ๒๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                  สาริศา ๑๔/๒ 
 
ซึ่งอาจจะมาในรูปของขยะหรืออาจจะมาในรูปของสินคามือสอง แลวโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สิ่งที่มองไมเห็นก็คือกากนิวเคลียร ที่เขาบอกวานิวเคลียร เรสซิโด คําตอบก็ยังไมชัดเจน 
ทานจะใหคนไทยเสี่ยงตอขยะพิษไปอีกนานเทาไร ลูกหลานของทาน ทานประธานคะ 
ทานอาจจะอายุมากกวาคนอื่น ๆ แตวาทานก็มีลูกหลาน ซึ่งจะเจริญเติบโตมาในประเทศ
นี้ ถารัฐบาลผูมีอํานาจผูปกครองประเทศคิดถึงแตประโยชนเงินทองเปนหลัก โดยไมคิด 
ถึงประชาชน ลูกหลานเราก็จะหูหนวก ตาบอดหรือสมองเสื่อมไปได ถาไดรับมลพิษ
เหลานั้นโดยไมรูตัว------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           สุทธิกานต ๑๕/๑ 
 
โดยที่พอแมเขาเปนคนทิ้งตราบาปไวใหลูกหลานไปนานชั่วนานเลย อันนั้นก็เปนสวนที่มี
คนพูดกันมากทีเดียวเกี่ยวกับเจเทปา คือไทย - ญี่ปุน ตอมาอาเซียน - ญี่ปุนก็เปนเรื่องที่
ทานหมอมราชวงศสุขุมพันธุ ขออนุญาตที่เอยนาม บอกวาอยูดี ๆ ก็เสนอเขามา คือ 
พวกเราก็ตั้งตัวไมติดเหมือนกันวามีรายละเอียดคอนขางมาก เพราะฉะนั้นเราจะตอง
ทราบเสียกอน แมเราจะตายไปแลว แตเราไมตองการใหลูกหลานของเราถูกกระทบจาก
ผลกรรมที่เรามุงเนนวัตถุและเงินมากจนเกินไป ขณะนี้ประเทศไทยเราเขาใจและเรา
ซาบซึ้งถึงเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะโลกรอน
เขามาทําโทษ ลงโทษมนุษยมากขึ้นเรื่อย ๆ จากเหตุการณภัยพิบัติตาง ๆ จีนแผนดินไหวที่
ซีอานจัดโอลิมปกสนุกสนานกันมากทั่วโลกชื่นชม ตอนนี้เจอแผนดินไหวอีกแลว นี่เปน
ตัวอยางที่ใกลตัวใกลบาน เห็นไดชัดวาถาเรามัวแตดูเร่ืองเงินเปนหลัก โดยลืมสิ่งที่
ธรรมชาติใหเรามา สิ่งแวดลอมที่ดี เสียไปภัยพิบัติตาง ๆ ก็จะตามมาคุกคามมาลงโทษ
ลูกหลานของพวกเราทุกคน เพราะฉะนั้นดิฉันคิดวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่จะตองตอบใหชัดเจน
วาทานจะปลอยใหไทย - ญี่ปุน เจเทปา หรืออาเซียน - ญี่ปุนยังตามรอยเดิมอยูหรือไม  
ในการเซ็นสัญญาครั้งนี้ตามกฎหมายบอกวาเมื่อไดรับแลวจะตองอนุมัติหรือใหเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน คือวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถาสมมุติตอบชัดเจนในวันนี้หรือไมชัดเจน 
จะตั้งกรรมาธิการวิสามัญก็แลวแต แลวในที่สุดเราเห็นชอบทานก็จะตองมีขอสังเกตตาง ๆ 
และขณะนี้เมื่อเซ็นไปแลวจะแกไขไดหรือไม ก็เปนอีกคําถามหนึ่ง ดิฉันอยากจะตั้ง
ขอสังเกตเนื่องจากวาดิฉันเปนคนติดตามเรื่องนี้ ดิฉันคิดวารัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยในขณะนั้นวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ ทานแอบเซ็นคะ เราทราบกันดีวาทานเปน
นักประชาสัมพันธผูยิ่งใหญของเมืองไทยคนหนึ่ง ทานจะตองประชาสัมพันธสิ่งที่ทานทํา 
แตการเซ็นเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ เ ร่ืองเงียบเปนเปาสากเลย  มันผิดปกติ  
แลวถาพูดกันตรง ๆ ดิฉันก็ไมใชจะเปนคนที่หาเรื่องกับใครงาย ๆ ถาพูดกันจริง ๆ แลว
รัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ไดบังคับใชตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ แลว การเซ็นสัญญาวันนั้น
แมการเจรจาจะลวงเลยมาก็ตาม แตยังไมมีผลบังคับจนกวาจะเซ็นลงนาม ทานทําผิด
กฎหมายหรือเปลา ที่ยังไมไดผานรัฐสภาทานไปแอบเซ็นใชไหม ดิฉันถามคะ ถาให 
 



 ๓๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                          สุทธิกานต ๑๕/๒ 
 
ความเห็นชอบแลวอะไรจะเกิดขึ้นขอทราบดวย อะไรบางที่จะเกิดขึ้น ไมใชกับประเทศไทย  
ไมใชกับพวกเรากับลูกหลานเราตอไป เพราะวาถาเซ็นแลวก็คือเซ็นเลย ถูกไหมคะ  
ทานประธานคะ ดิฉันขออนุญาตถามวา ขอตกลง ขอผูกมัด ดิฉันไมลงรายละเอียดและ
ผลประโยชนทางภาษี ถาเราเซ็นแลวจะมีบังคับไทยกับญ่ีปุน ไทยกับภาคีสมาชิกอาเซียน 
๑๑ ประเทศใชหรือไม 
 

- ๑๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          นภา ๑๖/๑ 
 
  คําถามที่ ๒ ขอผูกพัน ขอผูกมัด และผลประโยชนทางภาษีนี้ ภาคีสมาชิก
ดับเบิ้ลยูทีโอจะขอเรียกรองในขอตกลงเชนเดียวกันไดหรือไม แลวก็ประเทศอาเซียนที่มี
การคาหลายอยาง เนื่องจากเราอยูในภูมิภาคที่มีภูมิอากาศที่คลายคลึงกัน ทําการเกษตร
ตาง ๆ ที่ตองแขงขันกัน เราจะทําอยางไร นอกจากเราแขงขันกับคนอ่ืนนอกอาเซียนแลว  
เรายังจะตองแขงขันการคากับประเทศในอาเซียนดวย  ทานมีมาตรการอยางไร  
ทานรัฐมนตรีบอกใหทราบวา คาดหวังวาจะเพิ่มปริมาณการคาระหวางอาเซียน ระหวาง
อาเซียนและญี่ปุนดวย เพราะฉะนั้นการแขงขันระหวางอาเซียนเองนี้จะทําใหไทย 
เพิ่มปริมาณการคาอยางที่คาดหวังไวไดหรือไม มีขอสังเกตนอย ๆ คะทานประธานคะ
ดิฉันสังเกตดู ขอบเขตความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน มีทั้งหมด ๔ ดาน
ดวยกัน สินคา บริการ ลงทุน ความรวมมือ แตวาบริการและการลงทุน ทานรัฐมนตรีบอก
เอาเก็บไวกอน  ยังไม เจรจาในครั้งนี้หรือยังไมเซ็นในขอตกลงในครั้งนี้ใชไหมคะ  
จะมีการหารือเพื่อเปดตลาดการคาบริการและการลงทุนตอไป ซึ่งหมายความวา 
ใน เอฟทีเอ อาเซียน - ญี่ปุนครั้งนี้มีบริการและลงทุนดวยหรือไม ขอสังเกตตอไปคะ  
ทานประธานคะ การลดภาษีของญี่ปุนมีอยู ๓ หนา ที่ในมือของดิฉัน มีสินคาผักและผลไม 
สินคาประมง สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร สิ่งทอ เครื่องนุงหม อัญมณี เครื่องประดับ 
ชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา ปโตรเลียมและผลิตภัณฑพลาสติก ไมและผลิตภัณฑ เคมีภัณฑ 
อนินทรียและอินทรีย รองเทา และชิ้นสวนเครื่องหนัง เปนตน ดิฉันกวาดสายตาดู ดิฉัน 
เปนนักวิทยาศาสตร ดิฉันก็ชอบดูตัวเลข ขอสังเกตนะคะวาภาษีนําเขาปจจุบันของญี่ปุน
สวนใหญจะอยูที่ ๑.๕  ๗.๕  ๓ ถึง ๖  ๑ ถึง ๗  ๔.๘ ถึง ๙.๖ สูงที่สุด ๖ ถึง ๒๕.๕  
จะมีการลดถาเซ็นแลว ดิฉันเขาใจถูกไหมคะ วาถาเซ็นแลวการลดภาษีนําเขาของญี่ปุน
ภายใตอาเซียน - ญี่ปุนครั้งนี้ยกเลิกภาษีทันที หรือเปน ๐ ภายใน ๕ ถึง ๗ ปบาง  
๕ ถึง ๑๕ ปบาง ๗ ถึง ๑๐ ปบาง หรือยกเลิกทันที แลวแตกรณี แตพลิกไปอีกหนาหนึ่ง 
ดิฉันดูการลดภาษีของไทย ทานประธานคะ  ทานบอกวา ๑ ถึง ๗ เปอรเซ็นต กับ  
๓๐ ถึง ๔๐ เปอรเซ็นตนี้ หางกันไหมคะ ของไทยนะคะ สินคาผักและผลไม ภาษีนําเขา
ปจจุบันของไทย ๓๐ ถึง ๔๐ เปอรเซ็นต ของเขาเมื่อสักครูนี้ ๑.๕ ถึง ๗.๕ เปอรเซ็นต  
ของเราถาเซ็นปุบ ๓๐ ถึง ๔๐ เปอรเซ็นต ยกเลิกภาษีทันที หรือลดภาษีจนเหลือ 



 ๓๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          นภา ๑๖/๒ 
 
รอยละ ๐ ภายใน ๒ ถึง ๗ ป นี่เฉพาะรายการเดียวนะคะ ทานประธานคะ สินคาผัก 
และผลไม  เชนเดียวกันเลยคะ  ของเขาลดไป  ๑ .๕  ถึง  ๗ .๕  ของเราลดที เดียว  
๓๐  ถึ ง  ๔๐  เปอร เ ซ็ นต ค ะ  ท านประธานคะ  น้ํ ามั น  ไขมันจากพื ชและสั ตว  
๑๐ ถึง ๒๗ เปอรเซ็นต สินคาประมง อาหารกระปอง -------------------------------------------- 
 

- ๑๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           จิตตานันท ๑๗/๑ 
 
และแปรรูป ๒๐ – ๓๐ เปอรเซ็นต ยกเลิกทันทีหรือเปนศูนยภายใน ๔ - ๘ ป ดิฉัน 
ตั้งคําถามคะ อันนี้ผลประโยชนที่เราไดบวกหรือลบ แลวลบ กระทบใคร รัฐบาลได
ประโยชนจากการคาตรงนี้เทาไร ดิฉันคงตั้งคําถามและเปนขอสังเกตและขอหวงใยวา 
การที่จะนําพาประเทศหรือคนไทยทั้งประเทศเอาเชือกผูกไวกับประเทศตาง ๆ ตลอดไป 
เราเคยเซ็นสัญญากับประเทศตาง ๆ ในอดีตหลายรอยปก็ยังผูกมัดเราอยู เพราะฉะนั้น
ขอใหทานพิจารณา วิเคราะห ฝากทานประธานนะคะวาใหผูที่เกี่ยวของใหรอบคอบ
เพราะวาการทําครั้งนี้ไมใชทําเพื่อพวกเราเทานั้นเอง เด็ก ๆ ถูกทํารายในยุคโลกาภิวัตนนี้
มากพอแลวคะ ยังมีเร่ืองอื่น ๆ เร่ืองอิเล็กทรอนิกส (Electronic) เร่ืองเกม (Game) เร่ืองภัย
ธรรมชาติ เร่ืองอะไรตางๆ อยาใหเราตองเปนคนกําหนดตราบาปนี้เพื่อลูกหลานของ 
คนไทยในอนาคตเลยคะ ขอบคุณมากคะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ ทานดอกเตอรพูดไดดี
มากครับ เชิญทานอภิสิทธิ์ ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรครับ 
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร)  :   
ทานประธานที่เคารพ กระผม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรค
ประชาธิปตย ความจริงมีเพื่อนสมาชิกหลายทานซึ่งคงจะมีแงมุมที่เกี่ยวของกับขอตกลง
หรือความตกลงหุ นสวนเศรษฐกิจอาเซียน  - ญี่ปุ น  แตว า เมื่ อสักครู บั ง เอิญมี 
เพื่อนสมาชิกจากซีกรัฐบาลก็ไดใหประเด็นที่นาสนใจที่เกี่ยวของกับกระบวนการของ 
การดําเนินการการทําขอตกลงระหวางประเทศ กระผมเองอยากจะเรียนอยางนี้ครับวา  
ที่จริงแลวก็อยากจะใหเราตั้งมั่นอยูบนความพอดี คือถามวาวันนี้รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐ 
มีปญหาหรือมีความยากในการปฏิบัติหรือไม  ก็ตองกราบเรียนตรงไปตรงมาวา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงแรกนี้ยากครับ เพราะวามันก็จะมีบทเฉพาะกาลอยูเชนเดียวกัน
ซึ่งก็ไปเขียนเอาไววาอะไรที่ทํามากอนก็ถือวาทําได อะไรที่คางอยูก็ใหทําตามนี้ แตวา 
แตละคนก็มองไมคอยตรงกันครับเสนแบงที่วาตรงไหนที่ถือวาทําไปแลวไมตองทําตามนี้ 
ตรงไหนที่ถือวายังคางอยู ก็เห็นใจผูเกี่ยวของในเรื่องนี้โดยเฉพาะกรณีของขอตกลงตาง ๆ 
ซึ่งได มีการดําเนินการมากอนหนาอยางเชนกรณีนี้  ซึ่งก็ตองกราบเรียนวาคงจะ 
 



 ๓๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           จิตตานันท ๑๗/๒ 
 
ไมเหมือนกับกรณีเขาพระวิหาร หรือกรณีการซื้ออาวุธซึ่งมันเปนเรื่องของการตกลงที่มี 
ขั้นตอนคอนขางชัดเจนในตัวของมันเองวากอนหรือหลังรัฐธรรมนูญ แตวาอยากจะ 
กราบเรียนอยางนี้วาความยากงายนี้ ที่จริงในที่สุดหรือวันขางหนาถาไมหมดไปก็จะลดลง
มาก ถาเราจะชวยกันดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา นั่นก็คือเราจะตอง 
มีการตรากฎหมายขึ้นมา วาดวยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาตาม
มาตรานี้ วันนี้ที่มันยุงก็เพราะวามันไมมีกฎหมายฉบับนี้ครับที่จะเปนเกณฑ ที่จะใชอางอิงได 
เพราะฉะนั้นในสวนนี้ก็อยากจะกราบเรียนทานประธานวาที่จริงวันนี้เสียดายวามีเฉพาะ
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เร่ืองนี้ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงอีกหลาย
กระทรวง ทั้งที่รับผิดชอบทางดานการตางประเทศ ทางดานกฎหมาย นาจะไดมารับฟง
พวกเราบาง แลวก็อยากจะเรียกรองวารัฐบาลควรเรงการตรากฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาครับ
มากกวาที่จะไปตั้งชงวาจะตองแกหรือไมแก หรือจะยกเลิกมาตรา ๑๙๐ ประเด็นที่ผม
อยากจะกราบเรียนตอไปก็คือวา ผมก็เขาใจผูรางมาตรา ๑๙๐ เราอาจจะมองในมุมหนึ่ง
ผมก็ไมโตแยงเพื่อนสมาชิกที่บอกวา ประหนึ่งเปนการเขียนไมไวใจคนทํางาน โดยเฉพาะ
ฝายบริหารหรือภาคราชการ-------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                 เพทาย ๑๘/๑ 
 
แตวาขอเท็จจริงก็คือวา วันนี้การทําหนังสือสัญญาขอตกลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมหรือทางดานอื่นใดยอมจะตองมีมากขึ้น เพราะโลกมีลักษณะไรพรมแดน 
มากขึ้น และสิ่งสําคัญก็คือวาผลกระทบจากการทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ 
มันก็จะมีลักษณะที่กวางขวางแลวลึกลงไปถึงความเปนอยูของพี่นองประชาชน 
ในระดับพื้นฐานมากขึ้น ผมจึงคิดวาคุณธรรมสมมุติจะมีหรือไมก็ตาม แตวารูปธรรมจาก
หนังสือสัญญาที่มีการทํามากอนหนานี้แลวมันปรากฏไปแลวครับ แลวก็เห็นไดชัดเจนวา
หลาย ๆ เร่ืองมันก็สะทอนวาเราไมอาจดําเนินการปลอยใหฝายบริหารทําสิ่งเหลานี้ 
โดยลําพังแตเพียงฝายเดียวไดอีกตอไป เพราะจะเกิดความไมเปนธรรมในหลาย ๆ ดาน 
ผมไมปฏิเสธครับ ขอตกลงในลักษณะที่เปนการขยายการคาการลงทุนมีประโยชน 
โดยหลักทั่วไปแลวถาคูเจรจาสมน้ําสมเนื้อกัน ใหความเปนธรรมซึ่งกันและกันก็ควรจะ
เปนประโยชนกับทั้ง ๒ ฝาย และผมก็เชื่อวาทุกขอตกลงที่ เราไปทํามาก็มีสิ่งที่ เรา 
ไดประโยชน แตวาทุกขอตกลงเวลาไปแลกเปลี่ยนกันมันก็ตองมีสิ่งที่กระทบกับคน 
ในประเทศของเราที่จะตองเสียประโยชนดวย ซึ่งก็เปนดุลพินิจของผูบริหารวามันคุมคา 
กันหรือไม แตมันก็ตอบยากครับเพราะวาจะเอาอะไรเปนเกณฑวัด ลําพังเพียงแตวา
ตัวเลขการเกินดุล ขาดดุล ก็คงไมไดหรอกครับ เพราะสมมุติวาบางอุตสาหกรรม 
ไดประโยชนเปนตัวเลขมากแตคนไดประโยชนมีหยิบมือเดียว ไปแลกกับการเสียประโยชน 
ซึ่งวัดเปนจํานวนรวมนอยกวา แตปรากฏวากระทบกับคนจํานวนมากมายมหาศาล 
ผมยกตัวอยางเชนวาผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรีที่เราทํากับจีนแลวก็ภายหลังเปน
อาเซียน – จีน ที่กระทบกับพี่นองเกษตรกรภาคเหนือ ก็เปนเรื่องยากครับที่จะใชดุลพินิจวา
ตรงไหนคุมคา ตรงไหนเปนธรรม สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือวา ดังนั้นการทําหนังสือ
สัญญาเหลานี้มันก็แทบไมแตกตางอะไรกับเวลาที่รัฐบาลไปดําเนินโครงการขนาดใหญ 
จะไปสรางเขื่อน จะไปทําโรงไฟฟามันก็มีประโยชนของมัน แตก็มีคนที่ไดรับผลกระทบ
เดือดรอนอยางชัดเจน ฉะนั้นตามหลักธรรมาภิบาลและก็การบริหารจัดการยุคใหมเราถึง
ตองพูดกันมากเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
และแนนอนเมื่อจะตองมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ถาพวกเราที่อยูในหองนี้ 
ถือเปนผูแทนปวงชนชาวไทยเราก็ตองมีสวนรวมดวย หลักคิดมีเทานี้ครับ ไมใชวาจะตอง 



 ๓๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                เพทาย ๑๘/๒ 
 
ไปหวาดระแวงทางฝายบริหาร แตถือวาในยุคสมัยนี้มันเปนสิทธิของพลเมือง เปนสิทธิ
ของผูแทนปวงชนที่จะเขามามีสวนรวม และบทบัญญัติที่ เปนหลักการตรงนี้ไมได
สลับซับซอนเลยครับ หลายประเทศเขาก็ใชกัน  พูดงาย ๆ  ก็คือจะไปเจรจาอะไร 
บอกผูแทนประชาชนหนอยเอากรอบมาใหดู แลวหลังจากไดกรอบไปแลวก็ไปเจรจา 
เมื่อจะลงนามในสัญญาหรือจะไปแสดงเจตนาผูกพันก็มาใหความเห็นชอบ พรอมทั้ง 
ไดมีการกําหนดชัดเจนวาจะมีการชดเชยเยียวยาใหกับผูไดรับผลกระทบในเชิงลบอยางไร 
ผมวาหลักการนี้ มันไมผิดหรอกครับ เพียงแตวาขลุกขลักเพราะมันเปนเรื่องใหม 
และถาตอมาเราจะมีกฎหมายมีกฎเกณฑผมก็คิดวาเปนหลักการที่ดี ผมเองกราบเรียน
ทานประธานวารูสึกสะทอนใจที่สุดวันที่รัฐบาลในอดีตไปเจรจาที่จะทําขอตกลงการคาเสรี
กับสหรัฐอเมริกา ที่สะทอนใจก็คือวาไมมีโอกาสที่จะไดมีสวนรวมอะไรในชวงของการ
เจรจาเลย แมแตการขอขอมูลขอเท็จจริง----------------------------------------------------------- 
 

- ๑๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๑๙/๑ 
 
ฝายนโยบายก็ไปถือวาเปนเรื่องของความลับ บอกรูไมได ทานประธานเชื่อไหมครับ ผมได
รูเร่ืองเกี่ยวกับขอตกลงเขตการคาเสรีไทย - สหรัฐจากใคร ผูแทนราษฎรสหรัฐเดินทางมา
ประเทศไทย เขาทําหนาที่เขาในการติดตามเรื่องของการเจรจาเขตการคาเสรีไทย - สหรัฐ 
เขามาขอฟงความคิดเห็นของฝายคานประเทศไทย  แปลกไหมครับ รัฐบาลของ 
ผมเองบอกวาผมไมมีสิทธิรู เปนฝายคาน แตรัฐบาลประเทศคูคาเอามาเปดเผยใหหมด 
อยากจะรูวาคนไทยคิดอยางไร เพราะฉะนั้นผมคิดวาหลักการนี้ เราอยาไปปฏิเสธ 
มันเลยครับ แลวก็ควรจะพยายามทําใหถูกตอง เพียงแตผมเห็นใจวาในชวงรอยตอตรงนี้ 
ตีความกันไปก็อาจจะเปนปญหาได แตวาอยางไรก็ตามขอตกลงอาเซียน - ญี่ปุนก็เปน
ขอตกลงซึ่งมันมีประเด็นทางเทคนิคที่เปนขอสังเกตอยูหลายสวนดวยกัน จริง ๆ กรณีนี้
เปนขอตกลงที่ มีความซับซอนยิ่งกวาขอตกลงทวิภาคีที่ เราในฐานะประเทศไทย 
ทําทั่วไปดวย เชน เรามีความตกลงไทย - ญี่ปุนอยูแลว วันนี้ก็เหมือนกับจะตองสวมเขาไป
อยูในกรอบนี้ ขณะที่อาเซียนก็ยังไมไดสามารถพัฒนาตัวเองใหไปเปนกลุมประชาคม 
หรือกลุมเศรษฐกิจที่เปนหนึ่งเดียว เพราะกฎบัตรของอาเซียนก็ยังไมเรียบรอย รอเรา  
รออินโดนีเซีย รอฟลิปปนส และในระหวางที่ยังไมเปนเชนนั้น ก็กลายเปนวาความตกลง
อาเซียน – ญี่ปุน แตละประเทศก็ดําเนินการของตัวเองไป ใครอยากไดประโยชนก็เขารวม
ผูกมัดอยางที่วา พอแสดงเจตนารับรองแลว ๒ เดือนตอมาก็จะมีผลบังคับ แตก็จะพวงไป
กับประเทศที่ไปกอนหนา มันก็มีความซับซอน ขอตกลงอาเซียน - ญี่ปุนถาหากวา
เหมือนกับไทย - ญี่ปุนเองมีประเด็นเยอะนะครับ ซึ่งจริง ๆ ก็อาจจะตองสอบถามกันวา  
มีทั้งเรื่องขอหวงใยกอนหนานี้เกี่ยวกับเร่ืองขยะพิษ เกี่ยวกับเร่ืองของสิทธิบัตร ถาผมใชคํา
ไมผิดก็จุลชีพนะครับ มีเร่ืองของกรณีปญหากระบวนการทางกฎหมาย กรณีเกิดการ
พิพาทกับผูลงทุนที่เปนชาวตางประเทศ มีกรณีที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนตเอง  
ซึ่งก็เปนรูปธรรมเหมือนกันวา กอนที่ไปทําขอตกลงไทย - ญี่ปุน พอเปนอุตสาหกรรม 
ยานยนต ผูไดรับผลกระทบ เขามีการรวมตัวกัน มีเสียงดังพอสมควรก็สามารถรองเรียนได  
ไมเหมือนกับกรณีของเกษตรกรหรือกลุมอ่ืน ๆ ทั่วไป อยางนี้เปนตน แตวาทั้งหมดนี้ครับ
ผมอยากจะกราบเรียนวา อยากจะขอปรึกษาทานรัฐมนตรีคือ ถาวันนี้ทานจะใหพวกเรา 
อภิปรายนะครับไลเปนประเด็นที่ของใจ สงสัย ผมไมรูวาตองใชเวลากี่ชั่วโมง ที่สําคัญ 



 ๓๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๑๙/๒ 
 
ก็คือวา เราลองมาทําใหมันเปนแบบแผนไดหรือไม จะสอบถามทานวา จะมีขอขัดของ
อะไรในทางการบริหารไหมครับ ผมวาสิ่งที่จะเปนประโยชนที่สุดสําหรับกระบวนการของ
รัฐสภาก็คือวา เราตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมา แตวาไมใชกรรมาธิการเหมือนพิจารณา
กฎหมาย นะครับเพราะไปแกไขอะไรไมไดหรอกครับ อันนี้ขอตกลงอาเซียน เราจะไปเซ็น 
ไมเหมือนกับประเทศอื่นในอาเซียนก็คงไมได ไมมีการแกไขครับ แตวากรรมาธิการชุดนี้ 
จะไปศึกษาแลวสรุปเปนขอเสนอกลับมายังรัฐสภาวา เห็นวารัฐสภาควรหรือไมควร 
ใหความเห็นชอบกับขอตกลงนี้ ที่สําคัญที่สุดก็คือวา ผมเชื่อนะครับวาแนวโนมก็คือวา
พวกเราสวนใหญก็คงอยากใหความเห็นชอบ แตกระบวนการกรรมาธิการตรงนี้นอกจาก
จะทําให เกิดความรอบคอบแลวนี่ครับ มันจะสมกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
อีกประการหนึ่งก็คือวา เขาควรจะไปตั้งขอสังเกตลวงหนาเลยวา ใครไดรับผลกระทบ
ในทางลบหรือแมกระทั่งในทางบวกจากขอตกลงนี้ในประเทศของเรา ใครไดประโยชนก็จะ
ไดสามารถเตรียมตัวไดประโยชนอยางเต็มที่------------------------------------------------------- 
 

- ๒๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชิราภรณ ๒๐/๑ 
 
แตที่สําคัญกวาก็คือวาคนที่พูดงาย ๆ คือตองเสียสละใหสวนรวม เพราะเรื่องนี้ดีกับ
เศรษฐกิจสวนรวม แตวาตัวเขาตองยอมสูญเสียเพื่อไปแลกกับขอตกลงนี้ เราจะไดมีการ
กําหนดเตรียมการลวงหนาในเรื่องของมาตรการที่จะไปชดเชยหรือเยียวยาความเสียหาย 
ทานรัฐมนตรีไดกรุณาแถลงวาที่จริงเรามีกลไกตรงนี้อยูคือกองทุนอยูแลว เขาใจวา 
มีทั้ง ๒ กระทรวงนะครับ มีทั้งกระทรวงพาณิชย มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ ก็มีการ
แตงตั้งกองทุนลักษณะนี้ขึ้นมา แตวาผมเชื่อวาถาทานประธานไดติดตามจะพบวา 
การเบิกจายกองทุนเหลานี้นอย แลวก็เทียบไมไดเลยกับความเดือดรอนที่บางครั้งเกิดขึ้น
จากขอตกลงเขตการคาเสรี เพราะอะไรครับ เพราะที่ผานมาเราไปลงนามขอตกลง 
เขตการคาเสรีเสร็จ ผลกระทบตามมาพอเดือดรอนก็รองเรียนกัน อาจจะมีการมาพูดกัน
เปนประเด็นทางการเมืองอยูบาง แลวเราก็บอกมีกองทุนนี้ แตผมถามวาพี่นองคนไทย
จํานวนมากครับเขาไมรูหรอกวาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเขามันเปนผลโดยตรงหรือไม 
จากขอตกลงเขตการคาเสรี เพราะเขาไมไดรูลวงหนานี่ครับ วันหนึ่งฝายบริหารไปเซ็น
กลับมา พอเกิดเรื่องก็มีการรองเรียนกัน ผูแทนราษฎรก็มาพูดเหมือนเวลามาพูดเรื่อง
พืชผลตกต่ํา ภัยแลง น้ําทวม เสร็จแลวก็เถียงกันไดวาตกลงที่ราคาตกเปนเพราะขอตกลง 
หรือเปลา หรือเปนเพราะฤดูกาล หรือเปนเพราะดิน ฟา อากาศ หรือเปนเพราะสภาพ
ตลาดโลก แตถาเรามีกระบวนการอยางเชน กรรมาธิการศึกษาเสร็จตั้งขอสังเกตไวเลยวา
กลุมนั้นกลุมนี้คือกลุมเสี่ยงก็ไดครับที่จะไดรับผลกระทบ มันก็จะไดมีขอสังเกตไปยัง 
ฝายบริหารทันทีวาการมีกองทุนกลไกชดเชย เยียวยา ผูไดรับผลกระทบมีหลักเกณฑ
อยางไร สรางความเขาใจประชาสัมพันธใหเขาอยางไร เราก็จะไดดูแลคนเหลานั้นได  
ในฐานะที่เขาเสียสละใหกับสวนรวมไมตางจากพี่นองที่เวลามีการกอสรางโครงการ 
ขนาดใหญแลวอาจจะตองสูญเสียที่ดิน ทรัพยสินหรืออะไรก็แลวแต ดังนั้นอยากจะ 
กราบเรียนทานประธานวากระผมเปนคนหนึ่งที่สนับสนุนเรื่องของการขยายความรวมมือ
ทางการคา การลงทุน หลักการในเรื่องของการมีความตกลงกับญ่ีปุนในนามของไทย 
หรืออาเซียน ผมสนับสนุนครับ แตวาเราอยากจะรูผลกระทบ เราอยากจะเปนผูแทนของ
ปวงชนชาวไทยที่ดีที่จะไดชวยเตรียมการใหกับคนของเราที่ตองเสียสละเพื่อใหสวนรวม 
ไดประโยชน เปนไปไดไหมครับ ขอเวลากรรมาธิการของรัฐสภาสัก ๓๐ วัน ๔๕ วัน แลวก็ 



 ๔๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            วชิราภรณ ๒๐/๒ 
 
เอาเรื่องเหลานี้ไปศึกษานํากลับมาเปนขอเสนอที่เปนรูปธรรมวาสภาควรเห็นชอบ  
มีขอสังเกตไปใหฝายบริหารวาถาไปทําความตกลงนี้แลวมีกลุมใดบางประเด็นใดบาง 
ที่ตองไปดูแลเปนพิเศษเพื่อไมใหผลเสียนั้นเปนสิ่งที่ เรามาเสียใจภายหลังวาไมได
คาดการณ ไมไดเตรียมตัวที่จะดูแลมากอน ถาทานรัฐมนตรีจะกรุณาใหคําตอบตรงนี้ได
แลวก็ขอความเห็นใจวาจริง ๆ แลวผมอยากใหเห็นใจทุกฝายนะครับ คือฝายทานเอง 
ก็ทํางาน ผมทราบเวลามันเพิ่มขั้นตอน เวลามันเพิ่มระยะเวลาก็มีความกังวล แตผมอยาก
เห็นวาไมอยากใหความตกลงเหลานี้ในที่สุดมันจะกลายเปนเรื่องที่เปนประเด็นปญหา 
ทางการเมืองตลอดเวลา เพราะเราไมมีกระบวนการที่ดีที่รองรับ เราเอาสะดวกวันนี้ 
แตวันขางหนาเราจะทําอะไรไดยากขึ้น ๆ เรียนตรง ๆ วามาตรา ๑๙๐ ก็มาเพราะเปน
ปฏิกิริยากับการรวบรัดตัดตอนการทําหนังสือสัญญาหลายฉบับกอนหนานี้ในอดีตนะครับ 
ก็กราบเรียนทานประธานเพียงเทานี้ แลวก็ถาเปนไปไดอยากไดคําตอบจากทานรัฐมนตรี
ดวยครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ทานสมาชิกรัฐสภาครับมีผูอภิปราย
ทั้งหมดขณะนี้มีชื่ออยูกับผมนะครับ ส.ว. ก็ยังคางอยู ๕ ทาน คุณตวง คุณวิชาญ  
คุณชรินทร คุณธีระจิตต คุณสุรชัย สวนทางฝายประชาธิปตยก็ยังมี คุณจุติ คุณนริศ  
คุณไกรศักดิ์ คุณอสิ มะหะมัดยังกี คุณนคร มาฉิม---------------------------------------------- 
 

- ๒๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วัชรี ๒๑/๑ 
 
สวนพรรคพลังประชาชนก็มีคุณสุรพงษ คุณนิรมิต คุณธเนศ คุณสาธิต คุณกุเทพ  
คุณจตุพร คุณสถาพร คุณจุมพฏ ผมอยากจะปรึกษาวาเราควรจะจํากัดเวลาไหม หรือวา
ปลอยไปอยางนี้ ผมถามที่ประชมุ เชิญ 
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร)  :   
ทานประธานครับ ถาผมจะขออนุญาตทานประธานกรุณาหารือ คือถาสมมุติวามันมี
กรรมาธิการ ก็ไมตองพูดกันมาก ใครสนใจประเด็นไหนก็ไปติดตามในกรรมาธิการได  
ถาอยางนั้นจํากัดเวลาคงไมวากัน ก็แคฝากประเด็นกันไป แตวาถาจะไมตั้งกรรมาธิการ 
ผมวาถาอยางนั้นก็คงไมตองจํากัดเวลา เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกทําไดเต็มที่ เสร็จแลว
เห็นชอบก็จบ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ความเห็นของผมก็ไมจํากัดเวลาแลว
ตั้งแตตน ถาอยางนั้นก็ดําเนินการไปเลย ตอไปคุณสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล สลับกันไป 
เชิญทานรัฐมนตรีกอนคุณสุรพงษ 
  นายไชยา สะสมทรัพย (รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย)  :  กราบเรียน
ทานประธานสภา ทานผูนําฝายคาน ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมเองก็ตองขอขอบคุณ
ที่ทานใหความเปนหวง โดยเฉพาะเรื่องของกฎหรือที่เราไปเซ็นนี้ ทั้งหมดเราแกไขไมไดอยู
แลว แตสิ่งที่พวกทานยื่นแสดงความคิดเห็นนั้นเปนเรื่องของการทําใหเกิดความรอบคอบ 
แลวก็ใหมีความเห็นพองตองกันวาสิทธิที่ไปเซ็นนั้นผลไดผลเสียเปนอยางไร ผมเรียนวา
วันนี้ระเบียบวาระการประชุม ทางเราก็สงใหทั้งหมดแลว แตสิ่งหนึ่งที่ทานผูนําฝายคาน 
ในสภาผูแทนราษฎรจะใหตั้งกรรมาธิการนั้น ผมก็ไมขัดของ เรียนวาไมขัดของเพราะจะได
ไปคุยกันในฟลอร (Floor) เล็ก เนื่องจากอันนี้เราประชุมกรอบใหญมาเปนครั้งที่ ๙  
ครั้งที่ ๑๐ แลว บังเอิญมาคาบเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ คือคร้ังที่ ๙ และครั้งที่ ๑๐ 
เรียนวาฝายเราเองเขาดูอยางรอบคอบ ผมก็เรียกแตละประเด็นมาดู ถามวาทุกคน 
ก็รักชาติรักแผนดินเหมือนกัน เปนหวงเปนใยวาแลวสิ่งที่เราไปเซ็นผูกพันไวนั้น อนาคต
ลูกหลานเราจะเปนอยางไร เราคิดเหมือนกัน ผมก็เชื่อวาทานผูแทนทุกคน ผูทรงเกียรติ 
ทุกทานก็มีความนึกคิดเหมือนกันทั้งหมด เพราะฉะนั้นวันนี้ถาจะตองใชเวลาตรงนี้ 
 



 ๔๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วัชรี ๒๑/๒ 
 
ดวยความเปนหวงเปนใยในเรื่องนี้ ผมเขาใจและรูถึงความรูสึกของคนที่เปนตัวแทน
ประชาชน ถาหากทางฝายรัฐบาลพรอมที่จะใหตั้งกรรมาธิการพิจารณาถามกันในเรื่องนี้  
ผมก็ยินดี โดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่จะตอบก็คือเดดไลน (Deadline) ผมตองทราบใหจบกอน
วันที่ ๖ ตุลาคม ก็ประทานกราบเรียนทานประธานสภาเพื่อหาขอสรุปอาจจะตั้ง
กรรมาธิการ ผมไมขัดของ กราบขอบพระคุณ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ก็เปดโอกาสใหแตละคนแสดง 
ความคิดเห็นไปสักหนอย เพราะแตละคนก็มีเปาหมายอันเดียวกัน เชิญดําเนินการไปกอน  
แลวก็ใหวิป (Whip) ๓ ฝาย วุฒิสภา ฝายคาน และฝายรัฐบาล ไปตกลงกัน แลวแจงให 
ผมทราบวาจะดําเนินการอยางไร ก็แจงใหทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรไดทราบ 
ทานสั่งการใหทานสาทิตยกับทานอื่นไปดําเนินการ เชิญดอกเตอรสุรพงษ 
  นายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (เชียงใหม)  :  
กราบเรียนทานประธานรัฐสภาที่ เคารพ  กระผม  นายสุรพงษ  โตวิจักษณชัยกุล 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม พรรคพลังประชาชน ในฐานะสมาชิกรัฐสภา 
ทานประธานครับที่จริงแลวมาตรา ๑๙๐ นั้น ผมเองไมเห็นดวย เนื่องจากวาในตอนที่ 
มีการปฏิวัติและมีการรางรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม มีการขอมติเพื่อรับรางรัฐธรรมนูญ 
หรือไมรับรางรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ นั้น ผมเองเรียนตรง ๆ เลยวาไมไดรับรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ เพราะผมเห็นวามีประเด็นหลาย ๆ ประเด็นที่ไดสรางปญหาใหเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติ อยางมาตรา ๑๙๐ นี้ทานประธาน ผมมองอยางนี้วาสิ่งตาง ๆ ที่สภาตองการ
รับรูไปทุกเรื่อง เพราะเกรงกลัววาขาราชการหรือนักการเมืองจะหาประโยชนจากการไป
ตกลงในขอสัญญาระหวางประเทศนั้น-------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๒/๑ 
 
 
 
 



 ๔๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ศิริวรรณ ๒๒/๑ 
 
บางเรื่องแทนที่จะทําใหการดําเนินการของประเทศชาติเราไปไดทันการรวดเร็วไมตองไป
พะวักพะวงสิ่งตาง ๆ ที่จะเปนขอครหา ทําใหการคาขายการแขงขันในตลาดเสรีนั้น 
ไมทันกินเขา บานเมืองเสียหายไปเยอะครับ อยางมาตรา ๑๙๐ ใชในบางเรื่องบางราว 
ก็เปนสิ่งที่ดี แตใชในบางกรณีแลวมันสรางปญหาครับ อยางกรณีการคาขายระหวาง
ประเทศ ผมเองไดอานขอศึกษาที่กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
ไดทําขึ้นมา รูปเลมฉบับนี้แหละครับ ถามวาดีไหม ผมวาดีครับ เพราะการคาที่เราจะได
ประโยชนจากการที่รวมลงนามในขอตกลงอาเซียน – ญี่ปุน ก็คือวาการลดภาษีสินคาที่เรา
สงไปขายประเทศญี่ปุน โดยเฉพาะสินคาเกษตรครับ ไมวาจะเปนทุเรียน ฝร่ัง มะมวง 
มะละกอ กลวย มะพราว ไดประโยชนทั้งนั้น นอกจากนั้นนะครับอาหารทะเล ไมวาจะเปน
กุง ปู ปลา ปลาหมึก ไดประโยชนอีกครับ เพราะวาเราจะทําใหสินคาเกษตรของเรานั้น 
ไดสงไปขายในประเทศญี่ปุน ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานเลยครับวา ๑๐ กวาป 
ที่ผานมา ผมไดไปประเทศญี่ปุน ชีวิตนี้ไมเคยไดกินกุงตัวใหญ ๆ เทาที่ผมไปไดกิน 
ในประเทศญี่ปุน ผมบังเอิญไปนั่งกินครับแลวก็ถามพอคาที่ญี่ปุนวา กุงนี้มาจากไหน  
เขาบอกวามาจากประเทศไทย สิ่งตาง ๆ เหลานี้แหละครับมันเปนประโยชน พี่นอง
เกษตรกรชาวประมงก็จะไดรับประโยชน ในขณะเดียวกันผลไมที่เรานําเขาจากประเทศ
เขา ถาหากภาษีลดลงจาก ๔๐ เปอรเซ็นตเหลือ ๐ เปอรเซ็นต พี่นองประชาชนคนไทย 
จะไดกินผลไมฝร่ังราคาถูก ๆ เหมือนกันครับทานประธานครับ เพื่อจะไดทดสอบรสชาติ 
เพื่อจะไดมาพัฒนาสินคาเกษตรของเราใหแขงขันในตลาดโลกได ที่สําคัญที่สุด 
ทานประธานผมไดไปอังคถัด (UNCTAD) มา ไปเรียนพบทานเลขาธิการอังคถัด  
ทานดอกเตอรศุภชัย พานิชภักดิ์ ทานพูดชัดเจนครับวา ประเทศไทยควรจะทํามาคาขาย
ดานการเกษตร ทํามันใหดีกวาประเทศอื่นได เพราะบรรพบุรุษของเรานั้นมีความเกงกาจ
ทางดานเกษตรกรรม พี่นองประชาชนคนไทยไดเปรียบประเทศอื่นครับ ภูมิอากาศของเรา
ก็ดีกวา เราไมเจอพายุรายเหมือนประเทศอื่น ๆ สิ่งนี้แหละครับเปนสิ่งที่คนไทยไดรับ
ประโยชนเปนอยางยิ่งนะครับ เราควรที่จะดําเนินการคาการขายใหทันกับสังคมโลก  
และวันนี้ผมไดศึกษารางความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน ผมอานทั้งหมด 
นี่แหละครับทานประธานกอนที่ผมจะลุกขึ้นมาอภิปราย ผมเรียนตรง ๆ วาอานทั้งหมด 



 ๔๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ศิริวรรณ ๒๒/๒ 
 
แลวงวงนอนครับ อานแลวก็ไมคอยรูเร่ืองครับแตรูวามันมีสวนดีมาก กระทรวงพาณิชย 
คงจะไมทําใหประเทศไทยตองเสียหาย เวลาไปตกลงกับใครขาราชการก็มีความรัก 
ในประเทศ คงไมยอมตกเปนเบี้ยลางของประเทศอื่น และถามันไมดีอาเซียนเขาคง 
ไมลงนามอยางนี้ เราจะตองทําใหทันเหตุการณครับและเราเปนผูนําอาเซียนไดในอดีต 
วันนี้อาจจะถอยหลังแลวก็ไดครับเพราะความวุนวายในประเทศ วันนี้เวียดนาม ประเทศ
ตาง ๆ เขาหัวเราะเยาะเราครับ เขาอาจจะดีใจดวยก็ไดครับเพราะวันนี้เขาอาจจะเอาเงิน
มาสนับสนุนใหเกิดความวุนวายในประเทศเพื่อประเทศชาติเราจะไดลาหลังก็ไดครับ อันนี้
ผมสันนิษฐานเอาเองทานประธาน ผมอยากจะเรียนทานประธานอยางนี้นะครับวาผมได
อานเหตุผลและศึกษาผลดีผลเสียของรางความตกลงหุนสวนฉบับนี้แหละครับเปน 
สิ่งที่ดีครับ และผมเชื่อวาเพื่อนสมาชิกในรัฐสภาแหงนี้คงจะเห็นชอบตามมาตรา ๑๙๐ 
เพราะวาตองมาผานสภาแหงนี้ ผมก็อยากจะใหเพื่อนสมาชิกไดใหการสนับสนุนเห็นชอบ
กับรางฉบับนี้นะครับ และสิ่งที่ผูนําฝายคานจะใหตั้งกรรมาธิการ ผมก็เห็นดีดวยครับ  
แตตองใหทันเหตุการณ ใหทันเวลาตามที่กระทรวงพาณิชยตองการเพื่อจะไดไปลงนาม 
เพื่อประเทศชาติของเราจะไดมีการคาการขายเจริญรุงเรืองไมนอยหนากวาประเทศอื่น ๆ 
ครับผมฝากไวแคนี้ครับทานประธาน ขอบพระคุณครับ 
 

- ๒๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ณัฐชนก ๒๓/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ รวบรัดดีครับ เชิญ 
ทานตวง อันทะไชย ครับ 
  นายตวง  อันทะไชย  สมาชิกวุฒิสภา  (ภาควิชาชีพ)  :  กราบเรียน 
ทานประธานที่เคารพ ผม ตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกรัฐสภา  
ทานประธานที่เคารพครับ ผมคิดวาประเด็นที่ทานผูนําฝายคานไดเสนอตอที่ประชุมแหงนี้
เปนประเด็นที่นาสนใจและควรจะตองรับฟง แมวาในสวนตัวผมจะเห็นดวยกับหลักการ
และควรจะตองดําเนินการตามขอเสนอที่รัฐบาลเสนอตอสภาแหงนี้ แตวามันมีความ
จําเปนที่เราจะตองทําตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐  
  ทานประธานครับ ผมมีประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดวาเปนประเด็นสําคัญที่ภาค
ประชาสังคมไดสนใจมาตั้งแตกอนที่เราจะทําเจเทปากับญ่ีปุน เราสนใจเรื่องนี้มาตั้งแต 
ป ๒๕๔๘ ก็คือประเด็นที่คุณหญิงทานเปนสมาชิกไดกรุณาพูดถึงคือเรื่องของการที่จะ 
ตองใหประเทศไทยเปนแหลงในการที่ทิ้งขยะและของเสียอันตรายในอนาคตขางหนา  
ผมคิดวาขอตกลงเหลานี้เปนขอตกลงที่จะตองทําความเขาใจใหพอสมควร ประเด็น 
ของผมก็คือทานประธานครับ แมวาเราจะมีประโยชนมหาศาลตอการเซ็นสัญญาเอเจเซป
ในครั้งนี้ หรือแมการเซ็นสัญญากับเจเทปาที่ผานมานั้น เราก็มีขอของใจอยูเสมอวา 
ในการเซ็นสัญญาเหลานั้นรัฐบาลจําเปนที่จะตองตอบใหสภาแหงนี้และองคกร 
ภาคประชาสังคมไดม่ันใจวาไดมีมาตรการขอตกลงที่กําหนดเกี่ยวกับการปองกันเยียวยา
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับของเสียและอันตรายที่จะเปนสิ่งที่จะตองมาทําลาย
สิ่งแวดลอมและชีวิตทรัพยสินของพี่นองประชาชนได ขอเสนอของผมก็คือวาประการหนึ่ง 
ในสัญญาฉบับนี้คนที่รับผิดชอบชวยอธิบายและเลาใหสภาไดฟงวาไดคํานึงถึงเรื่องนี้มาก
นอยแคไหนอยางไร  
  ประการที่ ๒ ขอตกลงครั้งสุดทายเอเจเซปครั้งนี้ไดมีความเชื่อมโยง 
ผูกพันกับเจเทปาหรือไมอยางไร หลังจากที่เราไปเซ็นกับเจเทปาที่ผานมานั้น ผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นตอเร่ืองที่ทิ้งขยะและของเสียที่เรากังวล ที่เรามีความหวงใยกันนั้นไดมีผล 
กระทบเกิดขึ้นกับประเทศไทยหรือไมอยางไร ผมคิดวาขอเสนอเหลานี้เปนขอเสนอที่ 
ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนเองก็ควรที่จะตองไดรับรูและเขาใจรวมกัน ตลอดจน 



 ๔๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ณัฐชนก ๒๓/๒ 
 
สมาชิกรัฐสภาแหงนี้ก็ควรที่จะไดรูวาผลที่จะเกิดขึ้นในการเซ็นสัญญาระหวางประเทศนั้น
กับประเทศไทยในเชิงสิ่งแวดลอม ในเชิงนิเวศวิทยานั้นมันจะเกิดขึ้นอยางไร แลวมันคุม
หรือไมกับการที่เราจะตองมาเยียวยาดูแลรักษาประชาชนของตัวเองกับรายไดที่เราไดมี
มหาศาล 
  ผมฝากประเด็นทานประธานไวตอนทายวาวันนี้สังคมไทยอยูบนพื้นฐานวา
เรากําลังชั่งใจอยูวาระหวางสิ่งที่เราไดมากับสิ่งที่เราจะเสียไปนั้นมันคุมคามากนอย 
แคไหน ผมคิดวาบทเรียนมาบตาพุดคือตัวอยางชัดเจนวา แมเราจะมีรายไดมหาศาล  
แตเราก็จําเปนที่จะตองใชงบประมาณอยางมหาศาลในการเยียวยาพี่นองประชาชน 
ของเรา เชนเดียวกันกับขอตกลงครั้งนี้แมจะมีประโยชนมหาศาลตามขอเสนอของรัฐบาล
ที่เสนอตอสภาแหงนี้มันมีความจําเปนที่จะตองอธิบายวาเราไดมีการปกปองคุมครองและ
ปองกันอยางไร เรามีแนวทางในการที่จะจัดการงบประมาณในการดูแลเยียวยาผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นหรือไมอยางไร ขอบพระคุณทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณมากครับ ตอไปคุณจุติ  
ไกรฤกษ ครับ คือมีชื่ออยูแลวไมตองยกมือใหเมื่อยหรอกครับ เชิญ 
  นายจุติ ไกรฤกษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พิษณุโลก)  :  กราบเรียน 
ทานประธานที่เคารพครับ กระผม จุติ ไกรฤกษ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา กระผมอยากจะ
ขออนุญาตทานประธานแสดงความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ
ระหวางอาเซียนกับประเทศญี่ปุน และผมอยากจะขอสนับสนุนใหมีการตั้งคณะกรรมาธิการ
ขึ้นมา การตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมานั้นผมทราบวาไมสามารถเปลี่ยนแปลงอะไร 
ในขอตกลงได แตผมคิดวาคณะกรรมาธิการชุดนี้จะเปนเครื่องมือ เครื่องมืออันหนึ่ง 
ในอนาคตที่รัฐบาลนั้นสามารถนําไปใชเปนเทคนิคในการเจรจาตอรองกับตางประเทศได
ในอนาคต โดยที่ทานอธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศเองก็จะใชประโยชนจาก 
ตรงนี้ได และผมก็เชื่อม่ันวาทานเปนคนที่มีความสามารถคนหนึ่ง แตผมคิดวาทาน 
คนเดียวนั้นไมพอ ถามวาทําไมไมพอ เพราะวาผมเห็นในขอตกลงทางการคาหรือความ 
ตกลงทางเศรษฐกิจระหวางอาเซียน – ญี่ปุน นั้น-------------------------------------------------- 
                  - ๒๔/๑ 



 ๔๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         ศิ ริลักษณ  ๒๔ /๑ 
 
ที่ทานมาใหเราวาความรวมมือดานเศรษฐกิจบอกวา สาขาความรวมมือตาง ๆ คือ
กระบวนการที่เกี่ยวกับการคา สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ทรัพยสินทางปญญา พลังงาน 
ขอมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย วิสาหกิจขนาดยอมและ
ขนาดกลาง การทองเที่ยวและฮอสพิทอลิตี้ (Hospitality) การขนสงและโลจิสติกส
การเกษตร ประมงและปาไม สิ่งแวดลอม นโยบายการแขงขัน สาขาอื่น ๆ ตามแตจะ 
ตกลงกัน ทานประธานจะเห็นครับ ทานอธิบดีจะเห็นวามันกวางมาก แลวการกวางมากนั้น 
ผมกราบเรียนไดวาลําพังวันนี้ใหกระทรวงพาณิชยมาเปนเจาภาพ แลวนั่งอยูคนเดียว 
โดด ๆ นั้น ผมวามันไมพอ วันนี้สภาจะตองใหอํานาจแลวก็ใหบังคับใหสวนราชการอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของมาใหความรวมมือกับกระทรวงพาณิชยดวย ผมกราบเรียนทานประธานวา 
ที่ผมอานมาเมื่อกี้นี้มันมีหลายมิติ หลายกระทรวง ทานประธานครับในอนาคตถาเกิด 
อะไรขึ้นในทางลบเขาก็จะโยนกลองวา กระทรวงพาณิชยเปนคนเจรจา เขาไมมีสวนรับรู 
รับเห็นในสิ่งตาง ๆ ที่ทําไป ผมอยากจะใหเปนวาวันนี้ ความจริงเสียดายวานาจะมี
กระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีนาจะมาดวย กระทรวงอุตสาหกรรมนาจะมาดวย 
แมกระทั่งเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนก็นาจะมานั่งรับฟงดวย  
ไมเวนครับแมกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพัฒนาสังคม
และทรัพยากรมนุษย สิ่งตาง ๆ เหลานี้ผมคิดวามันตองมีบูรณาการกันหมด แลววันนี้ 
ที่เห็นในภาพนี้ไมสบายใจครับ ไมสบายใจและไมแนใจวาการบูรณาการจะเกิดขึ้นแลวก็
ไมม่ันใจเลยวาการบูรณการในเชิงปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นดวย ผมเห็นวันนี้แลวผมกลัววา คําวา 
ธุระไมใช ภาระของทานอธิบดีคนเดียวผมวาทานแบกรับไมไหวครับ ทานเปนอธิบดี 
ทานจะไปขอรองกระทรวงอื่นปลัดกระทรวงใหมารวมประชุมทานไดไหม ไมได ทานตอง
ใชอํานาจของรัฐสภานี้บังคับความรวมมือเกิดขึ้น ใชสภานั้นเปนแส ใหทุกคนนั้นอยูในรอง
ในรอยวานี่คือผลประโยชนของประเทศไทย  ที่กระทรวงทุกคนจะตองรวมมือกัน  
ผมไมอยากเห็นความเสียหายตาง ๆ เหลานี้ อยาใหซ้ํารอยประวัติศาสตรของขอตกลง 
ทางการคากับประเทศอื่น สิ่งที่มีความเปนหวงใยครับ อยากจะใหทานอธิบดีไดกรุณา 
จดความหวงใยของผมไว เพราะมันเกี่ยวของกันหลายกระทรวง แลวก็ถาผมไมมีโอกาส 



 ๔๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         ศิ ริลักษณ  ๒๔ /๒ 
 
ไปเปนกรรมาธิการกับเขา หรือสภาไมตั้ง ผมอยากจะไดฟงคําตอบจากทางทาน เพื่อให
เกิดความสบายใจวา สิ่งที่รัฐสภาจะอนุมัติไปนี้ คนไทยไดประโยชน แลวก็ไมใชแคคนไทย 
ไดประโยชนบนเอกสารเฉย ๆ ในเชิงปฏิบัติทุกกระทรวงตองมีสวนรวม ผมเนนนะครับ 
ทุกกระทรวงตองมีสวนรวมในการขยายผลในเชิงประโยชนที่เราจะไดรับจากความตกลง
ทางเศรษฐกิจระหวางอาเซียนกับญ่ีปุน ทานประธานครับ ผมไมมีเวลาอานหนังสือที่ 
สภาจัดให ๑๘๗ หนา อานไมทันครับ แลวก็ของที่ทานสงมาให ก็อานไมทันประมาณ 
๑๐๐ กวาหนา แตอยากจะถามครับวาทางกระทรวงพาณิชยเมื่อไปเจรจากับเขา ตอนไป 
เร่ิมกอนเจรจาการเตรียมการมีกี่กระทรวงที่เขารวมการเตรียมการกับกระทรวงพาณิชย 
แลวก็มีขอตกลงระหวางกระทรวงกันอยางไรบาง มีการจัดตั้งคณะกรรมการรวมไหมครับ 
ติดตามผลการปฏิบัติตามขอตกลงทางเศรษฐกิจระหวางอาเซียนกับญ่ีปุน ทุกกระทรวง
เปนกรรมการไหม มีแผนปฏิบัติการรวมกันไหมวาจะติดตามขยายผลสิ่งตาง ๆ เหลานี้
อยางไรนะครับ แลวคณะกรรมการที่วานี้ประกอบไปดวยหนวยงานใดบาง แลวก็ผูบริหาร
ระดับไหนที่จะเขารวมนะครับ แลวการประชุมนี้มีการทบทวนทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน 
หรือวาทุกเดือนในการติดตามผลนะครับ นี่คือสิ่งที่อยากจะรับคําชี้แจงจากทาน  
  ประเด็นตอมาคือกลไกที่ผู เสียหายหรือผู เดือดรอนจะรองเรียนผาน 
สวนราชการ ในกรณีที่มีการขอทบทวนความตกลงตาง ๆ เหลานี้ กลไกตาง ๆ เหลานั้น 
มีกระบวนการอยางไร และเปดกวางแคไหนใหประชาชนนั้นสามารถเขาถึงแลวก็รองเรียน
ถึงคณะกรรมการที่วานี้ได คณะกรรมการของทานนั้นมีระบบเตือนภัยทางเศรษฐกิจ  
มีระบบเตือนภัยทางสังคมและดานสิ่งแวดลอมดานอื่น ๆ--------------------------------------- 
 

- ๒๕/๑ 
 
 
 
 
 



 ๔๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       ศิริลักษณ(๒) ๒๕/๑ 
 
ขณะนี้ผมอยากจะยกตัวอยางใหทานอธิบดีหรือวาผูมาชี้แจงไดเห็นผานทานประธาน 
ไปวา ทุกวันนี้มีความเปนหวงวาหลายคนพูดถึงขยะนะครับ ผมยกตัวอยางใหฟงเรื่องหนึ่ง 
ซึ่งเกิดขึ้นมาแลว ก็คือมีบริษัทนําเขาบริษัทหนึ่ง นําเขาขยะพิษทางอุตสาหกรรม  
ขยะสารเคมีมานี่เขาก็ไปซื้อที่ผืนใหญหลายรอยไรในเขตกันดารในภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ ใกลภูเขาแลวเขาก็มีใบนําเขา ใบนําเขานั้นเปนภาษาอังกฤษ แลวก็แถมเปน
เร่ืองของเคมี ซึ่งขนาดผมอานภาษาอังกฤษได ผมก็ไมเขาใจวาสารเคมีนี้มีผลเปนพิษ
อยางไรและก็นานขนาดไหน และก็เมื่อเขาเปนที่ของเขาแลวเขาก็กั้นรั้วไมมีใครเขาไปได 
แลวก็ขุดแลวก็ฝงกลบสิ่งตาง ๆ เหลานี้ กรมควบคุมมลพิษก็เขาไปไมถึง อบต. อบจ.  
ก็เขาไปตรวจสอบไมไดเพราะเปนที่สวนบุคคล สิ่งตาง ๆ เหลานี้เกิดขึ้นแลว และผมเชื่อวา
เมื่อมีขอตกลงอาเซียนญี่ปุนหรือแมกระทั่งไทย - ญี่ปุนเขามาแลว สิ่งตาง ๆ เหลานี้จะ
เกิดขึ้นมากขึ้น ถามวามากขึ้นเพราะอะไร มากขึ้นเพราะวาเรามีการลดภาษีระหวางกัน 
ฉะนั้นตนทุนของการกําจัดขยะในประเทศญี่ปุนนั้นแพงมาก เปนการงายและก็สะดวก 
ที่จะสงออกสารขยะตาง ๆ เหลานี้มายังประเทศที่กําลังพัฒนา เชน ในแถบประเทศ
อาเซียน แตไมใชสิงคโปรหรือวามาเลเซีย เพราะวาเขามีกฎหมาย กฎบัตรที่เขมงวดมาก  
ทานประธานครับ นอกจากเรื่องของขยะแลว ผมอยากจะใหทางกระทรวงพาณิชย  
ทานรัฐมนตรีก็ไดชวยอธิบายครับวาประโยชนที่ทานบอกวาคนไทยจะไดรับผูประกอบการ
ไทยจะไดรับนี้นะครับ ทานจะมีการขยายความไดไหมวากลไกของกระทรวงพาณิชยที่จะ
ชวยผูประกอบการใหไดผลประโยชนจากขอตกลงตรงนี้ทานจะดําเนินการอยางไร  
ไมไดถามวาจะทําอะไรบางนะครับ จะดําเนินการอยางไรในกรณีนี้ เชน ไมใชจัดสัมมนา 
ไมใชจัดประชุม แตตองใหเกิดประโยชนในการชวงชิงผลประโยชนทางภาษีอากรแลวก็
ขยายการสงออกตรงนี้ไปดวย  
  ขอหวงใยของผมอีกขอหนึ่งซึ่งอยากจะฟงจากกระทรวงพาณิชย และจริง ๆ 
ก็อยากจะฟงจากกระทรวงการตางประเทศ แมกระทั่งกระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรมดวย คือวันนี้เมื่อประเทศไทยตองลดภาษีศุลกากรลงนะครับ ทานสมาชิก
หลายทาน ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรไดอภิปรายไปแลววาภาษีศุลกากร 
 



 ๕๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       ศิริลักษณ(๒) ๒๕/๒ 
 
ดานอุตสาหกรรมของญี่ปุนนั้นเขาต่ํา ประเทศไทยสูง เมื่อเมืองไทยลดภาษีลงมาแลว  
ในที่สุดถามวาจะมีปจจัยอะไรที่จะปองกันไมใหญี่ปุนยายฐานการผลิตไปในกลุมประเทศ
อาเซียนอื่น ซึ่งตรงนี้ผมคิดวามันนอกเหนือจากอํานาจขอบเขตของกระทรวงพาณิชยเลย 
เห็นไหมครับวาตรงนี้จึงตองมีการบูรณาการ ผมยกตัวอยางเลยวาวันนี้ญี่ปุนมีโรงงาน 
ที่ผลิตในเมืองไทย แลวก็ในขณะเดียวกันเมื่อขอตกลงอาเซียนนี้สําเร็จ ประเทศที่มีตนทุน
ต่ํากวาประเทศไทย เชน เวียดนาม แมกระทั่งกัมพูชา ในสินคาหรือผลผลิตหลายชนิด  
เขาก็สามารถยายฐานการผลิตไปอยูที่นั่นได ผมถามวาวันนี้กระทรวงตาง ๆ มีมาตรการ
อะไรบางที่เตรียมจะผูกมัด แลวก็ดึงดูดใหญี่ปุนนั้นไมยายฐานการผลิตสินคาตาง ๆ 
เหลานั้นจากประเทศไทยไปอยูในประเทศอาเซียนอื่น ๆ นอกจากนั้นแลวอยากจะถามวา
แผนปฏิบัติการของกระทรวงพาณิชยวาประเทศไทยมีขอตกลงไทย – ญี่ปุน การคา 
ไทย – ญี่ปุนแลว วันนี้มีอาเซียน - ญี่ปุนมากขึ้น ผมเห็นเอกสารทานทานบอกวาจะได
ประโยชนเพิ่ม แตอยากจะใหทราบวาประเทศไทยขาดดุลตอเนื่อง ขาดดุลการคากับญ่ีปุน
มา ๓๐ ปแลว ผมจําไดวาเมื่อป ๑๙๘๖ ผมมีสวนรวมไปกับคณะที่ไปยื่นจดหมายกับ
นายกรัฐมนตรีนากาโซเนในขณะนั้นนะครับ วันนั้นไทยขาดดุลการคาเขาเพิ่มมากขึ้น
เหลือเกิน เรามีความเปนหวง แตหลังจากนั้นมาเราขาดดุลเพิ่มขึ้น ๆ ตลอด แลวถามวา 
มีหลักประกันอะไรที่เราจะขาดดุลการคากับญ่ีปุนนอยลง หากเรามีขอตกลงกับเขา 
ตรงนี้วาเรามีผลประโยชนเพิ่มขึ้น ทานทราบทานรูดีวาญี่ปุนนั้นตั้งมาตรการกีดกันสินคา
ไทยที่ไมใชภาษีศุลกากร เปนเรื่องของมาตรฐานสินคา------------------------------------------- 
 

- ๒๖/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๕๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                นภัสสร ๒๖/๑ 
 
เปนเรื่องของความปลอดภัยจากสารปนเปอน เปนเรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐาน
สิ่งแวดลอมเขา ถามวาตรงนี้แหละครับ มีแผนปฏิบัติการที่จะชวยใหประเทศไทยนั้น 
ผลิตไดตามมาตรฐาน แลวก็สงไปที่ประเทศญี่ปุนไดมากขึ้นเพื่อลดการขาดดุลการคา 
ไดหรือไม และมันก็จะตองเกี่ยวของกับกระทรวงอื่น นี่เปนที่มาวาสภานี้จะตองให
ขอบังคับหรือการบังคับวากระทรวงพาณิชยนั้นจะตองไดรับความรวมมือจากกระทรวงอื่น  

นอกจากนั้นแลวผมฝากอีก ๑ ประเด็นซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญมาก คือเร่ือง
ทรัพยสินทางปญญาครับ ทรัพยสินทางปญญานั้นวันนี้เรามองขามไปมาก ผมบังเอิญปนี้
โชคดีไปนั่งเปนกรรมาธิการงบประมาณ พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ ไดยิน
ไดฟงแลวก็มีความสลดใจ สลดใจที่เราไมพรอมที่จะปกปกรักษามรดกไทยในเรื่องของ
ทรัพยสินทางปญญา วันนี้นะครับ ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปญญาทองถิ่นของ
ประเทศไทย สมุนไพรไทย ทานเชื่อไหมครับคนที่มาเอาประโยชนตรงนี้คือประเทศญี่ปุน
ครับ ประเทศญี่ปุนวาจางคนไทยเยอะมาก เขาไปทําวิจัยเพื่อจะไปจดสิทธิบัตรในการผลิต
ยาตาง ๆ เหลานี้ แตเรามีของของเราอยูในบานเราเอง เราไมไดใชประโยชนตรงนี้ ไมได
ปกปองอนุรักษมรดกไทยที่ปู ยา ตา ทวดมอบไวใหเลย เรากลับปลอยใหมันสูญเสียไป  
ผมอยากจะถามวาวันนี้กระทรวงพาณิชยซึ่งเปนผูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกรมทรัพยสิน 
ทางปญญาโดยตรง แตในเชิงปฏิบัติทานตองไปพึ่งกระทรวงวัฒนธรรม ทานตองไปพึ่ง
กระทรวงสาธารณสุข ทานตองไปพึ่งกระทรวงมหาดไทย ทานตองไปพึ่งกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเพื่อปกปองสิ่งตาง ๆ เหลานั้น ผมถามวาวันนี้
แผนปฏิบัติการที่ทานจะทํามีหรือยัง เพราะไมเชนนั้นแลวเราจะเสียเปรียบญี่ปุนมาก 
เพราะมันมีตัวอยางมาแลว ทานก็ทราบวานวดไทยที่ฤาษีดัดตนนะครับ หลายทาน 
สมาชิกรัฐสภาอาจจะไมทราบวาญี่ปุนนั้นขอไปจดขึ้นทะเบียนไววาฤาษีดัดตนเปนของ
ญี่ปุน แตวาก็โชคดีที่ทางฝายไทยดําเนินการทัน เราก็ชนะเขาในเรื่องของฤาษีดัดตน 
ปจจุบันนี้ฤาษีดัดตนก็เปนที่รับทราบกันวาตนกําเนิดนั้นมาจากประเทศไทย ไมสูญเสีย
เหลานี้ไป นี่ถาเผื่อหนวยราชการเราหลับยาม รูไมเทาทัน ฤาษีดัดตนวันนี้ก็จะเปนฤาษี 
ดัดตนของประเทศญี่ปุนไปแลว ไมใชของประเทศไทย 
 



 ๕๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                นภัสสร ๒๖/๒ 
 

ผมอยากจะถามคําถามตอมาดวยวา กระทรวงพาณิชยสามารถใหสมาชิก
รัฐสภาเห็นไดไหมวา ขอตกลงที่จะเปนประโยชนนี้จะบังเกิดในแผนงานเม็ดเงินลงทุน 
ในประเทศไทยประมาณเทาไร ในกี่ป แลวเปนเม็ดเงินประมาณกี่พันลานบาทกี่หมื่น 
ลานบาท ในโครงการที่จากขอตกลงขยายความขอตกลงทางเศรษฐกิจระหวางอาเซียน 
กับญ่ีปุน ประเทศไทยจะมีเงินดอกเบี้ยต่ําจากประเทศญี่ปุนมาชวยประกอบการ 
ผูประกอบการ เอสเอ็มอี (SME) คือขนาดกลาง ขนาดยอมบางหรือไม เพราะวานั่นอยูใน
ประเด็นมิติทางขอตกลงที่ทานจะมีกับอาเซียนและญี่ปุน นอกจากนั้นแลวพูดถึง 
ความเคารพในสิทธิทรัพยสินทางปญญาที่ผมกลาวไปแลวนั้นจะมีมากมายขนาดไหน 
วันนี้ขอกราบเรียนทานประธานไปยังทานสมาชิกรัฐสภาดวยวาลักษณะสําคัญของตลาด
ญี่ปุนที่เปนคูคาสําคัญของประเทศไทยคือขอจํากัดวา ผูบริโภคญี่ปุนนั้นสวนใหญรูจัก
สินคาไทยเฉพาะในโตเกียว ในเมืองตาง ๆ ของที่ญี่ปุนนั้นยังมีการรับรูสินคาไทย คุณภาพ
สินคาไทยนอยมาก ขอที่ ๒ คือตลาดญี่ปุนนั้นเปนตลาดผูมีกําลังซื้อมาก ขณะนี้เปน
ผูสูงอายุเสียเยอะ ถามวากระทรวงพาณิชยวันนี้นอกจากจะสงหมอนวด นวดแผนโบราณ
นะครับ แลวก็สงผูที่ดูแลผูสูงอายุ สงพอครัว สงใครไป ถามวามาตรฐานเราเตรียมพรอม
กับความตองการกับมาตรฐานที่ เขากีดกันของเราเขาไปหรือไม  เทคโนโลยีของ 
ตลาดญี่ปุนนั้นมีเทคโนโลยีที่กาวหนา ถามวาวันนี้เราตกลงกับเขาแลว อาเซียน – ญี่ปุน  
แลวถามวาวันนี้ประเทศไทยสูสิงคโปร สูมาเลเซีย เราจะเสียเปรียบเขาไหม ถาเราทํา
ขอตกลงตรงนี้ อยากจะทราบวาความไดเปรียบ เสียเปรียบ ผมไมคาดคั้นหรอกครับวา
ประเทศไทยนั้นจะตองไดเปรียบเขาทุกขอ แตวาบวก ลบ คูณ หารแลวนี่เราจะตองมี 
ความพรอมที่จะปดจุดดอย แลวก็เพิ่มประโยชนที่เราควรจะไดรับ 
 

- ๒๗/๑ 
 
 
 



 ๕๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                  สาริศา ๒๗/๑ 
 
  อีกประเด็นหนึ่งคือมาตรฐานในการนําเขาสินคาสูงนะครับ ซึ่งไดกลาว
มาแลว แลวก็การใชมาตรการทางการคาที่มิใชภาษี นอกจากกรมเจรจาทางการคาแลว 
อยากจะทราบวาทานมีแผนปฏิบัติการกับกระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม
ไหม มาตรฐานสินคาเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณไหม ที่จะทําใหสินคาไทยนั้น
ผานเขาตลาดญี่ปุนได เพื่อนสมาชิกผมไดอานวาสินคาไทยเขาตลาดญี่ปุนไดมากมาย 
นั่นเปนจํานวนประเภทสินคา แตถามสิครับ ที่มาตรฐานไดผานจริง ๆ นอยนิดมาก  
เพราะเรายังไมไดใชประโยชนแลวยังไมไดบูรณาการแผนปฏิบัติงานเราใหเกษตรกรไทย  
ผูสงออกไทยไดใชประโยชนจากมาตรการตาง ๆ เหลานี้ แลวก็สิ่งที่อยากจะกราบเรียน 
ตอ ๆ ไปก็คือวาถาทานจะบอกไดไหมวาถาเผื่อรัฐสภานี้ไมใหความเห็นชอบ ผลราย 
จะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย อยากฟงตรงนี้เหมือนกัน เพราะวาประเทศไทยมีขอตกลง
ทางการคาระหวางญี่ปุนอยูแลว แลวก็ไดประโยชนมาตรการทางภาษีอยูแลว แลวก็ 
ญี่ปุนนั้นก็มีภาษีศุลกากรที่ต่ําอยูแลว ประเทศไทยก็ไดประโยชนตรงนี้เต็มที่ไปอยูแลว 
การเพิ่มขึ้นมานิดหนอยถามวาคุมคาไหม จําเปนไหม ผมอยากจะฟงทั้งขอดีและขอเสีย
ตาง ๆ เหลานี้ แตหากวาทางกระทรวงพาณิชยหรือทางทานรัฐมนตรีไมขัดของที่จะไป 
ตั้งคณะกรรมาธิการ ผมมีคําถามประมาณ ๔ หนา ๕ หนา ซึ่งขอสงวนไววาถาเผื่อจะไป
ถามในคณะกรรมาธิการเพื่อประหยัดเวลาของสภา จึงอยากจะขอใหทางผูที่ไดเตรียมมา
ชี้แจงไดกรุณาตอบใหทางรัฐสภาไดมีความมั่นใจวา ขอตกลงที่เราจะอนุมัติในหลักการนี้
เปนประโยชนตอคนไทยทุกสวนทุกภาค ขอกราบขอบพระคุณทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ เชิญคุณนิรมิต สุจารี 
ครับ 
  นายนิรมิต สุจารี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (รอยเอ็ด)  :  กราบเรียน 
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม นิรมิต สุจารี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด
รอยเอ็ด ฐานะรัฐสภา ทานประธานที่เคารพครับ ตอความเห็นความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน ซึ่งผมมีความเขาใจวาการจัดทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ 
อาเซียน – ญี่ปุน นั้น ประเทศไทยของเราคงหลีกเลี่ยงไมได เพราะวากอนหนานี้ไดมี 
การดําเนินการมาแลว แตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไดกําหนดไววาจะตองใหรัฐสภา 



 ๕๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                 สาริศา ๒๗/๒ 
 
ใหความเห็นชอบ เพราะฉะนั้นก็มีความจําเปนอยางยิ่งที่ทางผูที่เสนอสนธิสัญญาฉบับนี้
เขามาก็เพื่อที่จะใหรัฐสภาใหความเห็นชอบนั้น ในสวนตัวของผมนั้นผมมีความคิดเห็นวา
เปนสิ่ งจําเปนอยู เองที่จะตองมีคณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาในเรื่องนี้ เกี่ยวกับ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมวาประเทศไทยของเราจะไดประโยชนอะไรบาง และเราจะ
ไดมีผลเสียอะไรบาง และขณะเดียวกันการขยายตัวของการคา การลงทุนระหวางประเทศ
จะเกิดขึ้นจริงหรือวาเปนเพียงขอสันนิษฐานหรือความคาดหวังแคนั้นเอง ถามีการตั้ง
คณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาแลวจะเห็นวาความสําคัญของการทําความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจอาเซียนของญี่ปุนนั้นจะเกิดขึ้นจริง เพราะวาเราจะไดศึกษาถึงวาปริมาณการคา 
การผลิต หรือการจางงานที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มจริงหรือไม ผลกระทบจากขยะที่ทานผูมีเกียรติ
หลาย ๆ ทานไดตั้งขอสังเกตในชั้นกรรมาธิการเราจะไดศึกษาถึงวิธีการปองกันและ 
ก็ผลเสียที่จะเกิดขึ้นตอเยาวชนหรือประเทศชาติของเรา ผมจึงขอสนับสนุนในการที่จะรับ
ใหความยินยอมความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียนหรือญ่ีปุน และก็ขอไปศึกษา
รายละเอียดในชั้นกรรมาธิการตอไป ขอกราบขอบคุณทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ เชิญทานวิชาญ  
ศิริชัยเอกวัฒน เชิญครับ 
 

- ๒๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                        สทุธิกานต ๒๘/๑ 
 
  นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน สมาชิกวุฒิสภา (ภาควิชาชีพ)  :  กราบเรียน
ทานประธานที่เคารพ ผม วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน สมาชิกรัฐสภา ในประเด็นเรื่องของ 
กรอบการคาความตกลงทางการคาระหวางไทยกับญ่ีปุน ก็มีขอสังเกตอยูหลายประการ 
จริง ๆ แลวอยางที่ทานไดพูดไปก็คือวาเราคงหลีกเลี่ยงไมไดเนื่องจากวาไดมีการเจรจา 
กันมาในระดับหนึ่งแลว แลวก็เปนเรื่องกรอบของอาเซียน ขณะเดียวกันในขอตกลงนั้น 
ในรายละเอียดเราคงจะเปลี่ยนแปลงไมได เชนเดียวกัน  แตสิ่งที่ เปนหวงก็คือวา 
การดูแลคนไทย เพราะวาจากการที่อานเอกสารสวนหนึ่งแลวก็พยายามจะดูวาอะไร  
จริง ๆ แลวเปนสิ่งที่เราไดประโยชนหรือวาเสียประโยชน คงไมไดกังขาในเรื่องของสวนที่
เปนคณะเจรจาของฝายไทย ในเรื่องของความรักชาติอะไรตาง ๆ แตสิ่งที่เปนกังวล 
ก็คือวาความรูที่ทานพกไปในการเจรจานั้นทานจะมีความรูเฉพาะที่เกี่ยวของกับสินคา
เฉพาะตัวอยางไร โดยกรอบรวมแลวสิ่งซึ่งหลาย ๆ คนไดพูดถึงก็คือการเปดตลาดที่คิดวา
ประเทศไทยนาจะไดประโยชนจากการทําสัญญาในครั้งนี้ เนื่องจากวามีสินคาที่เพิ่มขึ้น 
อีกหลายรายการ แตขณะเดียวกันผมเองก็มองวาที่จริงแลวการขยายกรอบจากประเทศ
ไทยกับญ่ีปุนไปเปนอาเซียนกับญ่ีปุนนั้น ที่จริงแลวเปนการเพิ่มคูแขง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ 
เราหวังวาเราจะไดประโยชนนี้ผมเองอาจจะเกิดความสงสัยขึ้นมาแลว เพราะวาอาเซียน
ดวยกันนี้แตละประเทศมีสภาพสินคาที่สงออกคลายกันคือสินคาเกษตร ฉะนั้นเมื่อ 
เปดตลาดขึ้นมาเราก็มีคูแขงมากขึ้น บางตัวที่เราเคยไดประโยชนอยูแลว มันอาจจะ 
เสียประโยชนก็ได เนื่องจากมีคูแขงมากขึ้น ผมไมแนใจวาตรงนี้ไดมีการคิดคํานวณ 
หรือเปลา  ได มีการลงไปในทางลึกหรือเปลาวาเราจะดูแลคนที่ ได รับผลกระทบ  
จริง ๆ แลวเราคาดวาจะไดประโยชน แตอาจจะเสียประโยชน อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่มอง 
แลวหลาย ๆ คนก็กังขาวาการเปดตลาดกับญ่ีปุน จริง ๆ แลวสินคาเกษตรตัวหนึ่งซึ่งเรา
ไมไดอยูในรายการเลย แลวก็เคยไดขาวจากคณะเจรจาวาทางญี่ปุนเองตองการจะใหเปน
เร่ืองของทวิภาคีมากกวาที่จะเปนพหุภาคีอยางกรณีของอาเซียนกับญ่ีปุน ก็คือเรื่องขาว 
จริง ๆ แลวญี่ปุนเปนตลาดที่บริโภคขาวสูงสุดเปนประเทศหนึ่งของโลก แลวไทยเราเองก็
ผลิตขาว ญี่ปุนเองก็ผลิตขาวตนทุนการผลิตขาวสูงขั้นเรื่อย ๆ แตเนื่องจากวารัฐบาล 
ญี่ปุนนั้นพยายามจะปกปองเกษตรกรของตัวเอง โดยเฉพาะชาวนา เพราะฉะนั้นขาวจึง  



 ๕๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                      สุทธิกานต ๒๘/๒ 
 
ไมใชเปนสินคาที่อยูในรายการ ผมคิดวาถึงแมวาจะไมไดอยูในอาเซียนกับญ่ีปุน ก็ฝาก 
ไปวาถาในกรณีถา เราจะตองหยิบยกประเด็นการทบทวนของเอฟที เอ  (FTA)  
ของไทย - ญี่ปุน นาจะไดมีการหยิบยกประเด็นเรื่องขาวขึ้นมาดูวาเราจะเจาะตลาดเขาไป
อยางไร  
  สิ่งที่เปนกังวลในเรื่องตอไปก็คือในเรื่องของถิ่นกําเนิดสินคา ก็เปนความ
ไดเปรียบเรื่องของการเพิ่มแหลงวัตถุดิบในอาเซียน ทีนี้มันมีบางสวนที่จริงแลวนาจะ 
ไดประโยชน แตก็ยังไมม่ันใจก็คือเร่ืองของสินคาประมง เพราะวาในเรื่องของแหลงกําเนิด
วัตถุดิบของสินคาประมงนั้นหลาย ๆ ตัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปลาทูนา เปนปลาที่เราไมได
จับในนานน้ําไทย แลวคนไทยเองก็ไมไดเปนชาวประมงที่จะจับ ฉะนั้นในการไปเจรจานี้
เห็นมีเงื่อนไขหนึ่งก็ไปเชื่อมโยงกับเปอรเซ็นตของลูกเรือ จํานวนของลูกเรือที่อยูบนเรือ 
ในการทําการประมง ผมวาในขอเหลานี้ที่เปนเงื่อนไขนี้ไมไดเกิดประโยชนอะไรเลย  
นั่นสะทอนถึงวาในวิธีการเจรจา ความรูที่ไปในเรื่องของเทคนิคทั้งที่ เกี่ยวของกับ 
การประมงนั้น คณะเจรจาอาจจะมีนอย จึงไมไดหยิบยกในประเด็นที่ควรจะเจรจา 
ขึ้นมาแลวก็พอทางญี่ปุนอาจจะยกเรื่องอื่นขึ้นมา เราก็ไมเขาใจแลวก็เขาไปในชองทาง 
ที่ เขาเปดขึ้นมา ฉะนั้นตรงนี้ก็ เปนอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากวาในการเจรจา 
ถาเกี่ยวกับเร่ืองเทคนิคเฉพาะของภาคเกษตร ของภาคอุตสาหกรรมนี้มันควรจะมี 
คณะเจรจาที่มาจากภาคนั้นโดยตรงเขาไปชวยในการที่จะใหขอมูลทางเทคนิคที่จะเปน
ประโยชนในการเจรจาชวยเหลือในการที่จะรักษาประโยชนไดมากขึ้น 
 

- ๒๙/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๕๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๒๙/๑ 
 
  ในประเด็นตอไปก็คือในเรื่องของสิ่งที่กังวลมาก ก็คือเร่ืองของมาตรการ 
ที่ไมใชภาษีหรือเร่ืองสุขอนามัยก็ดี เร่ืองของคุณภาพมาตรฐานสินคาก็ดี สิ่งเหลานี้
ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายจะมีปญหากับประเทศที่พัฒนาแลว การเปดทําเอฟทีเอกับ 
ประเทศตาง ๆ สิ่งซึ่งหลาย ๆ คนมองก็คือเร่ืองของมาตรการภาษี แตประเด็นปญหา 
ที่เรามักประสบก็คือเรื่องของมาตรการที่ไมใชภาษี แลวก็ในเรื่องสิ่งตาง ๆ เหลานี้ 
มันมีรายละเอียดปลีกยอยอยูมากมายทีเดียว ฉะนั้นเรื่องในทางเทคนิคก็คือสิ่งที่เปน 
ขอกังวลวาทําอยางไร การเปดตลาดมันควรจะเปนตลาดที่ยุติธรรมหรือภาษาฝรั่งบอกวา
แฟร เทรด (Fair - Trade) มากกวาควรจะเปน ฟรี เทรด (Free - Trade) แลวสุดทาย 
ที่อยากจะเรียนถามก็คือ อยากจะเรียนประเด็นที่ เปนขอกังวลในเรื่องผลกระทบ  
คือผมคิดว าจากการที่ ข อ มูลที่ มี การศึ กษานั้ น  บางครั้ ง อ านแล วก็ ไม เ ข า ใจ  
เพราะยกตัวอยางในเอกสารที่สงมาเปนเรื่องประกอบการพิจารณา หนา ๑๓ ที่บอก 
สินคาไทยเราไดประโยชน พอไปดูในรายการบอกวาในเรื่องประมง เนื้อปลาแซลมอน 
แบบฟลเล แหงใสเกลือ ปลาแซลมอนรมควัน ไมรมควัน หอยนางรม คืออานดูแลว 
ปรากฏวาไมใชเปนปลาไทยสักตัวหนึ่ง แลวบอกวาเปนสินคาที่ไทยไดประโยชน ก็เลยงง
วาตกลงมันไดประโยชนจริงหรือเปลา แลวบางตัวในหนา ๑๔ ที่เปนตอนทายบอกวา  
อยูในคอลัมน (Column) เดียวกันก็คือไดประโยชนจากการตกลงอาเซียนมากกวา 
ทวิภาคี ก็มีมะเขือยาว ปลาหมึกยักษ แตถามวามีขอมูลเขาไหมในป ๒๕๔๘ ไมมีขอมูล
การนําเขาเลย แลวก็บอกวาอันนี้เปนสิ่งที่เราไดประโยชน ก็เลยกังวลวา ในการดูลึกลงไป
ในรายสินคานั้น มันนาจะมีการดูลึกลงไปมากกวานั้น ที่จะใสแคประเด็นชนิดของสินคา 
มันนาจะดูลึกลงไปถึงผูประกอบการดวยวาจริง ๆ แลวผูประกอบการเราไดประโยชน 
จริงหรือเปลา ในทํานองกลับกันผมวาสวนหนึ่งของการไดประโยชน ตรงนี้เราตอง 
ยอมรับวาญี่ปุนเองคงจะไดประโยชนมากขึ้น แลวก็จะเปนสิ่งที่กังวลของเราก็คือวา 
การขยายไปสูอาเซียนนั้น แสดงวาญี่ปุนเองในประเทศที่ยังไมไดทําทวิภาคี ก็สามารถ 
ที่ จะ เข า ไปลงทุนแล วก็ส งสินค ากลับไปถึ งญี่ปุ น  โดยใช เ งื่ อนไขสิ่ ง เหล านี้ ได  
ก็อาจจะเปนคูแขงของเราในอนาคตดวย แลวเรื่องการเยียวยานั้น สิ่งที่เปนความกังวล  
เมื่อสักครูนี้เห็นมีบางทานไดพูดถึงเรื่องกองทุนวามีกองทุนที่เกิดขึ้นในการเยียวยา  



 ๕๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๒๙/๒ 
 
โดยสวนตัวเคยมีประสบการณการในการตั้งกองทุนของกระทรวงพาณิชยก็คือวา  
ในจุดเริ่มตนมีการตั้งกองทุนขึ้นมาจริง มีกรณีของปลาปนที่ผานมาเมื่อ ๑๐ กวาปที่แลว 
ชาวประมงก็ไมตองการใหมีการนําเขาปลาปน เนื่องจากวาการนําเขามา มันก็ทําใหราคา
ปลาปนตกต่ําในประเทศ ทางกระทรวงพาณิชยบอกไมเปนไรนําเขามาเดี๋ยวไปตั้ง 
เอาภาษี เอาเซอรชารจ (Surcharge) ที่เก็บมา ที่จะมาดูแล ที่จะมาเยียวยาชาวประมง  
พอหลังจากนั้นไปได ๒ ป เก็บเงินเขากองทุนไปเยอะแยะ พอชาวประมงจะใช ไมไดใช 
แลววันนี้กองทุนนั้นก็เปลี่ยนเปนกองทุนสงเสริมการสงออก ซึ่งไมเกี่ยวกับประมงเลย  
มันหายวับไปกับตา โดยที่ชาวประมงไมไดใชประโยชนจากกองทุนนั้นเลย ก็เลยกังวลวา
ถาเปนลักษณะเดียวกัน เราจะมั่นใจไดอยางไรวากองทุนเหลานี้ที่เราจะตั้งขึ้นมาเพื่อดูแล  
ผู ได รับผลกระทบจากการเจรจาทวิภาคีก็ดี  พหุภาคีก็ดี  มันจะใชไปจริง  ๆ  แลว 
เพื่อประโยชนในการดูแลผู รับผลกระทบจากการเปดตลาด ไมใชในจุดเริ่มตนมันก็ 
เปนอยางนั้น แตพอในทายที่สุดก็มีการเปลี่ยนแปลงไป สุดทายมีขอสังเกตอีกนิดหนึ่ง 
ก็คือในหนังสือเลมเล็กที่เปนสรุปสาระสําคัญ ก็ดวยความเคารพวา ทานไดเขียนไว
คอนขางจะดี-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           จิตตานันท ๓๐/๑ 
 
แตประเด็นก็คือวาทานเขียนใหคนที่รูเร่ืองมากอนแลวอาน คือผมคิดวาในเลมเล็กที่จริง
แลวนาจะเขียนใหคนที่ไมรูเร่ืองเลยทําอยางไรไมรูเร่ืองจะรูเร่ือง เพราะวาอยาลืมวาไมใช
เฉพาะเราที่อยูที่นี่ เทานั้นที่จะอาน เกษตรกรที่อยูตางจังหวัดเขาก็มีสวนที่จะไดรับ
ผลกระทบหรือไดผลประโยชนจากการเจรจาตรงนี้ แตเอกสารเหลานี้ไมไดใหคําตอบเขา
วาความเปนมาเปนไปมันเปนอยางไร แลวทําไมเราตองทําและมันมีความตางอะไร
อยางไรบางที่จะไปเห็นลึก ๆ วาจริง ๆ แลวเขาจะไดประโยชนหรือเขาจะไดรับผลกระทบ
แลวมันควรจะมีตามตอไปคือวาถาไดรับผลกระทบเขาจะตองทําอยางไร จะดูแลเขา 
ไดอยางไร มีใครบางที่จะดูแลเขา มันควรจะมีความชัดเจนตรงนี้ดวย เพราะวาจริง ๆ แลว
สิ่งเหลานี้ เราใสเขาไปไดเนื่องจากวาวันนี้ประเทศไทยมีขอตกลงทางการคากับ
ตางประเทศอยูหลากหลายอยูแลว มันนาจะไดมีการรวบรวมวามีใครที่มีหนาที่เหลานี้ 
ในการที่จะดูแลปกปองคุมครองหรือรักษาผลประโยชนของเขาหรือวาเยียวยาเขา 
ก็ขออนุญาตฝาก และก็ในสิ่งรายละเอียดที่เรียนมานี้ผมคิดวาทานประธานที่เคารพ 
ผมใครขอเสนอวาใหมีการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อจะลงไปดูในรายละเอียดเพื่อจะใหชวย
ในการที่จะใหดูแลผลกระทบหรือผลประโยชนของชาติในสวนที่เกี่ยวของกับความตกลง
ระหวางอาเซียนกับญ่ีปุนใหเกิดประโยชนในทางที่สงผลสะทอนกับผูประกอบการหรือ
ประชาชนโดยตรง ขอบพระคุณครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานรัฐสภา )   :  เชิญคุณธเนศอยู ไหมครับ  
ถาคุณธเนศไมอยูก็เชิญคุณสาธิต คุณธเนศสละสิทธินะครับ 
  นายสาธิต  เทพวงศศิ ริ รัตน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (สุ รินทร)  :   
เรียนทานประธานที่ เคารพ  ผม สาธิต เทพวงศศิ ริ รัตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
จากจังหวัดสุรินทร เขต ๒ โดยสวนตัวกระผมเองก็มีความเห็นที่เห็นดวยที่จะมีการทํา
ขอตกลงเรื่องอาเซียนและญี่ปุน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  คุณสาธิต ขอโทษครับสลับผิด 
ไปหนอยเปนของคุณนริศ ขํานุรักษ รอสักเดี๋ยวเชิญครับ ประทานอภัยดวยครับ 
 
 



 ๖๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           จิตตานนัท ๓๐/๒ 
 
  นายนริศ ขํานุ รักษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (พัทลุง)  :  ขอบคุณ 
ทานประธานครับ ทานประธานที่เคารพ กระผม นริศ ขํานุรักษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปตย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ทานประธานที่เคารพ กระผม 
ขอสนับสนุนขอเสนอของผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ทานอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
ที่ไดกรุณาเสนอใหการพิจารณาในวันนี้ไดตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาพิจารณากอน 
สัก ๓๐ วัน หรือ ๔๕ วัน กอนที่ รัฐสภาจะไดใหความเห็นชอบในขอตกลงฉบับนี้  
เหตุเพราะวาขอตกลงฉบับนี้ผูเจรจาซึ่งเปนตัวแทนประเทศไทยไดเจรจาในหลายประเด็น 
หลายสาขา หรือมากกวา ๑๔ สาขา ซึ่งมีเนื้อหาสาระทั้งที่เปนประโยชนและผลกระทบ
มากมายควรที่จะไดมีคณะทํางานขึ้นมาศึกษาในรายละเอียดโดยรอบคอบ  

ขอที่ ๒ การประชุมใหความเห็นชอบขอตกลงระหวางประเทศครั้งนี้ 
เปนครั้งแรกของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ที่จริงเราควรจะไดพิจารณาเรื่องเขาพระวิหาร
เปนเรื่องแรกแตวาสิ่งนั้นไดผานเลยไปจนเกิดความผิดพลาด จนเกิดความเสียหาย แลวก็
เปนบทเรียนกับรัฐสภา ขอตกลงฉบับนี้จึงเปนขอตกลงฉบับแรกที่รัฐสภาจะไดรวมกัน
พิจารณา กระผมจึงกราบเรียนทานประธานวาจึงตองอาศัยความรอบคอบเปนพิเศษ
เพราะวาเปนการพิจารณาครั้งแรกจึงตองมีคณะทํางานขึ้นมา 

ขอที่ ๓ ผมคิดวาคณะรัฐมนตรียังไมใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟง
ความเห็นของประชาชนมากอนหนาที่จะขอความเห็นชอบกับสภาในวันนี้ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ที่ระบุวา ครม. ตองใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๑/๑ 
 
 
 
 
 



 ๖๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                 เพทาย ๓๑/๑ 
 
ผมคิดวาทางผูเจรจาหรือทางคณะรัฐมนตรียังไมดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ 
วรรคสอง หรือกระทําไปก็ไมกวางขวางเพียงพอ ผมอยากใหกระทํากันอยางกวางขวาง
เพียงพอ เพราะไมอยางนั้นตองรับทราบนะครับวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ถูกรังเกียจ
จากฝายการเมืองวาควรแกไข ยุงยาก มีปญหาในทางปฏิบัติ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ 
ตองยอมรับวาฝายราชการก็รังเกียจนะครับ เพิ่มขั้นตอน เพิ่มความยุงยากในการปฏิบัติ 
แตผมกราบเรียนวาถาผูเกี่ยวของไดเห็นบรรยากาศการพิจารณาในวันนี้คงบอกไดเลยวา
ขั้นตอนการพิจารณาของขอตกลงที่จะมาขอความเห็นชอบตอรัฐสภา ตามมาตรา ๑๙๐ 
ของรัฐธรรมนูญไมยุงยากเลย เพียงแตวาผูเจรจาตองวางแผนเทานั้นเอง เพียงแตวาผูราง
กฎหมายตองวางแผนเทานั้นเองวาการเจรจาเริ่มตนใชเวลาเทาไร แลวก็เวนเวลาไวให
รัฐสภาสัก ๒ เดือน ซึ่งไมมากเลย ขอตกลงนี้เร่ิมตั้งแตป ๒๕๔๖ ยาวมา ผมคิดวาเวนเวลา
ไวใหรัฐสภาไดพิจารณาเพียง ๒ เดือนไมมากเลยแลวก็ไมเกิดความยุงยากเลยนะครับ  
นี่เร่ืองที่ ๑ ที่ผมอยากกราบเรียนกับทานประธานวาไมเกิดความยุงยากในการใหรัฐสภา
ไดผานความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ แตอยางใด 
  ขอที่ ๒ ผมอยากกราบเรียนทานประธานวา ขอตกลงระหวางประเทศ 
ประเทศไทยไดไปมีขอตกลงระหวางประเทศมากมายนะครับ ตั้งแตสมัยพระนารายณ 
แลวกันนะครับ แตวาขอตกลงที่ผานความเห็นจากรัฐสภานอยมาก ดานสิ่งแวดลอม 
มีขอตกลงระหวางประเทศ ๑๙ ขอตกลง มี ๒ ขอตกลงเทานั้นที่ผานรัฐสภา คือความ
หลากหลายทางชีวภาพกับไซเตส (CITES) จากการศึกษาพบวาขอตกลงที่ผานรัฐสภา 
เกิดปญหาผลกระทบตอประเทศชาติและประชาชนนอยกวาขอตกลงที่ไมผานรัฐสภา 
เพราะผูเกี่ยวของ เพราะวาขาราชการไดนําขอสังเกต ขอแนะนําจากที่ประชุมรัฐสภา 
ไปปฏิบัติจึงเกิดผลกระทบ ผมจึงไมอยากใหใครรังเกียจเลยตอการที่จะใหกฎหมายหรือ
ขอตกลงไดมีโอกาสผานรัฐสภา และกราบเรียนทานประธานวามีผูมีอํานาจในบานเมือง
ไดกลาววา ขณะนี้ผูเจรจาของประเทศไทยไดสูญเสียเกียรติภูมิ เพราะความยุงยากของ
มาตรา ๑๙๐ ในการเจรจาระหวางประเทศ ไมกลาเจรจา ไมกลาลงนาม ทําใหเสีย
เกียรติภูมิ ผมอยากกราบเรียนวาผมไมเห็นดวยกับคําพูดนี้เปนอยางยิ่ง ผมคิดวาการที่จะ 
 



 ๖๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                เพทาย ๓๑/๒ 
 
ใหขอตกลงใด ๆ ไดผานรัฐสภาตางหากที่ทําใหผูเจรจามีเกียรติภูมิ ทําใหกระทรวง 
การตางประเทศมีเกียรติภูมิ และทําใหรัฐสภาแหงนี้มีเกียรติภูมิมากขึ้น 
  ขออนุญาตในรายงานเรื่องสนธิสัญญาบาเซิล (Basel) วาดวยการควบคุม
การเคลื่อนยายขยะพิษและของเสีย ผมขออนุญาตไดสอบถามวาทานไดเตรียมกฎหมาย
ประกอบเร่ืองนี้ไวหรือทานไดคิดแกไขเพื่อประกอบเรื่องนี้ที่จะออกตามสนธิสัญญา
ขอตกลงนี้ไวอยางไรบาง เพราะวาทานตองรับทราบมากอนนะครับวาประเทศไทยเรา  
การขนยายสิ่งเหลานี้ขนดวยการขนสงใดก็ได การขนยายสิ่งเหลานี้ขนดวยพาหนะใดก็ได 
ภาชนะใดก็ได เวลาใดก็ได และผานชุมชนผานเมืองก็ได ทั้ง ๆ วาสิ่งเหลานี้เปนพิษเปนภัย
ตอชุมชน ตอสังคม ตอมนุษยมากมาย ทานไดเตรียมกฎหมายที่จะแกไข ที่จะปองกัน 
สิ่งเหลานี้ไวมากนอยแคไหนอยางไร นี่เปนคําถามจากผม  
  คําถามขอที่ ๒ ถามวา ขอตกลงเมื่อมีผลบังคับใชสมบูรณ ถามแบบ
นักการเมืองมาจากชนบทครับวา ขาวราคาดีขึ้นหรือไม------------------------------------------ 
 

- ๓๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๓๒/๑ 
 
ถามวายางพาราดีขึ้นหรือไม ประมงละ ถามวาราคาน้ํามันจะลดลงหรือไม ชวยตอบ
คําถามเหลานี้วา ขอตกลงเหลานี้เราไดประโยชนมากกวาที่ผมไดตั้งคําถามแลวมากนอย
แคไหน อยางไร ทานประธานที่เคารพครับ ผมจึงขออนุญาตไดสนับสนุนขอเสนอของ 
ผูนําฝายคานวา ขอตกลงดังกลาวที่คณะเจรจาไดไปเจรจาไวมากมาย ๑๐ กวาเรื่อง  
๑๐ กวาประเด็น และมีผลกระทบมากมายทั้งดานบวก ดานลบ เวลาที่จะใหรัฐสภา 
ไดพิจารณาในวันนี้ ผมเชื่อวาไมเพียงพอ แลวผมก็ไมแนใจวาผูตอบคําถามจะตอบคําถาม
ไดอยางละเอียด ตรงไปตรงมา มากนอยแคไหน อยางไร แตวาถาจะไดมีคณะกรรมาธิการ
ขึ้นมาสักชุดหนึ่งเพื่อศึกษากอน เปนคณะกรรมาธิการที่มาจาก ๓ ฝาย ฝายรัฐบาล  
ฝายคานและวุฒิสภา ไดพิจารณาไดอยางรอบและมาใหความเห็นโดยกรรมาธิการจะเปน
ผูมาตอบคําถามในรัฐสภานี้เอง ผมคิดวาพวกเราที่เปนสมาชิกแหงรัฐสภาจะใหความ
เห็นชอบตอขอตกลงนี้ไดอยางสะดวกใจครับทานประธาน กราบขอบคุณครับ 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภารัฐสภา ไดลง
จากบัลลังก โดยมอบให นายประสพสุข บุญเดช รองประธานรัฐสภา ปฏิบัติหนาที่แทน) 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ตอไป เชิญทานสาธิต 
เทพวงศศิริรัตน นะครับ 
  นายสาธิต  เทพวงศศิ ริ รัตน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (สุ รินทร)  :   
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม สาธิต เทพวงศศิริรัตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จากจังหวัดสุ รินทร เขต  ๒ ทานประธานครับ  โดยสวนตัวผมก็มีความเห็นดวยที่ 
ทางกระทรวงพาณิชยและทางรัฐบาลจะมีการทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน
ญี่ปุน เนื่องจากวาโดยพื้นฐานสวนตัวแลว กอนที่จะมาเปนนักการเมือง ผมเองก็มีพื้นฐาน
ที่การทําธุรกิจก็เหมือนกับการเปนพอคา โดยสวนตัวก็คิดวาเวลาคาขายแลว ในลักษณะ
ตลาดที่จํากัดก็คือในประเทศของเรา ถาเราอยากจะเพิ่มยอดขายที่มากขึ้นก็ตองมองหา
ตลาดใหม ซึ่งตลาดที่จะเพิ่มมากขึ้นก็คงจะเปนตลาดในตางประเทศ ในการมองถึง
ศักยภาพของตางประเทศที่จะมีศักยภาพในการซื้อ ประเทศญี่ปุนก็เปนประเทศหนึ่ง 
ที่ถือวามีศักยภาพอยางมากในการที่มีกําลังซื้อสูง แลวอีกทั้งญี่ปุนกับประเทศไทยเอง 
ก็มีความสัมพันธกันมาอยางยาวนานดวย แตทั้งนี้ในการทําความตกลงในการคา ก็ยอมมี 



 ๖๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๓๒/๒ 
 
ผลดีและผลเสีย มีขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบซึ่งกันและกัน โดยการทําขอตกลง 
ที่ผานมาระหวางไทยกับญ่ีปุนเอง ที่เพิ่งผานมาก็คือ การทําตกลงในเรื่องของเจเทปา  
ที่มีการเจรจาตั้งแตป ๒๕๔๔ แลวก็จะมาบังคับใชนาจะเปนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ในปนี้ 
วันนี้ขอตกลงในลักษณะอาเซียนกับประเทศญี่ปุนก็มีหลาย ๆ อยางที่คลายคลึงกัน แลวก็
หลาย ๆ อยางที่แตกตางกันบาง แลวก็มีบางรายการที่เราไดเปรียบมากขึ้น ไดลดสัดสวน
ทางภาษีที่มากขึ้น ทั้งนี้ก็เนื่องจากวา การทําขอตกลงในระหวางอาเซียนเองกับทางญี่ปุน 
วันนี้เราก็คุยในลักษณะของกลุมประเทศอาเซียน คุยกับประเทศญี่ปุน ดังนั้นการทํา
ขอตกลงตาง ๆ ก็อาจจะทําใหไดผลประโยชนมากขึ้น แตทั้งนี้ที่มองเปนลักษณะ 
ของขอสังเกตก็คือวา ในกลุมประเทศอาเซียนเราเอง ในกลุมประเทศ ๑๐ ประเทศ  
ของอาเซียนเรา ที่เรามีความตกลงที่เราเรียกวา กลุมประเทศอาเซียน ตรงนี้ก็เปนประเทศ
ที่มีลักษณะภูมิประเทศที่คลายคลึงกัน มีวัฒนธรรมหรืออะไรหลาย ๆ อยางที่คลายคลึงกัน 
เชื้อชาติอาจจะแตกตางกันในเร่ืองวัฒนธรรม ศาสนาบาง ตรงนี้ก็คือ ในกลุมอาเซียน  
๑๐ ประเทศถาผมมอง เราทําความตกลงกันเนื่องจาก เราเปนประเทศในภูมิภาคเดียวกัน 
มีลักษณะภูมิภาคใกลเคียงกัน ติดตอกัน ลักษณะปญหาหรือการคาก็ยอมมีความ
คลายคลึงกันเสียเปนสวนใหญ ทั้งนี้ถาเทียบกับกลุมประเทศที่เรียกวา จี ๘ (G 8) ซึ่งเรา 
ก็มองวา ถากลุมตรงนั้นก็เปนประเทศที่ รํ่ารวย ถามองเหมือนกับ พูดภาษาชาวบาน 
เหมือนเขากินวงแชร (Share) กัน แชรนั้นก็เปนโตะที่มีแตคนรวยคุยกัน ดังนั้นเองการที่ 
คนรวยหรือประเทศกลุมที่จับรวมตัวกัน ซึ่งมีประเทศที่รวยอยูไมกี่ประเทศ ก็ตองมองหา
ผลประโยชนจากประเทศที่กําลังพัฒนาอยู-------------------------------------------------------- 
 

- ๓๓/๑ 
 
 
 
 
 



 ๖๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            วชิราภรณ ๓๓/๑ 
 
กลุมประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ ตรงนี้ที่เราจับความรวมมือกัน มีความสัมพันธกัน 
ขอสังเกตก็คือวาวันนี้เราทําความตกลงกลุมประเทศ ๑๐ ประเทศในอาเซียนกับประเทศ
ญี่ปุน ๑ ประเทศ เหมือน ๑ ตอ ๑๐  ๑๐ ประเทศก็จะไปคาขายนะครับกับประเทศญี่ปุน 
๑ ประเทศ แตญี่ปุนเขาก็คงจะสามารถเลือกไดที่จะทําคาขายใน ๑๐ ประเทศนี้ได แตโดย
สวนตัวเองจากที่ผมก็มีโอกาสในการพบปะแลวก็พูดคุยกับคนญี่ปุนเอง คนญี่ปุนเองก็มี
ลักษณะที่คอนขางจะชอบประเทศไทยของเราเปนอยางมาก เนื่องจากความโดดเดนของ
ประเทศไทยเราอยางหนึ่งก็คือเร่ืองของคนไทยเราเปนคนที่มีอัธยาศัยดี ประนีประนอม 
แลวก็ใหความสําคัญกับคนญี่ปุนคอนขางมากเหมือนกัน อีกทั้งประเทศเราเองก็มี 
การพัฒนามาหลายป มีการลงทุนในเรื่องสาธารณูปโภคตาง ๆ ก็ถือวาเปนศักยภาพที่สูง 
ที่เราจะไดเปรียบในกลุมประเทศอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศตรงนี้ เนื่องจากถามองแลว 
ในกลุมประเทศอาเซียนอยางที่ผมบอกแลววาเราก็ตองพูดวาใน ๑๐ ประเทศตรงนี้ 
เราเปนประเทศที่กําลังพัฒนาอยู แลวหลาย ๆ ประเทศเองถาเทียบศักยภาพก็ยังต่ํากวา
ประเทศไทยเรา ในกลุมเราเองถาเราจะเปนรองก็คงจะสิงคโปร แลวก็คงไล ๆ กับมาเลเซีย 
แลวก็อาจจะมีเวียดนามที่กําลังไลแขงขันเรามาอยู แตทั้งนี้จากปญหาการเมืองในประเทศ
เองที่ทําใหบรรยากาศลงทุนตาง ๆ ที่มันเริ่มไมเปนสิ่งที่นาลงทุนอีกตอไป อาจจะทําให
หลาย ๆ ประเทศที่เขากําลังตองการพัฒนาและแขงขันในดานการคาทําใหเขาก็คงจะได
พัฒนาขึ้นมา ถาเรายังติดปญหาตรงนี้อยูก็คงจะไลกวดเรามาไดทันนะครับ ก็คงจะเปน
ขอสังเกต อยางหนึ่งก็คือวานอกจากเรื่องของผลประโยชนที่ทําในลักษณะเร่ืองของภาษี
วาไดตรงนั้นเสียตรงนี้ก็คงจะฝากขอสังเกตเรื่องใหทางกระทรวงเองชวยทําเรื่องของ
ศักยภาพในแตละประเทศที่เราจะไดมีการแขงขัน ความเปนไปไดในหลาย ๆ รายการ 
ความไดเปรียบ เสียเปรียบดวย จริง ๆ การทําขอตกลงระหวางญี่ปุนเอง สิ่งที่เหมือนแลวก็
แตกตาง ความตองการระหวางไทยกับญ่ีปุนก็คงจะเห็นไดชัดอยางหนึ่งก็คือเร่ืองของ
รายการสินคา ก็คือทางประเทศไทยเราก็อยากขายสินคาการเกษตร เพราะเราก็ถือวาเปน
สินคาหลักแลวก็เปนสินคาที่ประชาชนสวนใหญในประเทศเราเปนผูผลิต แตทางญี่ปุนเอง
ก็คงอยากที่จะคาขายในสินคาที่เปนลักษณะเทคโนโลยี ก็คือจะเปนเหล็ก รถยนต แลวก็
เครื่องใชไฟฟา ขอสังเกตที่จะฝากตรงนี้ก็คือวาบริษัทที่เขามาลงทุนในประเทศไทยในเรื่อง 



 ๖๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชิราภรณ ๓๓/๒ 
 
ของอุตสาหกรรมหนักสวนมากก็คงเปนประเทศญี่ปุนอยูแลว ถามองในแงดีอยางหนึ่ง  
ถาไมมองในแงเสียอยางเดียววา เราเปนแคการแลกเปลี่ยนหรือวาในกรณีที่เราตองลด
ภาษีเร่ืองเหล็กเรื่องอะไรตาง ๆ เปนขอเสียเปรียบของเรา ขอดีก็คือวาพอลดภาษีตรงนี้ 
ก็ทําใหบริษัทที่ในการลงทุน คือบริษัทญี่ปุนเองที่มาลงทุนในเรื่องของการทําอุตสาหกรรมหนัก 
รถยนตอะไรตาง  ๆ  ก็ทําให เปนการดึงดูดนักลงทุนชาวญี่ปุนที่จะทําใหไดลงทุน 
ในประเทศไทยตอไปในเร่ืองของเหลานี้ เพราะวาการลงทุนก็คงตองมีการลงทุนเปน
ระยะเวลายาวนานอยู ก็คงจะเปนสิ่งที่สงเสริมใหเกิดการลงทุนตรงนี้ดวย ตรงนี้นอกจาก
เร่ืองขอดีตรงนี้แลว ผมก็มีขอสังเกตที่อยากจะฝากอีกสัก ๒ เร่ือง ในการที่ทําขอตกลงกับ
ทางญี่ปุน จากปญหาที่เคยเกิดขึ้นมานะครับ อยางเรื่องของสินคาเหล็กที่เราทําความ 
ตกลงเจเทปาผานมามีขอสังเกตอยางหนึ่งก็คือวาสินคาเหล็กที่เราลดภาษีนําเขามาเกิด
ปญหาวาเวลาตองลดภาษี ผูไดรับประโยชนอาจจะไมใชบริษัทที่ลงทุนอยางจริง ก็คือ 
ในลักษณะวาพอมีการลดภาษีเร่ืองเหล็กลงมา พอมาถึงดานศุลกากร ผูนําเขาอาจจะเปน
บริษัทที่เปนบริษัทเทรดเดอร (Trader) หรือบริษัทกลางนําเขามา แตพอนํามาใช ผูที่ลงทุน 
ผูที่ไดใชนาจะไดรับผลประโยชนจริง ๆ ก็นาจะเปนบริษัทที่ลงทุนในอุตสาหกรรมที่นํา
เหล็กตรงนี้ไปแปรรูปตอ อาจจะเปนอุตสาหกรรมรถยนตเอง ตรงนี้ก็คงมีปญหา------------- 
 

- ๓๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชัรี ๓๔/๑ 
 
ซึ่งผมก็คงอยากจะฝากในลักษณะการทํางานระหวางกระทรวงพาณิชยซึ่งเปนกระทรวง
เจรจา เปนการขยายตลาดกับทางกระทรวงการคลังในหนวยงานกรมศุลกากรเองวา  
ในการทําขอตกลงตาง ๆ เหลานี้ เร่ืองภาษี เร่ืองอะไรตาง ๆ มีอะไรที่มีปญหาบาง  
  เรื่องสุดทายที่อยากจะฝากก็คือเร่ืองของลักษณะการเจรจาและการคาขาย 
โดยสวนตัวนอกจากเรามองในแงของตรง ๆ แลววาเรามีสินคาอะไรที่จะขายไป เรามี 
อะไรดีแลวเราจะขาย แลวเราตองการที่จะใหเขาลดภาษีหรือตรงนี้ก็อยากจะมองให 
กวางขึ้นวา มันมีสินคาอยางอื่นหรือเปลาที่ในประเทศญี่ปุนเขานําเขาจากประเทศอื่น ๆ 
อยูแลว ซึ่งในประเทศไทยเราอาจจะเปนสินคาที่อาจจะไมใชสินคาหลักหรือวาผูผลิต 
สวนใหญ แตเรามีศักยภาพในการที่จะสามารถทําสินคาตรงนี้ได ก็คงอยากจะใหลองดู
เพื่อจะขยายตลาดแลวก็สงเสริมตลาดใหมีสินคาเหลานี้ไดมากขึ้น ซึ่งในการเจรจาก็จะ
ฝากวาจริง ๆ ในการเจรจาเราก็คงจะมีเร่ืองตรง ๆ บาง แลวเราก็แอบลับ ๆ ไวกับเขาบาง 
ลอ ๆ เขาไวบาง ก็คงอยากจะฝากวาในการทําเจรจาขอตกลง สวนหนึ่งในภาพรวมก็คิดวา
นาจะขยายตลาดแลวก็ทําใหมูลคาการสงออกของประเทศไทยมันมากขึ้น ในการที่ 
เปนอุปสรรคในการเจรจา เราก็คงตองทําลายลง อันไหนที่เราเสียเปรียบ เราก็ถอยบาง  
แย็บบาง เหมือนเปนการตอยมวย ก็คงอยากจะฝากขอคิดเห็นเล็ก ๆ นอย ๆ ตรงนี้ใหกับ
ทางกระทรวงและทางรัฐบาลไดไปรับพิจารณาดู เพื่อที่จะใหขอตกลงระหวางประเทศ 
ตรงนี้ใหเราไดเปรียบอยางที่สุด ขอบพระคุณครับ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมจัดลําดับไวอยางนี้ 
ทานจะไดเตรียมตัวไดนะครับ ตอไปก็เปนทานชรินทร ถัดไปทานไกรศักดิ์ ตอไปทาน  
รอยโท กุเทพ ตอไปทานธีระจิตต อีกทานหนึ่งก็คือทานนคร เชิญทานชรินทรกอน 
ทานชรินทรเชิญครับ 
 
 
 
 
 



 ๖๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วัชรี ๓๔/๒ 
 
  นายชรินทร  หาญสืบสาย  สมาชิกวุ ฒิสภา  (ตาก )   :  กราบเรียน 
ทานประธานที่เคารพ ทานผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผม นายชรินทร หาญสืบสาย 
สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตาก กอนอื่นผมก็ตองขอแสดงความเห็นอกเห็นใจขาราชการ 
จากกระทรวงพาณิชยที่ใชเวลาการเจรจามาหลายปกวาจะตกผลึกเรียบรอย แลวก็ 
จะตองมาผานดานพระอรหันตอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอันนี้ก็เปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ 
ในฐานะที่ผมเองเปนขาราชการเกากระทรวงพาณิชย ก็มีประสบการณเกี่ยวของกับเรื่อง
เอฟทีเอหลายป แลวในสมัยเรียนหนังสือก็สนใจวิชาเศรษฐกิจระหวางประเทศหรือการคา
ระหวางประเทศคอนขางจะมาก จึงซาบซึ้งถึงประโยชนที่จะไดรับจากการทําเขตการคา
เสรีหรือเอฟทีเอ ซึ่งจริง ๆ แลวมันเปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่เบาบางที่สุด แลวก็ 
ซิมเปล (Simple) ที่สุด ขอโทษที่ใชภาษาอังกฤษ เทียบกับการรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่มัน
ลึกซึ้งขึ้นไปอีก เชน สหภาพศุลกากรหรือคัสตอม ยูเนียน (Custom Union) ตลาดรวมหรือ
คอมมอน มารเก็ต (Common Market) แลวก็สหภาพเศรษฐกิจ หรืออีคอนอมิคส ยูเนียน 
(Economics Union) เชนเดียวกับสหภาพยุโรปทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นในความเห็นสวนตัว
ของผมจริง ๆ แลวคิดวาถาในแคระดับการทําเอฟทีเอหรือหุนสวนเศรษฐกิจแบบไทยกับ
ญี่ปุน เจเทปา หรือไทย - อินเดีย ผมวาไมนาจะมาถึงสภาเลย เพราะวาตามทฤษฎี
เศรษฐศาสตรที่เราเคยเรียนกันมาแลวในมหาวิทยาลัย มันชัดเจนเลยวาการคาเสรีนั้น 
จะทําใหเกิดประโยชนมหาศาลแกประเทศที่เกี่ยวของที่คาขายซึ่งกันและกัน เพราะวา 
เมื่อเปนเขตการคาเสรีก็หมายความวาอุปสรรคในทางการคามันจะหมดไป ภาษีมันจะ
เหลือศูนยเทานั้น เมื่อภาษีเหลือศูนย ประเทศที่คาขายกันนั้นก็จะสงออกนําเขาไดมากขึ้น
ตามลําดับ ตางกับการที่จะเปนประชาคมตลาดรวม อยางกรณีตลาดรวมยุโรป ซึ่งขณะนี้
อาเซียนเองก็มีเปาหมายที่ชัดเจนวาเราจะรวมกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
อีกประมาณ ๗ - ๘ ปขางหนา ตรงนั้นที่จะเกี่ยวของกับจะตองเสียอํานาจอธิปไตย
บางอยางไป เราจําเปนจะตองใหสภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภาใหความเห็นชอบ------------ 
 

- ๓๕/๑  
 



 ๖๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ศิริวรรณ ๓๕/๑ 
 
เมื่อไหน ๆ มาตรา ๑๙๐ บอกวาจะตองเขาสภา กระผมก็เห็นวาในกระบวนการศึกษานั้น 
ผมก็ยังสงสัยวาจะศึกษาอะไร ไมทราบวาทานทราบหรือเปลาวากอนที่กระทรวงพาณิชย 
จริง ๆ ไมใชกระทรวงพาณิชยกระทรวงเดียว กระบวนการเขตการคาเสรีหรือวาการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจ กระทรวงที่เกี่ยวของทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนกระทรวงพาณิชย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม บีโอไอ (BOI) 
ทั้งหลายลวนแลวแตเขามามีสวนรวมในการพิจารณาทั้งสิ้นเลย นอกจากนี้หนวยงาน
เอกชนไมวาจะเปนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทยก็มีผูแทนเขามารวมในการเจรจาปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด  
ผูที่ ได รับผลกระทบจริง  ๆ  แลวในแงของผูประกอบการและอุตสาหกรรมที่ขีด
ความสามารถอาจจะดอยกวาคูแขงในตางประเทศ เพราะฉะนั้นก็จําเปนที่จะตองขอให
ทางภาคราชการวา สินคาบางตัวขอใหอยาเพิ่งรีบลดภาษีเลย ผูเจรจาเองก็ไมใชคนโง 
มาจากไหน ผมกลายืนยัน ขาราชการกระทรวงพาณิชยก็ดี กระทรวงการคลัง กระทรวง
อุตสาหกรรม แตละคนระดับพระกาฬทั้งนั้น โดยเฉพาะอธิบดีทานนี้ เชี่ยวชาญเรื่องการ
เจรจามาหลายปแลวก็รูเลยวาอะไรเราควรจะยอม อะไรเรายอมได อะไรที่เรายอมไมได 
แมในขั้นตอนการเจรจาที่ผานมา ไมวาจะทําเอฟทีเอกับประเทศไหนก็ตาม ผมคิดวา
กระทรวงพาณิชยและคณะเจรจาทั้งหลายไดผานขั้นตอนการดําเนินการที่ควรจะทํามา
โดยตลอดแลว โดยอันแรกจะตองสงใหสถาบันการศึกษาที่ เชื่อถือได อาจจะเปน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
หรือนิดา (NIDA) หรือทีดีอารไอ (TDRI) ไดศึกษาถึงผลกระทบ ผลดี ผลเสีย มีอะไรบาง 
กวาจะออกมาไดก็ขั้นแรกแลว ตอไปภาคเอกชนก็ตองมาใหความรวมมือ ใหขอคิดเห็น
ตาง  ๆ  เพราะฉะนั้นในแงวาผลดีผลเสียผมเองมีความเชื่อ ม่ันวาผลการเจรจา 
ที่หนวยราชการไปดําเนินการเจรจากับตางประเทศกับคูกรณี อยางกรณีของหุนสวน
เศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุนนั้นก็ถือวาเปนการเจรจาระดับภูมิภาค ผลประโยชนที่ไดรับคือ
อาเซียนกับญ่ีปุนนั้นปริมาณการคาจะตองเพิ่มพูนอยางรวดเร็ว ตรงนี้ทานไมตองสงสัย 
มันเปนทฤษฎีที่มันชัดเจนเลยวาถา ๒ กลุมนี้ ญี่ปุนขางหนึ่ง อาเซียนขางหนึ่งลดอุปสรรค 
 



 ๗๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ศิริวรรณ ๓๕/๒ 
 
ทางการคาระหวางกันแลวปริมาณการคาจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แตนั่นแหละครับ 
ทานที่เคารพครับวามันจะตองมีอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจากผล
ของความรวมมือตรงนี้ ตรงนี้ที่เปนเรื่องสําคัญที่ผานมานั้นกระทรวงพาณิชยก็ดี กระทรวง
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ พูดนอยมากเลยกลายเปนจุดออนใหถูกโจมตีวา เมื่อไปลงนามใน 
เอฟทีเอเรียบรอยแลว ทําใหชาวสวน  ชาวไร ที่ปลูกกระเทียมหรือผลไมบางชนิด 
ตองสูญเสียอาชีพไป กลับไปบอกวาถาทําไมไดก็ไปทําอยางอื่นเสีย ผมก็เห็นดวยวา 
เปนสิ่งที่ไมควรจะพูดเปนอยางยิ่ง แตก็สงสัยวามีคนพูดหรือเปลา แตถาพูดจริงก็เปนสิ่งที่
ไมควรจะพูดเปนอยางยิ่ง เพราะฉะนั้นถามองวาระหวางกอนเจรจาไดมีการศึกษา 
ระหวางการเจรจาไดมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสียอยางรอบดาน ไมวาจะเปน
ผูประกอบการก็ดี หรือขาราชการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งจะมีความรูใกลชิด
กับเกษตรกรอยางมาก  จากสถาบันเอกชนคือสภาหอการคาแหงประเทศไทย  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่งทั้ง ๒ สถาบันหลักตรงนี้เขามีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญ
เร่ืองการรวมกลุมเศรษฐกิจหรือเอฟทีเอเปนอยางดีเลย หลายทานที่อยูในคณะกรรมาธิการ
การเศรษฐกิจก็รูจักดีวาเขาเหลานั้นไดศึกษาอยางใกลชิด ไดติดตามเรื่องราวตาง ๆ ของ
การเจรจาอยางใกลชิดแลวก็มีความรักชาติ มีความหวงใยในผลประโยชนของเกษตรกร
และผูประกอบการเปนอยางดี ถาระหวางการเจรจาไดมีการดูแลอยางดีแลวและไดมี
มาตรการที่เขาเรียกวา เซฟการด (Safeguard) นั่นก็คือถาเกิดสินคาจากญี่ปุนหรือ 
จากประเทศใดก็ตาม ที่เราเจรจาการคาดวยเกิดสินคาทะลักเขามา เรามีมาตรการ 
เซฟการดหรือไม มาตรการเซฟการดก็คือเราสามารถที่จะของดเวนการลดภาษีชั่วคราว
หรือวาเก็บเซอรชารจ  เก็บภาษีพิเศษขึ้นมาก็จะทําใหอุตสาหกรรมที่ เราจะได รับ 
ผลกระทบนั้นคลี่คลายลงไปได ------------------------------------------------------------------- 
  

- ๓๖/๑ 
 
 
 



 ๗๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ณัฐชนก ๓๖/๑  
 
เมื่อเจรจาเสร็จเรียบรอยแลว แนนอนที่ผมไดเรียนตั้งแตแรกแลววามันจะตองมีบางกลุม 
อุตสาหกรรมสินคาบางตัวเขาไดรับผลกระทบ แนนอนครับเจรจาเอฟทีเอนั้นไมมีใคร
ประเทศไหนเขาจะเสียประโยชนทุกอยาง เขาจะไดประโยชนบางสวน แลวเราก็ได
ประโยชนหลายสวน คนที่เสียประโยชนนั้นก็จําเปนจะตองเสียสละ นั่นคือยอมใหเอฟทีเอ
เกิดขึ้นไดโดยที่ตัวเองไดรับผลกระทบ แตเราจะตองใหความโอบอุมดูแลเขา ตองมี
มาตรการเยียวยาใหเขา เพราะฉะนั้นที่วากองทุนฟนฟู กองทุนเพื่อการปรับตัวก็ดี หรือวา
มาตรการเยียวยานั้นจะตองไมใชเปนแคตัวอักษรสละสลวย จะตองมีผลเปนรูปธรรม  
นั่นก็คือสามารถใหความชวยเหลือเกษตรกรก็ดี หรือวาโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาจะตอง
ยกเลิกไปเขาจะตองไดรับผลกระทบ เขาจะตองไดรับการชดเชยที่คุมคา นอกจากนี้ 
ที่กระผมอยากจะฝากก็คือวาในการทําขอตกลงในปจจุบันก็ตามหรือใด ๆ ก็ตามนั้น ผูที่
ไดรับประโยชนนั้นมีมากมายเลย เพราะจากการที่สามารถสงสินคาไปประเทศญี่ปุนได
มากขึ้น ทานไดรับประโยชนมากมายนั้นเขาจะตองเสียสละจายเงินใหกองทุนที่วานี้บาง
หรือเปลา คือไมใชเอาเงินมาจากภาษีราษฎรอยางเดียว ไมพอ เงินควรจะมาจาก
อุตสาหกรรมที่เขาไดรับผลประโยชนเต็ม ๆ จากการเปดเสรีตรงนี้  
  ฉะนั้นโดยสรุปผมก็คิดวาเรื่องการเปดการคาเสรีเปนหนาที่ที่ทางสภาเรา
ควรจะใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ เพราะผมมีความเชื่อม่ันในหนวยราชการไทยวาเรามี
บุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความรักชาติแลวก็ตั้งใจปฏิบัติงานมาดวยความ
อุตสาหะมาตลอด แตวาเพื่อความรอบคอบถาหากวาทางสภาเห็นควรตั้งกรรมาธิการ
ขึ้นมาศึกษา กระผมก็เห็นวาไมมีความจําเปนใด ๆ เลยที่จะตองศึกษาแบบลึกซึ้ง 
เพราะวาจะเปนการซ้ําซอน เราไดใหสถาบันที่เรายอมรับ ไมวาจะเปนจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรหรือวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ศึกษา 
เร่ืองตาง ๆ เขาศึกษามาแลวครับ แตสิ่งที่ผมคิดวาควรจะทําเปนอยางมากก็คือวา 
เชิญผูทรงคุณวุฒิทั้งหลาย โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ เราตั้งที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์มากมาย ลวนแลวแตมีความรูมากมายกายกอง เราเชิญทานเหลานั้นมาให
ความเห็นวาอุปสรรคบางอยางหรือขอติติงบางอยางที่สังคมก็ดี หรือผูที่ไดรับผลกระทบ 
 



 ๗๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ณัฐชนก ๓๖/๒ 
 
เขาเปนหวงเปนใยวาเขาจะไดรับความเสียหายนั้น ในความเปนจริงนั้นสามารถ 
จ ะ เ ยี ย ว ย า ไ ด ห รื อ ไ ม  แล ว ค ว าม เ ห็ น โ ด ย ร วม แล ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จ ะ ไ ด รั บ 
ผลประโยชนจริงอยางที่เขาวาหรือเปลา ผมก็คงจะขอใชเวลาเพียงเทานี้ โดยสรุปคือ 
เห็นดวย แตวาถาใชเวลาศึกษาก็อยาใหเกิน ๓ สัปดาหเลย หรือ ๑ เดือน เพราะวา
ไมอยางนั้นจะเกินกําหนดที่ขอตกลงกําหนดไววา ๖ ตุลาคม ขอบคุณครับ  
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญทานรัฐมนตรีครับ  
  นายไชยา สะสมทรัพย (รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย)  :  กราบเรียน
ทานประธานที่เคารพ กระผม ไชยา สะสมทรัพย ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย กอนที่ผมจะขึ้นมาไดหารือกับวิปจากฝายคานแลวก็วิปรัฐบาล ๓ วิป ก็คุยกัน 
ผลสรุปก็คือใหตั้งกรรมาธิการ แลวก็ขอใชเวลาในการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ ๑๕ วัน 
ทุกฝายก็เห็นพองตองกัน เพราะฉะนั้นวันนี้การอภิปรายก็ขอเรียนวาสิ่งที่ทานสรางนั้น 
หรือวาพูดขึ้นมาทั้งหมดนั้นเราเขาใจดี แลวก็รูวาพวกเราเองก็เปนหวงเปนใย โดยเฉพาะ
ผมถามเจาหนาที่ที่มีการเขาประชุมก็มีการทํากันอยางรอบคอบ มีเวิรคกิ้ง กรุป (Working 
group) สําหรับแตละกระทรวงครบหมด ฉะนั้นสิ่งที่พวกทานเปนหวงก็ไมใชความผิด  
เพื่อใหเกิดความรอบคอบ เรามีเจตนาพองตองกันวาประเทศไทยของเราพวกเราตองรัก 
พวกเราตองเปนหวง ฉะนั้นวันนี้ผมวาถาทานผูที่มีรายนามที่อภิปราย ผมวาเราคงไมนา
จะตองอภิปรายแลว  เพราะผมเขาใจดี  แลวก็ทราบปญหา  เราตั้งที่กรรมาธิการ  
แลวก็คุยกัน เพราะมีเร่ืองอื่นที่จะตองพิจารณาอีก ๒ – ๓ เร่ือง เทาที่ไดทราบจากวิป 
ขอขอบคุณครับ  
  นายประสพสขุ บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญทานไกรศักดิ์ครับ 
  นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (แบบสัดสวน)  :   
ทานประธานครับ  ผมขออนุญาตคิดตางกับทานรัฐมนตรีสักนิดหนึ่ งได ไหมวา
ประสบการณของผมนั้นมันไมใชใชเพียง ๓๐ วันแคนั้นแลวก็จะพิจารณาในเรื่องใหญ ๆ 
อยางนี้นะครับ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๗/๑ 



 ๗๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริลักษณ ๓๗/๑ 
 
ผมขออนุญาตอภิปรายในเร่ืองเกี่ยวกับการคาเสรีระหวางญี่ปุนกับอาเซียน โดย
ประสบการณของผม ผมคิดวา ขออนุญาตนะครับทานประธาน ทานรัฐมนตรีครับ ทฤษฎี
วาดวยการคาเสรีเปนทฤษฎีจอมปลอม เปนทฤษฎีของหมอผี หมอผีที่ทํางานใน 
บริษัทใหญ  ๆ  ที่ มี อิทธิพลและมี อํานาจเหนือ รัฐบาลนะครับ  เหนือประชาชน 
ที่ไมสามารถที่จะเขาใจและไมมีอํานาจการตอรองได ทานประธานครับ ตัวอยางที่ดีที่สุด 
ที่ มี ม าก็ คื อ ว า เ กื อบทุ กป ระ เทศแล ว  ตอนนี้ ใ นลาติ นอ เม ริ ก า  เ ข า เ รี ย ก ว า 
อะมอรัส ซูลุส (Amorous Zulus) นะครับ ราว ๆ ๖ ถึง ๗ ประเทศดวยกัน ปฏิเสธ 
อยางสิ้นเชิงเลย ที่จะมีเขตการคาเสรีอีกตอไปกับสหรัฐอเมริกา การศึกษาของกรรมาธิการ
การตางประเทศที่ผมเปนประธานมา ๖ ป ผมเดินทางไปลาตินอเมริกา ไปเห็นตัวอยาง 
เขตการคาเสรีระหวางประเทศที่กําลังพัฒนาชื่อเม็กซิโกกับสหรัฐอเมริกา ไมวาเจาหนาที่
ของกระทรวงการคาของเขาก็ดี ไมวาจะเปนวุฒิสมาชิก สภาลาง สภาบน ที่ผมเจอ  
เขาบอกวาเสียเปรียบหมดครับ เสียเปรียบสหรัฐอเมริกา เพราะมันเริ่มตนก็เสียเปรียบ 
อยูแลว ประเทศที่ดอยพัฒนากวา ที่ไปเซ็นสัญญาการคาเสรีกับประเทศที่พัฒนากวานั้น
ไมมีทางไดเปรียบ ไมมีทางไดเปรียบเลย เพราะวารูเทาไมถึงการณ สวนใหญนโยบาย 
เขตการคาเสรีจะจัดการโดยบริษัทขามชาติที่มีอิทธิพลอยูภายในประเทศนั้น อิทธิพล 
ตอรัฐบาลที่รูเทาไมถึงการณ ทานประธานครับ ผมขอเรียนอยางนี้นะครับวา ระบบของ
โลกตอนนี้ที่วาดวยดับเบิลยูทีโอเขาไมสนับสนุนใหเปดเขตการคาเสรีกันอยางทั่วไป  
หลายประเทศจะสงวนตัวเองนะครับ จะสงวนที่จะรักษา เขาเรียกวาเซคเตอร (Sector) 
ที่ออนแอที่สุดของเขาสวนใหญจะเปนเซคเตอรในภาคเกษตร อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
หัตถกรรม แลวก็ภาคบริการที่ไมสามารถที่จะแขงขันกับประเทศที่รํ่ารวยได เราไมเคย
คํานึงถึงเรื่องนี้เลย การคาเสรีคร้ังแรกที่เราเซ็น ป ๒๕๔๕ ครับเซ็นกับจีนไมมีใครรูเร่ืองเลย 
สินคาจีนที่ทะลักเขามาในเซคเตอรหรือในภาคทางเศรษฐกิจของเราที่ออนแอที่สุดก็คือ
เศรษฐกิจของภาคเกษตร แลวเมื่อกี้คุณหญิงพูดถึงกระเทียม หอม ไมใชแคนั้นนะครับ  
มันมีผักเขามาดวย สารพัดชนิด ผักเขตหนาว เดี๋ยวดอกไมเขามาอีกแลวสินคาอื่น ๆ 
ทะลักเขามาถามวาเราไดประโยชนจากอันนี้หรือเปลา เสียประโยชนอยางสิ้นเชิง ตัวเลข
ออกมาแลว เมื่อสักครูนี้ทานวุฒิสมาชิกอภิปรายบอกวา ขาราชการของเรานาจะรูดี  



 ๗๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริลักษณ ๓๗/๒ 
 
ผมถามวารูดีจริงหรือเปลา งานวิจัยของเราออกมา ภาคเกษตรในภาคเหนือทั้งภาคตกต่ํา
ถึง ๗๐ เปอรเซ็นต ในดานทางการผลิต เพราะไมสามารถที่จะแขงขันกับสินคาเกษตร 
จากจีนเขามาได เอาละตั้งคําถามอีก ยกตัวอยาง อันนี้ยกตัวอยาง เราจะทํากับประเทศ
ญี่ปุนอีก อันนี้ที่ทําไปแลวกับประเทศญี่ปุนเรายังไมศึกษาเลยครับ ผมขอยกตัวอยาง 
อีกสักนิดหนึ่งวาที่ทํามากับออสเตรเลีย ทางการทูตก็ดี ทางกระทรวงพาณิชยก็ดี  
จะอางถึงวาเราเพิ่มขึ้นมหาศาล ๓๐ กวาเปอรเซ็นต สินคาของเราเพิ่มขึ้น-------------------- 
 

- ๓๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                ศิริลักษณ (๒) ๓๘/๑ 
 
แตผมตองดูแลทานประธานครับ ผูที่สูญเสียในราว ๑๔๐,๐๐๐ กวาครอบครัว เกษตรกร
โคนม ยอยยับเลยตอนนี้ไมสามารถที่จะแขงขันกับนมที่ทะลักมาจากออสเตรเลียไดเลย 
เปนนมผงทั้งนั้น ราคานมสดก็ลดลงอยางมหาศาลไมสามารถไปแขงขันได ทานครับ  
แนละรัฐบาลคุณทักษิณสมัยกอน แลวก็รัฐบาลคุณสมัครก็เชนเดียวกัน ก็บอกไมเปนไร
เราจะชวยชดเชยให ทานรูไหมครับเขาชดเชยกันอยางไร ทานทราบไหมครับเขาชดเชย 
กันอยางไร ถาเลิกปลูกกระเทียม เขาจะใหครอบครัวละ ๑,๔๐๐ บาท แคนั้น ๑,๔๐๐ บาท 
ทั้งชีวิตเลยครับ สวนโคนมเขาบอกวาอยางไรรูไหมครับ ใหไปทําอยางอื่นไปปลูกยาง  
ทั้ง ๆ ที่ทั้งครอบครัวบางที ๓ ชั่วคนเลี้ยงวัวมา นี่แหละครับวิธีการชดเชย แตสิ่งที่ผม 
เปนหวงมากที่สุด เร่ืองเกี่ยวกับญ่ีปุน ญี่ปุนคลองแคลวการเจรจาเหลือเกิน แลวก็สามารถ
ที่จะทําใหการเซ็นสัญญาการคาเสรีระหวางไทย - ญี่ปุน ไมใชเปนการคาเสรี แตเปน 
การรวมมือทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นไมตองผานรัฐสภา แตคราวนี้ก็ดิ้นไมหลุด เพราะวา
มีมาตรา มีรัฐประหารขึ้นมา ประชาชนรองเรียนตอสภาที่ตั้งกันมาในสมัยรัฐประหาร  
เราเลยมีรัฐธรรมนูญใหม มาตรา ๑๙๐ เลยเกิดขึ้นมา แตมาตรา ๑๙๐ ที่เอามาใชตอนนี้ 
๓๐  วันแคนั้นเองทานประธานครับ ประเทศออสเตรเลียกอนที่จะเซ็นสัญญากับ 
ประเทศไทย เขาใชการศึกษา ๒ ปคร่ึง ๒ ปคร่ึงผานรัฐสภาของเขาแลวไมรู เทาไร  
ผานอนุกรรมการ กรรมาธิการของเขา แลวขอมูลทั้งหมดที่ผมไดมาไมใชจากรัฐบาลไทย 
เพราะวารัฐบาลไทย กรรมาธิการเราเรียกมาทีไรมีกระดาษครึ่งแผน แลวก็ดูถูกพวกเรา
เหมือนไมรูเร่ืองอะไร แตขอมูลที่ผมไดมาก็คือจากประธานของสภา ของออสเตรเลีย 
เขาไดรายละเอียดมาทั้งหมดเลยครับ แลวก็แถลงการณเลยบอกวาผลประโยชนที่จะได
มากที่สุดก็คือวา ของประเทศไทยก็คือบริษัทสงรถออกครับ อุตสาหกรรมรถยนต  
ซึ่ง  ๘๐  เปอร เซ็นต เปนของญี่ปุนซึ่งเปนเจาของ  แลวอุตสาหกรรมอีกชนิดหนึ่งที่ 
ชาวออสเตรเลียจะได แลวคนไทยจะไดสมํ่าเสมอก็คือ ทานเชื่อไหมครับโทรคมนาคม  
แลวเอยชื่อดวยนะครับ ไอพี สตาร ชิน คอรปอเรชั่น (IP Star Shin Corporation)  
ทานประธานครับ สิ่งที่ผมเห็นหวงมากที่สุด ก็คือการไมเทาเทียมของกําลังการลงทุน นี่คือ
อีกประเด็นหนึ่งนะครับ แลวความรู เทาไมถึงการณ การรู เทาไมถึงการณนี้บางที 
 



 ๗๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                ศิริลักษณ (๒) ๓๘/๒ 
 
ประเทศไทยตั้งใจ เราตั้งใจที่จะทําใหกฎหมายของเราในการควบคุมสิ่งแวดลอม 
กฎหมายควบคุมแรงงานของเรา ออนแอมาก ออนแอก็เพื่อวาจะใหประเทศไทยเปน 
แหลงที่เขามาลงทุนไดงาย ๆ ออนแอเสียจนวาอุตสาหกรรมที่เขาปฏิเสธที่จะไปลงทุน 
ที่เสินเจิ้น มาลงทุนที่สมุทรปราการ สมุทรสาคร มาลงทุนที่อีสเทิรน ซีบอรด (Eastern 
Seaboard) เสียจนตอนนี้ ในเขตแถวนั้นมีคนปวยสูงที่สุดในประเทศแลว เพราะวา
กฎหมายของเราไมควบคุมเร่ืองเกี่ยวกับมลพิษ เจาหนาที่ของเราไมเอาใจใส มิหนําซ้ํา เรา
จะมีธุรกิจ  ตอนนี้นะครับจะเปดชองใหมีธุรกิจในการบําบัดขยะพิษจากญี่ปุนอีก  
คุ ณ พ ร ะ ช ว ย ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                นภัสสร ๓๙/๑ 
 
คือขนาดของเราก็จะแยอยูแลว เ ร่ืองเกี่ยวกับธรรมาภิบาลนี่ อีกเรื่องหนึ่งนะครับ  
ถาภาคเกษตรของเราพรอมจริง ๆ ถาเจาหนาที่ของเรานี่ตรงไปตรงมากับเกษตรกร 
ของเราจริง ๆ เกษตรกรก็ไดประโยชน แตในการตรวจสอบของการเปนวุฒิสมาชิก 
ผานมาที่ ๖ ป แลวการเปน ส.ส. ของพรรคประชาธิปตยนี่ผมเห็นแตมีเร่ืองนะครับ 
เจาหนาที่โกงกิน ชวยเหลือกันในโครงการตาง ๆ ที่ชวยเหลือเกษตรกร ลําไยหายเปนพัน ๆ 
ตันเลยนะครับ ทุกวันนี้ยังจับกันไมไดเลยในการประกันราคา ทานประธานครับ เราตอง
คิดใหลึกจริง ๆ นะครับ ๓๐ วันนี้ผมไมเห็นดวย แตผมชวยไมได เพราะผมอยูในพรรค
ประชาธิปตย ถาพรรคเขาเห็นดวยผมก็ตองคลอยตาม แตในเร่ืองสวนตัวผมคิดวาเรา
เสียเปรียบแหง ๆ นะครับ ผมเสียเปรียบแหง ๆ เลย ผมคิดวาเราไมทันเขาแนนะครับ สิ่งที่
มันเห็นชัดเจน อยูแลวที่ญี่ปุนจะทําก็ในอุตสาหกรรมรถยนต ตอนนั้นคนที่นั่งอยูใน 
คณะบริหาร ใน ครม. ของคุณทักษิณเลยแอบมาบอกผม บอกวาแอบมาบอกผมนะครับ 
เพราะเขาเปนเจาของหุนสวน รูสึก ๑๐ กวาเปอรเซ็นต เขาบอกวาเราแยแน ถาญี่ปุน 
เขามา อันนี้ผมอยากจะให จะถามพวกทานวามันจริงหรือเปลา วา ๑๐๐ กวาบริษัท 
ที่ผลิตชิ้นสวนใหโตโยตา ใหอีซูซุจะเจงหมด เพราะญี่ปุนเขามีบริษัทลูกของเขาที่จะ 
ผลิตชิ้นสวน แลวจะไมซื้อจากประเทศไทยเลย หรือชิ้นสวนที่ทําโดยบริษัทที่เปนไทยแท ๆ 
เลยรอยเปอรเซ็นต อันนี้มีการศึกษาไหมครับวามีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ไหม มีการศึกษา
ไหมวาตั้ งแต เราเซ็นการคาเสรีกับญ่ีปุนไป  ญี่ปุนมันเทค  โอเวอร  (Take Over)
อุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมรถยนตแลวใชไหมครับ แลวจะไปภาคไหน ภาคโฆษณา 
การตลาดในดานเซอรวิส (Service) อีกหรือเปลา อยากจะรูเหมือนกันครับ  
  ประเด็นสุดทายที่ผมเปนหวงมากที่สุด แลวเราก็จะหลงเชื่อ แลวขาราชการ
ก็จะมาเกลี้ยกลอมเรา บอกเขาจะเปดโอกาสใหเราไปลงทุนที่ญี่ปุนดวย แลวไปลงทุนอะไร 
ผมอยากจะรู นอกจากรานอาหาร นวด อาบ อบ นวด แถมใหดวย เราจะไปลงทุนอะไร  
แตถาเราเปดใหเขามาลงทุนเขาจะเทค โอเวอร กี่เซคเตอรในประเทศไทยเรา กําลังเขา
มากกวาเราตั้งเยอะ เชนเดียวกัน ในกรณีของออสเตรเลียเปดลิสท (List) ยาวเฟอยเลย 
แตไมเห็นคนไทยไปลงทุนเลย เพราะไมมีสตางค ไมมีกําลังเพียงพอครับ เพราะฉะนั้น 
เร่ืองนี้เปนเรื่องเพอเจอจริง ๆ ที่วาเราจะไดประโยชนในดานการลงทุน มีแตวาเขาจะมา 



 ๗๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                                    นภัสสร ๓๙/๑ 
 
ครอบเรา แลวก็คนไทยนั้นก็จะตองกลายไปเปนเพียงแตแรงงานในราคาถูก และเขาจะ
เรียกรองเรา ไมใหกรรมกรไทย แรงงานไทยมีอํานาจการตอรองเพิ่มไปกวานี้ จะเรียกรอง
ใหประเทศไทยนั้นเขมงวดเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมดวยซ้ําไป เร่ืองเกี่ยวกับมลพิษ  
เร่ืองเกี่ยวกับขยะ เพื่อที่จะสรางบรรยากาศของการลงทุน แลวเราก็จะหลงเชื่อเขา  
ทานรัฐมนตรีอาจจะรูดี เพราะตอนนี้ธุรกิจของทานดวย ของครอบครัวทาน ประทานโทษ
นะครับ  
  ประเด็นสุดทาย ประเด็นสุดทายจริง ๆ ครับทานประธานครับ ก็คือวา 
ในการตรวจสอบเอฟทีเอกับจีน เอฟทีเอกับนิวซีแลนด เอฟทีเอกับออสเตรเลีย เอฟทีเอกับ
ญี่ปุน เราไมเคยเห็นเอกสารที่เซ็นเลย เอกสารเราไมเคยไดเลย เอกสารชิ้นจริงที่เซ็นกัน 
จริง ๆ ไมเคยใหเรา คราวนี้ไมไดแลวนะครับ เราอยากจะเห็นของแทเลยนะครับ มิฉะนั้น
การตั้งกรรมาธิการ ถึงแมผมคิดวาเวลาก็นอยเกินไป--------------------------------------------- 
 

- ๔๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                  สาริศา ๔๐/๑ 
 
แตเราอยากจะเห็นของจริง ไมใชมีแตพิมพที่สวยหรูออกมานะครับ และมีแตเร่ืองดี ๆ 
ทั้งนั้น ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ตองขอประทานโทษที่ใชวาทศิลปรุนแรงไปสักนิดหนึ่ง
อารมณมันพาไปครับทาน 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ทานรัฐมนตรี เชิญครับ  
  นายไชยา สะสมทรัพย (รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย)  :  ทานประธาน 
สภาที่เคารพ ผม ไชยา สะสมทรัพย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ตองขอขอบคุณ
ทานอาจารยโตง ขออนุญาตใชนิคเนม (Nickname) เรียนอยางนี้ครับวา เร่ืองการทํา 
เอฟที เอกับญ่ีปุนไม มีพูดถึงเรื่องขยะในนี้  แลวสิ่ งแวดลอมเ ร่ืองเอ็นไวรันเมนท 
(Environment) ก็ไมมีเขียนอยูในนี้ แลวเรียนวาเรื่องนมที่ออสเตรเลียวาเราไปเซ็น 
แลวเราเสียดุลการคาในเรื่องการสั่งนมผงเขามา ผมเรียนอยางนี้วาวันนี้ความตองการ 
ใชนมในประเทศที่ ๗ ลานตัน แตสัดสวนของออสเตรเลียที่สงเขามาแค ๖๕,๐๐๐ ตัน  
เพราะเปนนมผงเขามาเมื่อละลายน้ํา เราก็ควรจะมาแขงกับน้ํานมดิบในประเทศ เราคํานึง
ตรงนี้  
  สวนเรื่องของจีน ก็ขอเรียนวาผมไดประกาศควบคุมกระเทียม เพราะไมได
เปนสนธิสัญญาในการนําเขาเปนการลักลอบนําเขาทางชายแดน ขณะนี้มีการควบคุมวา 
การขนยายกระเทียมเกิน ๔๐๐ กิโลกรัม ตองแจงใหทราบ นี่คือสิ่งที่จะกราบเรียนกับ 
ทานอาจารยครับ ขอเรียนวาวันนี้เร่ืองการทําเอฟทีเอ สมมุติถาหากทางสภาไมเห็นดวย 
ทุกคนก็ไมมีสิทธิที่จะพูดอะไร แตวันนี้สิ่งที่ทานบอกกับผมวา ๓๐ วัน ทานยังเขาใจผิด 
เมื่อสักครูนี้ผมขึ้นแถลงบอก ๑๕ วัน ใหกรรมาธิการดําเนินการภายใน ๑๕ วันใหจบ  
แลวนํากลับเขาสูสภา เพราะไดมีการคุยกับวิปทั้ง ๓ ฝายแลว ฉะนั้นวันนี้การอภิปรายในนี้
จะอภิปรายอยางไร หรือเขาไปในกรรมาธิการอยางไรก็แกไมได เพราะกรอบการเจรจานี้
จบหมดแลว เพียงแตไปรูใหถึงความรอบคอบดีเทล (Detail) ในนั้นวาตองเปนอยางไร 
แคนั้น ใหตั้งขอสังเกตและก็คุยกัน นี่คือสิ่งที่ผมจะกราบเรียน ฉะนั้นวันนี้จะพูดอยางไร 
ก็แกไมได อยูที่วาใหสภาเห็นชอบ ผมก็มีแนวคิดวาจากจํานวนสมาชิกที่จะขึ้นอภิปรายนั้น 
สวนมากประเด็นก็จะซ้ํา ๆ กัน ผมเรียนวาถาหากเราตั้งกรรมาธิการทั้ง ๓ ฝาย แลวก็ไป 
 



 ๘๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                  สาริศา ๔๐/๒ 
 
คุยกันในนั้น แลวใชเวลาสัก ๑๕ วัน เพื่อใหเห็นวามาตรา ๑๙๐ มีความศักดิ์สิทธิ์เคารพ
ตรงนั้น ผมก็ยินดี กราบขอบคุณครับ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  คิวตอไปของทานกุเทพ 
เดี๋ยวนะครับ เผอิญตอนนี้มีคนที่จะขออภิปรายอีก เทาที่แจงมานะครับ อีก ๑๗ ทาน 
เพราะฉะนั้นตอไปนี้จะขอกําหนดกติกาไดไหมครับ เร่ิมตั้งแตทานกุเทพ ๑๐ นาทีไดไหม 
ขอ ๑๐ นาที เชิญทานกุเทพเลยนะครับ 
  รอยโท  กุเทพ  ใสกระจาง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (ศรีสะเกษ)  :   
ทานประธานที่เคารพ กระผม กุเทพ ใสกระจาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด 
ศรีสะเกษ พรรคพลังประชาชน ในฐานะสมาชิกรัฐสภา เร่ืองเวลาคงไมมีปญหาครับ 
ทานประธานครับ และผมก็เขาใจความกังวลของทานรัฐมนตรี วันนี้ตองกราบเรียน 
ทานประธานผานไปยังรัฐมนตรีวาทานไดนั่งในตําแหนงที่เหมาะสม มีความเอาใจใส
กระตือรือรนและติดตามงานมาตอบคําถามดวยตัวเอง ถือวาเปนรัฐมนตรีที่ตองชมเชยกัน 
แตถาจะใหสภาพิจารณาเรื่องใดในเรื่องกลไกของสภาเราตองคุยกัน เราตองทําใหชัดเจน 
วันนี้ผมยังไมไดไปดูเนื้อในของขอตกลง และผมก็เชื่อตามทานวาเรื่องขอตกลงนี้คงแก
ไมได นั่นละคือคําถามที่จะตองนําโยงไปตอวาเมื่อสภานี้แกไมได การไปตั้งกรรมาธิการ
แมจะเปนขอเสนอที่ปรารถนาดีของทานผูนําฝายคาน ซึ่งพวกเราดวยความรักกันดวย
ความเห็นวาเปนประโยชนรวมกันอยากสมัครสมานสามัคคี สรางตรงนี้ที่ รัฐสภา 
ก็ยินดีดวยกัน ทานรัฐมนตรีเองก็มีมิตรน้ําใจตอพวกเราวาอยากตั้งก็ตั้ง แตผมมีคําถาม
ทานประธานครับวาวันนี้มาตรา ๑๓๗ ของรัฐธรรมนูญนั้นใหเราใชขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎรโดยอนุโลม วันนี้ถาเรามีการตั้งกรรมาธิการก็คงเปนกรรมาธิการวิสามัญ 
ก็จะมีคําถามวาถาเปนขอบังคับการประชุมของรัฐสภา การตั้งกรรมาธิการของรัฐสภา 
ก็จะประกอบดวยสัดสวนของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา------------------------------------ 
 

- ๔๑/๑ 
 
 



 ๘๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            สทุธิกานต ๔๑/๑ 
 
แตเมื่อเปนกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา ทานสมาชิกวุฒิสภาก็คงจะตองเปนคนนอก ตรงนั้น
เปนสิ่งที่เราเขาใจตรงกันอยางนั้นแลวใชไหม แลวในชั้นพิจารณาทานประธานครับ 
จะถือวาเปนการพิจารณาพระราชบัญญัติหรือไม และจะพิจารณาในลักษณะแบบใด 
พิจารณาโดยแกไมได เลย  คืออยางไร  พิจารณาแบบญัตติหรือเปลา  เหมือนกับ
กรรมาธิการวิสามัญแกปญหาภัยแลงแลวไปดูเอกสารฉบับนั้น แลวก็ตั้งขอสังเกต  
ตั้งขอสังเกตมาอยางไร คําถามเหลานี้เกิดขึ้นจากผลพวงของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐  
ซึ่งทานไดเขียนไวแตเพียงวาใหความเห็นชอบของรัฐสภา และยังเขียนกําหนดไววา 
ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน ตั้งแตวันรับเร่ืองมา หนังสือนําสงทานประธาน
ลงวันที่ ๗ สิงหาคมก็นาจะรับวันที่ ๗ สิงหาคม นับจากวันนี้ไปก็ ๓๐ วัน ตั้งกรรมาธิการ 
ใชเวลา ๑๕ วัน ไปเปดเอกสารเชิญผู เชี่ยวชาญ ผู เกี่ยวของมาชี้แจงถามคําถาม  
แลวบันทึกเปนขอสังเกตของกรรมาธิการ นํากลับสูสภา ถาวัตถุประสงคเพียงแคนี้แลว 
จะทาํใหเราไดประโยชนสูงสุดผมก็ไมวาอะไรหรอกครับ แตผมก็กราบเรียนถามเพื่อบันทึก
ไวตรงนี้เทานั้นเองวา ถาตอไปนี้บรรทัดฐานของเรื่องที่รัฐบาลจะเสนอเขามาสูรัฐสภา  
แลวตั้งกรรมาธิการกันจึงจะถือวาพิจารณา มันก็จะเปนบรรทัดฐานตอไป และเราก็ตอง
เตรียมเรื่องเหลานี้ไว เพราะจะเขามาอีกเยอะ วันนี้เรามีกังวลอยูกับกลไกของสภานี้ที่จะ
พิจารณาเรื่องทํานองนี้ มีหลายทานเสนอวานาจะมีคณะกรรมาธิการ หรือคณะกรรมการ
พิเศษรวมพิจารณาเรื่องนี้ แลวเขามาก็มารับรองกัน มาเห็นชอบกัน แตเมื่อจะเริ่มจากการ
ตั้งกรรมาธิการซึ่งไมรูวาจะเปนกรรมาธิการโฉมหนาไหน เพราะขอบังคับการประชุมนั้น
เปนของสภาผูแทนราษฎร  แลวไปพิจารณาไมวาจะเปนญัตติ  หรือไมวาจะเปน
พระราชบัญญัติก็ไมมีทางแกไดเลย ยิ่งเปนพระราชบัญญัตินี้ถาบอกแบบนั้นก็เปนอันวา
แทบจะหมดประโยชน แตก็จะไดประโยชนอยูบางตรงที่วาทานไดมาชี้แจง ทานก็มา 
ชี้แจงอีกเพิ่มเติม ก็จะเปนชี้แจงที่ทานชี้วันนี้ละครับ ก็คงไมมากไปกวานี้ เพราะฉะนั้น 
ผมกราบเรียนทานประธานวาเรื่องนี้ก็คงไมขัดของกัน แตวาในฐานะเราเปนสมาชิก
รัฐสภาจะตองพูดถึงสิ่งที่เรารับอยู วาเราจะมีขั้นตอนวิธีการใดที่จะทําใหเกิดความ
คลองตัวเหมาะสมกับสถานการณ ผมไมใชเวลาของทานประธานถึง ๑๐ นาทีหรอกครับ 
แคนี้ครับ เพราะวามีความจําเปนตองพูดใหชัดเจนในเรื่องนี้ ขอบคุณครับ 



 ๘๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                           สุทธิกานต ๔๑/๒ 
 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอเชิญทานธีระจิตต ครับ 
  นายธีระจิตต สถิโรตมวงศ สมาชิกวุฒิสภา (ภาคเอกชน)  :  ขอบคุณครับ
ทานประธานที่เคารพ กระผม ธีระจิตต สถิโรตมวงศ สมาชิวุฒิสภา ในนามของสมาชิก
รัฐสภา ก็ตองขอบคุณทานประธานครับ ซึ่งจะมีขัดของอยู ๒ – ๓ ตอนที่บอกจะใหไมตอง
มีการอภิปรายตอไป ผมคิดวาสิ่งที่ผมจะเรียนทานประธานผานไปยังทานรัฐบาล 
ทานรัฐมนตรี แลวก็คณะทํางานของกระทวงพาณิชย กระทรวงการคลังที่มาที่นี่ คิดวา 
จะเปนประโยชน ก็จะมีทั้งสวนที่เห็นดวยและสวนที่หวงใย และสวนที่จะเสนอแนะ  
ทานประธานที่ เคารพครับ ผมคิดวาทุกทานหรือสวนใหญก็ทราบมาแลววาคําวา  
เอฟทีเอ นี้ ประเทศไทยเริ่มตนมาอยางไร เมื่อกี้ทานสมาชิกผูทรงเกียรติหลาย ๆ ทานได
อภิปรายไปเวลานั้นลวนแตเปนเรื่องดีทั้งนั้น ไมวาจะพูดถึงเรื่องการแขงขัน อันนี้ละครับ
เปนเรื่องอันดับแรกเลยที่ทําใหเกิดคําวาเอฟทีเอขึ้นมา ถามาทานจําไดเมื่อ ๒๐ กวาปกอน 
อียู (EU) ซึ่งมีการเริ่มตนมากอนอาฟตา (AFTA) ของเรา ๒๐ ป ประสบความสําเร็จ 
ขณะนั้นก็มีการเรียกวา โกลบอลไลเซชั่น (Globalization) หรือโลกาภิวัตน  ถาทุกทาน 
คงจําได ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อานันท ปนยารชุน ขออนุญาตเอยนาม ทานไดคํานึงถึง
เร่ืองนี้แลวก็ไดพยายามผลักดันใหทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรของเราใหมีการแขงขัน
ที่ ดี ขึ้ น ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๔๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           นภา ๔๒/๑ 
 
มีคอมพิทิชั่นเนียส (Competitioneous) แลวก็ไดเห็นความสําคัญของเรื่องฟรีเทรด  
ทานไดมีการล็อบบี้ (Lobby) กับเฮด ออฟ สเตท (Head of state) โดยเฉพาะคนแรก 
ทางสิงคโปร โกะ จก ตง รวมทั้งมาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย บูรไน แลวเราก็ไดมี 
ที่เรียกวาสิงคโปร ดีแคลเรชั่น (Singapore Declaration) ขึ้นในป ๑๙๙๑ ถาผมจําไมผิด 
เจาหนาที่ทางกระทรวงพาณิชยอาจจะหลายทานที่ยังนั่งอยูนี่นาจะไดตามไปอันนั้น  
อันนี้ละครับคือตองการใหเขาไดเห็นแลววา การแขงขันถาประเทศไทยเรานี้ไมมีการ 
ในเชิงรุกในเรื่องนี้แลว เราคงสูเขาไมได เพราะฉะนั้นอาฟตาจึงไดเกิดขึ้น แตคําวา อาฟตา 
หลาย ๆ ทานก็ไดไปพูดถึงวา แปลเปนคําวา แอคชั่น เฟรสท ทอลค เลตเตอร (Action first 
talk letter) ซึ่งก็จริง ก็เรามีแอคชั่นกอน แลวก็ไดมีการดําเนินการพูดมาโดยตลอด  
เปนเวลา ๒๐ ป เราไดประสบความสําเร็จ ผมเขาใจวาพอสมควรในระหวางอาเซียน
ดวยกัน เ ร่ิมตนดวย ๖ ประเทศ ฟลิปปนส บูรไน สิงคโปร ประเทศไทย มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย เสร็จแลวรวมไปรวมมาก็มีทางลาว เวียดนาม กัมพูชา รวมเขามา ซึ่งเราก็ให
แฮนดิแคป (Handicap) เขา เนื่องจากถือวาเขายังพัฒนาดอยกวาเรา เสร็จแลวเรื่อง 
ฟรีเทรดนี่มันโกลบอลไลเซชั่น ทุกคนไมมีใครตองหยุดยั้ง เมื่อสักครูนี้มีทานผูทรงเกียรติ
พูดถึงนาฟตา (NAFTA) อเมริกา แม็กซิโก แคนาดา มันตองเกิด แตวาพี่ยักษใหญแนนอน
ความไดเปรียบพยายามที่จะเอาเปรียบ  แตเราก็ตองสูตองพยายามหาชองทาง  
และผมอยากจะกราบเรียนวาทางรัฐบาลหลาย ๆ รัฐบาลที่ผานมานี่ ทั้งเจาหนาที่ทุกคน 
ก็ไดทําอยางเต็มที่ ถึงแมในระยะแรก ๆ บางทานบอกวาเรานั่งเทียนทํากัน คําพูดนี้
เพราะวาความไมพรอม ไมพรอมทั้งองคกรหลาย ๆ แหง หลาย ๆ สวนที่เกี่ยวของ ไมวาจะ
องคกรภาคเอกชน ทางภาครัฐเองในสมัยนั้น แตถึงขณะนี้ผมคิดวาเราไดมีความบิลดอัพ 
(Build up) ความแข็งแรงขององคกรสวนภาคเอกชน ไมวาจะเปนสมาคมธนาคารไทย 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย รวมทั้งภาคเกษตร 
ซึ่งเปนภาคที่สําคัญที่สุด อันนี้ละครับที่เปนสวนที่สําคัญที่จะทําใหทางภาคราชการกอนที่
จะไปนีโกชิเอท (Negotiate) หรือไปคุยอะไรกับเขามีขอมูลที่พรอม ผมอยากจะกราบเรียน
นิดหนึ่ง มีหลายทานพูดถึงนิวซีแลนด ออสเตรเลีย สมัยแรก ๆ เวลาประชุมกันเอฟทีเอ  
 



 ๘๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           นภา ๔๒/๒ 
 
ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  เขามาถึ ง เขามี เอกสารมาเปนปก เปนตั้ ง  มีลิสทของ 
โปรดักส (Products) เขามาเปนหมื่น ของฝงไทยเราไป ไปนั่งเฉย ๆ ปากเปลา เตรียมไป  
นี่คือความไมพรอม แตเดี๋ยวนี้ตางกัน เนื่องจากมีองคกรสนับสนุน แลวผมก็หวัง 
เปนอยางยิ่ งวา รัฐบาลตองเขามาสนับสนุนพวกนี้  ใหความรวมมืออยางเต็มที่  
ทานประธานที่เคารพ กระผมเห็นวาเอฟทีเอเปนเรื่องจําเปนที่เราจะตองทํา ถึงแมจะ 
เห็นวามีการเซ็นในอะกรีเมนท (Agreement) จะมีพวกนอรมอล แทรค (Normal Track)  
มีพวกเซนซิทีฟ ลิสท (Sensitive list) ไฮลี่ เซนซิทีฟ ลิสท (Highly Sensitive list) แลวแมกระทั่ง
เอ็กซคลูชั่น ลิสท (Exclusion list) ตาง ๆ ผมหวังเปนอยางยิ่งวาพวกนี้เราจะตองมีการ
พิจารณาอยางชัดเจน แลวก็ไดขอมูลจากทางผูที่เกี่ยวของ อันนี้สําคัญมาก ขณะเดียวกัน
ยังมีอีกหลายอยางที่หลายทานพูดถึงเรื่องเทคนิคอล (Technical) เชนคําวา นอน แทริฟ 
แบริเออร (Non-tariff barrier) มากมาย ไมวาจะเปนทางดานสุขอนามัย ทางดาน
สิ่งแวดลอม อันนี้เราจะตองมีความชัดเจนพอสมควร อยาใหมีการตบตาเขามาได อันนี้จะ
เสียเปรียบมาก ทานประธานที่เคารพครับ มีอีกเรื่องหนึ่งที่กระผมไดมีโอกาสไปกับ 
ทานประธานที่ประเทศจีน ไปประชุมเอเชีย - ยุโรป พาเลียเมนทารี่ พารทเนอรชิพ  
(Asia - Europe Parliamentary Partnership) ทางจีนไดใหเกียรติประเทศไทยมาก-------- 
 

- ๔๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           จิตตานันท ๔๓/๑ 
 
เรียนทานประธานบอกขอทางประเทศไทยสงคนขึ้นเปนโค แชรแมน (Co-chairman)  
ในเรื่องการประชุมเร่ืองเกี่ยวกับเรื่องนี้ละครับโดฮา (Doha) ลาวซึ่งเกี่ยวกับเรื่อง  
ดับเบิลยูทีโอเกี่ยวกับเร่ืองสินคาเกษตร ลิงค (Link) จากทางดานดับเบิลยูทีโอซึ่งเมื่อสักครู
มีหลาย ๆ ทานพูดถึงทานดอกเตอรศุภชัย ซึ่งเคยเปนหัวหนาของดับเบิลยูทีโอก็พยายาม
ผลักดัน  แตทานทราบไหมครับ  ในการประชุมซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด  ๓๓  ประเทศ  
ก็ใหคอมเมนท (Comment) กัน มันเปนเรื่องของการแขงขันกัน มันเปนเรื่องของการ 
กีดขวางทางการคา มีทางซับซิไดซ (Subsidize) ที่มากมาย ผมยกตัวอยางอันหนึ่ง 
อยางเชน ประเทศแคมโบเดีย ขอเอยนามจะสงถั่วเหลืองไปญี่ปุนซึ่งผลิตที่แคมโบเดีย
คาแรงก็ต่ําพื้นที่สมบูรณ เพราะโปรดักชั่น คอสท (Production Cost) ออกมานี่ถูกมาก
สงไปญ่ีปุนทรานสพอรเทชั่น คอสท (Transportation Cost) ระยะสั้น ๆ ก็สงมาก แตวา
ทําไมสูของอเมริกาไมได อเมริกาถูกกวา เพราะประเทศเขาใหการอุดหนุนอยางมหาศาล 
คือเร่ืองของการแขงขันกัน เพราะฉะนั้นฟรี เทรด เอฟทีเอจึงเปนเรื่องจําเปนแตวา 
เราจะตองใหมีความเขาใจอยางชัดเจนและก็อยาไปหลงกลนะครับ ผมก็มีฝากเรื่องนี้
โดยเฉพาะเรื่องมาตรา ๑๙๐ ผมเห็นดวยกับทานทั้งหลายที่วาวันนี้ก็ดีใจมาตรา ๑๙๐  
ที่ทําใหพวกเราตอไปคืออยางอันนี้มีการทําไปแลวก็ไมเปนไร แตวาในกาลขางหนา 
ในเรื่องอยางนี้ทางรัฐสภาอยากจะขอเปนอยางยิ่งวาขอใหมีการปรึกษาลวงหนา 
ขอบพระคุณครับทานประธาน 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  คิวตอไปเปนของทานนคร
นะครับ และผมจะแจงคิวตอไปจากนั้นก็คือ ทานจตุพร ทานนฤมล ทานสถาพร ทานวทิยา  
เชิญทานนครนะครับ 

นายนคร มาฉิม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (พิษณุโลก)  :  กราบเรียน 
ทานประธานที่เคารพ ผม นายนคร มาฉิม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดพิษณุโลก  
พรรคประชาธิปตย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ทานประธานที่เคารพครับ ดวยความเคารพ 
ตอความคิดเห็นและขอเสนอแนะของรัฐบาลและเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติหลาย ๆ ทาน  
เราไมปฏิเสธ แลวก็ตองพรอมที่จะรองรับกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก  
การเคลื่อนไหวของโลกาภิวัตน เราตองมีความพรอมที่จะรองรับทุกสถานการณจาก 



 ๘๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           จิตตานันท ๔๓/๒ 
 
การเปลี่ยนแปลงของโลกตาง ๆ เราไมปฏิเสธครับวาโลกยุคปจจุบันนั้นใกล แลวก็มี 
ความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมาก มีการรวมกลุมของกลุมเศรษฐกิจตาง ๆ ทั่วโลกในทุก 
ภูมิภาคไมวาจะเปนทางอเมริกา ทางยุโรป ทางเอเชียของเราก็ญี่ปุนถือวาเปนมหาอํานาจ
ทางเศรษฐกิจ เราในฐานะที่อยูในเอเชียแลวก็เปนสวนหนึ่งในภูมิภาคนี้ในสังคมอาเซียน 
ก็ตองยอมรับกฎของสังคมและก็พลวัตรของโลกที่หมุนเวียนไป แตวาทําอยางไรประเทศ
ของเราถึงจะเดินรับกับทุกสถานการณอยางมีศักดิ์ศรี มีความเทาเทียมและยุติธรรมกับ 
ทุกฝายระหวางคูคาและคูสัญญา ทานประธานที่เคารพครับ เพื่อไมใหซ้ําประเด็น 
ผมจะขออนุญาตกราบเรียนทานประธานผานไปยังรัฐบาลเพียงสั้น ๆ หลักการก็คือ 

อันที่ ๑ ผมเห็นดวยเปนอยางยิ่งที่จะตองใหทุกฝายไมวาจะเปนรัฐสภา 
รัฐบาล สวนราชการที่เกี่ยวของทั้งหมดจะตองยึดหลักตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๙๐ เพราะที่ผานมากอนที่จะมีมาตรา ๑๙๐ ทานประธานที่ เคารพครับ 
ฝายบริหารหรือรัฐบาลจะไปทําขอตกลงจะไปทําสนธิสัญญา จะไปทําที่ทําใหสิทธิระหวาง 
รัฐไทยไปผูกพันกับรัฐอ่ืน ๆ ไมผานความเห็นชอบของรัฐสภาเลยเปนสิ่งที่นาเสียใจเปน 
อยางยิ่ง ยกตัวอยางที่ทานผูทรงเกียรติหลายทานไดอภิปรายไปแลว ก็คือการทําเอฟทีเอ 
ผมขออนุญาตยกตัวอยางขอเท็จจริง ไทยไดทําเอฟทีเอกับอินเดียเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๗  
ไมผานความเห็นชอบจากรัฐสภา-------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                เพทาย ๔๔/๑ 
 
ไดทําเอฟทีเอกับนิวซีแลนดมีผลบังคับตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ มีสินคาที่
นิวซีแลนดใหสิทธิพิ เศษแกสินคา  ๗ ,๔๓๓  รายการ  ไทยใหสิทธิพิ เศษแกสินคา 
๕,๕๐๕ รายการ ทานประธานที่เคารพครับ ไทยกับออสเตรเลีย ๖,๑๐๘ รายการ 
ที่ออสเตรเลียใหสิทธิพิเศษแกไทย ไทยใหสิทธิพิเศษแกออสเตรเลีย ๕,๕๐๕ รายการ 
ทานประธานที่เคารพครับ จํานวนสินคานับพันรายการ เกือบหม่ืนรายการบางประเทศ 
บางสวนเปนกระเทียม บางสวนเปนหัวหอม บางสวนเปนผลไม ลําไย ผลไมเมืองหนาว 
ผัก ขาวโพด สินคาตาง ๆ อีกหลายอยาง รัฐบาลเคยคํานึงถึงผลกระทบที่เกษตรกรในกลุม
อาชีพตาง ๆ ทั่วประเทศจะไดรับผลกระทบไหมครับ รัฐบาลผานความเห็นจากรัฐสภา 
ซึ่งเปนผูแทนปวงชนกอนที่จะใหความเห็นชอบไหมครับ ไมเคย แลวปจจุบันนี้ผลกระทบ 
ก็เร่ิมปรากฏชัดแลวครับทานประธานครับ หัวหอม กระเทียม พี่นองเกษตรกรเดือดรอน
หนัก บานผมที่ผมเปน ส.ส. อยูที่พิษณุโลกขาวโพดก็ราคาตกต่ํา ผักเพิ่งประทวงกันไป 
เมื่อไมนาน ทานประธานที่เคารพครับ ผมอยากจะใหรัฐบาลยึดหลักการอันนี้ อยากจะให
รัฐสภาไมยอมปลอยหลักการอันนี้วาการกระทําใด ๆ ของรัฐบาลที่จะผูกพันระหวาง 
รัฐไทยกับรัฐอ่ืน ไมวาจะไดหรือเสีย หรือเทาเทียมกันจะตองผานความเห็นชอบจาก
รัฐสภา ตามบัญญัติของมาตรา ๑๙๐ แหงรัฐธรรมนูญ เพื่อปองกันปญหาที่ประเทศ 
ของเรา ลูกหลานของเราจะไดรับผลกระทบในอนาคต ทานประธานที่ เคารพครับ 
ผมดูรายละเอียดจากขอเสนอของกระทรวงพาณิชย จากรัฐบาลที่ไดเสนอมา ใหรัฐสภา 
ใหความเห็นชอบตอขอตกลงเอเจซีอีพี ผมอยากจะเรียนถามวามาตรการในการปกปอง
เรามีเพียงพอหรือยัง มาตรการปกปองที่บัญญัติไวในขอตกลงมีอยู ๒ อยางก็คือ ขึ้นภาษี 
และลดภาษี แตวาในกรณีบางขอเท็จจริงซึ่งเกษตรกรที่จังหวัดพิษณุโลกไดประสบก็คือ 
อยางเชนกรณีสงมะมวงไปที่ประเทศญี่ปุน ไมมีมาตรการทางภาษีครับ แตวามีมาตรการ
ในการกีดกันสินคาทางการเกษตร เราจะตองใชเวลาในการพิสูจนคุณภาพของผลิตผล
ทางการเกษตร  กวาที่จะไปเปดตลาดญี่ปุนไดใช เวลาถึง  ๑๕  ป  ปแรกตองผาน 
ความเห็นชอบอะไรกอนครับ ผิวไมดี ผิวไมไดมาตรฐาน ผานไปแลว ปที่ ๒ มีหนอน ปที่ ๓ 
มีสารเคมี ปที่ ๔ สุดทายจริง ๆ ทานประธานครับ ปที่ ๑๕ บอกวาผลิตภัณฑที่บรรจุกลอง 
คือกลองไมไดเกี่ยวกับตัวเนื้อในของสินคาไมไดมาตรฐาน คือบรรจุภัณฑไมไดสวย 



 ๘๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                เพทาย ๔๔/๒ 
 
ไมไดเปนมาตรฐานตามที่ตลาดตองการ เราตองใชมาตรการในการดําเนินงานทั้งหมด 
๑๕ ป กวาที่จะเปดสินคามะมวงไปที่ตลาดญี่ปุนได แลวก็ยังมีอยูจํากัด เพราะฉะนั้นผม
จึงกราบเรียนทานประธานผานไปยังรัฐบาลวาทานมีมาตรการอยางไรที่จะแกไข 
ที่จะสงเสริม ที่จะปกปองไมใหสินคา ไมใหเกษตรกรของไทยไดรับผลกระทบ ไดรับ 
ความเดือดรอนโดยมาตรการที่ไมใชภาษี  
  สวนในกรณี อ่ืน  ๆ  อยากจะให รัฐบาลสอบถามแลวก็ เร ง รัดแลวก็
ประสานงานกับภาคีสมาชิกวาในการลดภาษีตาง ๆ เรามีระยะเวลาถึง ๑๐ ป บางครั้ง
อาจจะไดเปรียบบาง บางครั้งอาจจะเสียเปรียบบาง แตอยูบนพื้นฐานเทาเทียมกัน 
ซึ่งหลักการนี้ผมเห็นดวย  
 

- ๔๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๔๕/๑ 
 
  เรื่องสุดทายที่ผมอยากจะขอถือโอกานี้ไดขอบคุณก็คือตองขอถือโอกาสนี้
ในนามสวนตัว ไดขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญที่ไดวางหลักเกณฑ วางบรรทัดฐานไววา 
รัฐบาลกอนที่จะทําขอตกลงใด ๆ ยกกรณีเปนคดีตัวอยางก็คือ กรณีเขาพระวิหาร  
ตองผ านความเห็นชอบของรั ฐสภา  ซึ่ ง เปนบรรทัดฐานที่ ถู กต องและดีที่ สุ ด  
กราบขอบพระคุณครับ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ตอไปทานจตุพร นะครับ 
  นายจตุพร  พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (แบบสัดสวน)  :   
ทานประธานที่เคารพ กระผม จตุพร พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในระบบ
สัดสวน พรรคพลังประชาชน ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ขอกราบเรียนกับทานประธานวา  
ผมอยากใหทางรัฐมนตรีและรัฐบาลในฐานะผูเสนอขอความเห็นชอบตอรัฐสภานั้นไดใช
ความอดทนในการที่จะพิจารณาในเรื่องนี้ เหตุผลอยางที่สมาชิกหลายคนไดเรียนกับ 
ทานประธานวา กรณีปราสาทพระวิหาร การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในมาตรา ๑๙๐ 
วรรคสองนั้น และเปนการวินิจฉัยที่ไมมีอยูในบทบัญญัติ คือการเติมคําวา อาจจะ  
วรรคสองบอกวา  หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย  ปรากฏวา 
ศาลรัฐธรรมนูญไปเติมในคําวินิจฉัยบอกวา หนังสือสัญญาใดอาจมีบทเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตไทย เพราะฉะนั้นการวินิจฉัยขอกฎหมายมาตรา ๑๙๐ นั้น ผมบอกวารัฐบาล
ควรใชบทเรียนดวยความระมัดระวัง  และไมมีเหตุผลอะไรที่จะตองดําเนินการ 
ดวยความเรงรีบ กรณีของความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน คือคนไทยเรามี
บทเรียนจากกรณีการเจรจาความเรื่องเอฟทีเอกับประเทศตาง ๆ มันมีบทเรียนที่สะทอน
อยางหนึ่งวาถาการกระทําอะไรทุก ๆ อยางนั้นไมสามารถอธิบายใหกับพี่นองประชาชนได
ครบถวนก็จะมีปญหาตามมา  ทายที่สุดเมื่อมีปญหาตามมาแลวนั้น  การแกไข 
ของกระบวนการจะกลายเปนอุปสรรค ผมยกตัวอยางกับทานประธานวา ถาเอาตามที่
ทางทานผูนําฝายคานไดใหความแนะนําวาควรจะตั้งคณะกรรมาธิการ ถาในกรณีนี้ 
ไมไดใชมาตรา ๓๐๕ (๕) ที่งดเวนวรรคสามของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ แปลความวา 
ในเรื่องเดียวที่จะมีการผานเขาขายตามวรรคสองนี้จะตองมีการประชุมรัฐสภาถึง ๓ ครั้ง 
เมื่อทางผูนําฝายคานไดมีการเสนอวาควรใหมีกฎหมายตามวรรคหา ใหมีกฎหมาย 



 ๙๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๔๕/๑ 
 
วาดวยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางกวางขวาง ปญหาตอมาก็คือวา กฎหมายที่ออก
ตามวรรคหานั้น จะไปขัดกับวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ไดหรือไม เพราะ 
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ มีทั้งหมด ๖ วรรคครับทานประธาน ผมยกตัวอยาง 
กับทานประธานวา คนที่เขียนรัฐธรรมนูญอันมีเหตุจากกรณีที่มีปญหาเรื่องเอฟทีเอ  
ผมอานใหทานประธานฟง เอาวรรคสองวา หนังสือสัญญาใดที่มีบทเปลี่ยนแปลง 
อาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจ
ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติ 
เพื่อใหมีการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
หรือสังคมอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณ 
ของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตอง
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันรับเร่ืองดังกลาว แตทานประธานลองมาดู
เถอะครับวาในวรรคสาม เร่ืองนี้ที่เกิดขึ้นมากอนที่รัฐธรรมนูญประกาศใช แตวาเรื่องนี้ 
ถาเขาขายตามวรรคสองจะตองเลี้ยวเขามาที่วรรคสามกอนครับทานประธาน คือกอน
ดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
ตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน นี่ไมขัดของ และตองชี้แจงตอรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี้ 
ใหคณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบดวย------------------ 
 

- ๔๖/๑  
 
 
 
 
 
 



 ๙๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            วชิราภรณ ๔๖/๑ 
 
สรุปกันวาเรื่อง ๑ เร่ืองดังตอไปนี้ที่เขาขายตามวรรคสอง ๑. ตองรับฟงความคิดเห็น 
ผมเห็นดวย แตวาจะเห็นไดชัดวาจะตองผานที่ประชุมรัฐสภาถึง ๓ ครั้ง ครั้งแรก เมื่อเขา
คุณสมบัติตามวรรคสองจะตองเขามาที่วรรคสามกอน นั่นคือมาขอกรอบการเจรจา 
ตอรัฐสภา รัฐสภาใหความเห็นชอบกรอบการเจรจากับทานอยางไรทานก็ไปเจรจาตาม
กรอบนั้น แลวทานจึงกลับมาเสนอตอรัฐสภาใหม นี่คร้ังที่ ๒ เหมือนวันนี้นะครับ  
นี่เขาวรรคสอง เพราะทานงดเวนวรรคสาม ความจริงทานตองมาที่รัฐสภาแหงนี้ตาม 
วรรคสามกอน เขามาที่วรรคสองเหมือนกับวันนี้ แลวก็มีการตั้งคณะกรรมาธิการ เอาละ 
อยูในกรอบระยะเวลา ๖๐ วัน จะ ๑๕ วัน ๓๐ วัน ๔๐ วันของคณะกรรมาธิการรวมกัน 
เห็นไหมครับ สงกลับมาที่รัฐสภาใหมอีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเปนวาตองมีการประชุม 
ในเรื่องเดียวกัน ๓ ครั้งของรัฐสภา ทานประธานลองยกตัวอยางวากรณีเร่ืองเดียวเทานั้น 
แลวเรื่องที่มีผลผูกพันทางการคา กระทบเศรษฐกิจและสังคม ความมั่นคงที่ตองมี 
การเจรจาความกับตางประเทศนี่เต็มหมด เพราะฉะนั้นผมจึงบอกวาการรับรูของ
ประชาชนก็มีความจําเปน แตในโลกแหงความเปนจริงในการปฏิบัตินั้นนะครับวันนี้ผมเอง
ยังไมไดเห็นประโยชนอะไรวาการตั้งคณะกรรมาธิการ ณ วันนี้มีเพียงแคไปรับรูเพิ่มเติมวา
มีอะไรที่เปนขอสงสัยบาง แลวคนที่เปนคณะกรรมาธิการก็มาบอกสภาวาเราจะให 
ความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกันอยางไรเทานั้น เพราะไปแกไขเปลี่ยนแปลงอะไรไมได 
แตวากรณีนี้อยางที่ผมบอกวาจะตองดําเนินการกันดวยความอดทน เพราะวากรณี
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ มันเปนเสนทางที่คอนขางจะมีรายละเอียดอยางมาก สมมุติวา
มีคณะกรรมาธิการ กลับมามีการประชุมรัฐสภาแลวใหความเห็นชอบ เมื่อพวกทาน 
ไปเจรจาแลวนะครับทานประธาน คณะรัฐบาลไปลงนามเจรจาแลว ตอไปก็เขาตาม 
วรรคสี่แลว เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแลว กอนที่จะแสดงเจตนาใหมี 
ผลผูกพันคณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของสัญญานั้น  
และในกรณีที่มีการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน 
คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการแกไขหรือเยียวยาใหผูกระทบนั้นอยางรวดเร็ว เหมาะสม 
แปลความกันวามันมี ๔ ขยักที่สําคัญ อนุมัติเห็นชอบไปแลว เซ็นกลับมาแลวยังใชไมได 
เพราะฉะนั้นผมจึงบอกวาวันนี้เร่ืองนี้ตองแยกเปน ๒ ขั้นตอน ขั้นตอนหนึ่งเราตองยอมรับ 



 ๙๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            วชิราภรณ ๔๖/๒ 
 
ความเปนจริงวาการไปทําเอฟทีเอหรือความตกลงรวมหรือหุนสวนอะไรก็ตาม ที่มีลักษณะ
เปนเอฟทีเอหรือการเจรจาความใด ๆ ก็ตามนั้นมันกระทบตอผูคน นี่เปนการปฏิเสธเรื่องนี้
ไมได 
  ประเด็นตอมาก็คือวาความกระทบที่เกิดขึ้นนั้นจะอยูในขั้นตอนไหน 
ที่จะตองดําเนินการตอไป แตวิธีการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ ทานประธานเปน
ประธานวุฒิสภา เปนรองประธานรัฐสภา สภาประชุมสมัยหนึ่ง ๔ เดือนครับทานประธาน
ที่เคารพ เวน ๒ เดือน ประชุม ๔ เดือนนะครับ แลวแตละสภาก็มีวันประชุมของตัวเองกัน
ครบถวนอยูแลว การประชุมลักษณะรัฐสภา นี่ผมยกตัวอยางแคเร่ืองเดียว ตองประชุม 
๓ ครั้ง เพราะฉะนั้นผมจึงบอกวากรณีการทําแตละเร่ืองนั้นไมไดอยูในกรอบ ๖๐ วัน 
๖๐ วันนี้อยูในวรรคสอง แตในวรรคสามนั้นไมรูวาอยูในระยะเวลาเทาไร เพราะฉะนั้น 
ผมจึงบอกวาเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญแตละเรื่องนั้นใชเวลาเปนรอยวัน ถาวาตามนี้นะครับ 
เพราะฉะนั้นก็คือวาเมื่อยังมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใชอยู การที่จะไปรางขอบังคับหรือ
กฎหมายที่จะรับรองตอไปนั้นก็มีความจําเปน แตที่ผมบอกวาถาไปขัดกับวรรคดังกลาวมา
มันจะปฏิบัติอยางไรไดตอ แตวาในสวนของรัฐบาล ในสวนของขาราชการเองนั้นก็จะตอง
ปรับในการลําดับในแตละเรื่อง เพราะผมดูวาในเอกสารการชี้แจงของหนังสือเลมนี้ 
ก็เหมือนกัน เพราะก็ไมมีความชัดเจนในมาตรา ๓๐๕ เพราะมาตรา ๓๐๕ บอกวาในกรณี
ที่วาไดมีการดําเนินการกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ มิใหนําบทบัญญัติ มาตรา ๑๙๐ 
วรรคสาม มาบังคับใช--------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๗/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๙๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วัชรี ๔๗/๑ 
 
แตใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาบังคับใชกับการดําเนินการที่ยังคงคางอยู
และตองดําเนินการตอไป จะเห็นไดชัดวาในสวนทานก็ระมัดระวัง ก็ยังไปวางกรอบการ
เจรจา เพียงแตวาไมไดผานตามกระบวนการรัฐสภาเพราะวารัฐธรรมนูญมันคาบลูก 
คาบดอกเหลือเกิน เพราะฉะนั้นผมจึงบอกวาดวยเวลาอันนอยนิดก็คือวาวันนี้ ๒ สวน 
ตองไปคูกัน และตองยอมรับวามันเปนอุปสรรคกันจริง ๆ เร่ืองขอเท็จจริง ผลกระทบ 
เจาของประเทศเขาตองมีสิทธิรู เพียงแตวากระบวนการกันอยางไร แตถาวาตามทุกเรื่อง
ตอไปนี้ ๑๐๐ วันตอเร่ือง ผมยังไมเชื่อวาประเทศไทยตอไปนี้ เราสามารถจะเจรจาความ
กับประเทศอื่นในเรื่องอื่น ๆ นอกจากกรณีอยางนี้ไดปละถึง ๓ ประเทศหรือไม บรรยากาศ
เนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไมเหมาะกับประเทศที่ตองการเปดประเทศ มันเหมาะกับ
ประเทศที่ตองการปดประเทศเทานั้น ขอขอบพระคุณทานประธาน 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ตอไปเชิญทานนฤมล 
  นางนฤมล ศิริวัฒน สมาชิกวุฒิสภา (อุตรดิตถ)  :  ทานประธานที่เคารพ 
ดิฉัน นฤมล ศิริวัฒน สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุตรดิตถ เพื่อนสมาชิกทั้งหลายตั้งแตเชา 
เร่ิมตนตั้งแตคุณชายสุขุมพันธุไดอภิปรายในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมาย ในสวนที่เกี่ยวกับ
ความไมชัดเจนในขั้นตอนการดําเนินงานตาง ๆ ขอไดขอเสีย ผลไดผลเสีย ใครไดใครเสีย 
ที่จะเกิดขึ้นจากการลงนามในขอตกลงอันนี้ ดิฉันเองคิดวาการที่พวกเราไดพยายามที่จะ
เสนอความคิด ขอหวงใย ความเห็นนั้น นาจะเปนประโยชนอยางยิ่งและเปนสิทธิของ 
พวกเราที่จะไดมีโอกาสพูดและแสดงความรูสึกออกไป เพราะในฐานะที่เปนผูที่จะตองให
ความเห็นชอบและไมใหความเห็นชอบใด ๆ กต็าม เราควรที่จะมีโอกาสไดแสดงความรูสึก
อันนี้ ดิฉันเรียนยืนยันวาในอดีตที่ผานมานี้ เราไดผิดพลาด ดิฉันไดติดตามในเรื่องเหลานี้
มาพอสมควร เราไดผิดพลาด คร้ังนี้ถาจะมีโอกาสที่จะทําใหดีกวาครั้งกอน เราจึงไมควรที่
จะผานไปโดยงาย เพราะฉะนั้นเมื่อทานรัฐมนตรีบอกวาอยากที่จะหยุด ไมตองฟงพวกเรา
ที่จะอภิปรายกัน ดิฉันคิดวาเปนเรื่องที่นาเสียดาย แลวก็ดีใจที่ที่ประชุมแหงนี้ยืนยันวาเรา
จะตองพูดกัน ประเด็นของดิฉันไมมีมากมาย หลายทานไดพูดหลายประเด็นแลว ในเรื่อง
ของสิ่งที่หวงใยอยูนี้มีอยู ๒ ประเด็นเทานั้นเอง นอกเหนือจากทานอื่น ๆ ที่ไดพูดไปแลว 
ทานประธาน มาตรการที่เราจะตองดูแล มาตรการหรือกลไกที่จะดูแลภาคเอกชน 



 ๙๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วัชรี ๔๗/๒ 
 
ภาคธุรกิจของเรา ในกรณีที่มีขอพิพาทเกิดขึ้น ขณะนี้ไมทราบวามีขอตกลงที่ชัดเจนหรือยงั
ในเร่ืองของอนุญาโตตุลาการ ๓ ฝาย ๕ ฝาย องคคณะของอนุญาโตตุลาการตาง ๆ นั้น
ชัดเจนหรือยัง แนใจหรือไมวาเมื่อมีการตั้งขึ้นมาในจํานวนองคคณะอยางนั้นแลว จะเปน
ประโยชนและจะเปนธรรม ประเทศเราใครจะทําหนาที่ที่จะดูแล ใครจะเปนเจาภาพที่จะ
ปกปองสิทธิและประโยชนของเราในสวนนั้น นี่คือในสวนแรกของดิฉัน 
  ในสวนที่ ๒ ก็จะเปนสวนของมาตรการปกปองสินคา ญี่ปุนเปนผูที่ 
ทําการคา เชี่ยวชาญชํานาญ พวกเราทราบ ทุกเรื่อง ถามาตรการทางกฎหมาย ทางภาษี
ผานได  ก็จะมี  นอน  แทริฟ  แบริเออร  ซึ่งเขามาที่จะกีดกันการทําการคาของเรา 
ใหไดประโยชนสูงสุด ทานสมาชิกที่เคารพ อยางกรณีตัวอยางที่ญี่ปุนตองการรักษา
มาตรการปกปองสินคาเกษตรของเขา อาทิเชน ขาว ถั่วเหลือง อยางนี้ แนนอนเขาอยาก 
ที่จะปกปองสินคาซึ่งรักษาผลประโยชนของเกษตรกรของเขาอยางเต็มที่ตลอดไป  
แลวประเทศที่เปนผูที่ตกลงไปทําสัญญา ไปผูกพันไวอยางเรา ซึ่งมีสินคาเกษตรคือ 
ขาวเปนหลัก มีถั่วเหลือง ถั่วเขียว เราก็ยอมอยากที่จะใหชวงเวลาในการที่จะมีการ 
ปองกันสินคาเกษตรของญี่ปุนสั้นลง ในชวงที่ทานเรียกวาเปน ทรานซิชั่นแนล พีเรียด 
(Transitional period) เรามีการกําหนดไหมวาเราจะใชเวลาเทาไร เราจะใชกี่ปในการที่
ชวงทรานซิท (Transit) ของขอตกลงมาตรการในการปกปองสินคานั้น ญี่ปุนอยากจะให
เรารอไปถึงดับเบิลยูทีโอ มีผลบังคับใช ดิฉันคิดวาประเทศไทยเสียประโยชน เพราะฉะนั้น
ในสิ่งเหลานี้อาจจะมองแลว วันนี้ยังไมยิ่งใหญ---------------------------------------------------- 
 

- ๔๘/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๙๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ศิริวรรณ ๔๘/๑ 
 
แตถาขอพิพาทเกิดขึ้น แนนอนคะ เราเสียโอกาสไปเยอะจากการที่เราไมทันเกมในกรณี
พิพาทตาง ๆ เพราะฉะนั้นขออนุญาตฝากเอาไว ๒ ประเด็นคะ ไมใชเวลามากกวานี้เพราะ
เราตกลงกันไว ๑๗.๓๐ นาฬิกาจะจบนะคะ ดิฉันก็ขอขอบคุณคะที่ใหโอกาส ขอบคุณคะ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ตอไปทานสถาพร อยูไหม
ครับ เปลี่ยนเปนทานอภิวันทนะครับ เชิญครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นนทบุรี)  :  กราบเรียน
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม พันเอก อภิวันท วิริยะชัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดนนทบุรี ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานวา วันนี้ที่
รัฐบาลจะตองนําความตกลงความเปนหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน เขามาสูรัฐสภา
ของเรานั้นเปนภาระผูกพันที่รัฐบาลมีตอรัฐสภาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ 
แตอยางไรก็ตามการที่รัฐบาลไมไดนําเขาขอรับความเห็นชอบกอนการลงนามครั้งนี้  
ก็เพราะวาในเรื่องนี้ เปนเรื่องใหมในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ผมม่ันใจในศักดิ์ศรีของ
ขาราชการในกระทรวงพาณิชยทุกทาน ทานมีความเชื่ออยางบริสุทธิ์ใจวาการทําความ 
ตกลงครั้งนี้นั้นเปนความตกลงที่เกิดประโยชนตอชาติบานเมืองของเราอยางแทจริง  
จึงไมไดนําเขาสูการพิจารณาใหความเห็นชอบของรัฐสภา แตอยางไรก็ตามเมื่อรัฐบาล
ไดรับทราบถึงภาระผูกพันครั้งนี้ไดนําเขามาสูการพิจารณาของสภาแหงนี้ก็ถือวาเปนเรื่อง
ที่ดี เมื่อสักครูทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูทรงเกียรติทานหนึ่งไดออกมาพูดวาการคา
เสรีนั้นคือการเอาเปรียบทางการคาของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ จริงครับ 
ทานประธาน แตหนาที่ของเราในฐานะที่เปนประเทศหนึ่งในสังคมโลกแลวก็หนีกระแส
โลกนี้ไมได ซุนวูบอกวารูเขารูเรา เปนเรื่องสําคัญ หนาที่ของประเทศของเราก็คือวาเรา
จะตองรูวาในเมื่อเราจะถูกเอาเปรียบจากประเทศบางประเทศนั้นเราจะทําอยางไรใหเรา
เสียเปรียบนอยที่สุด แลวเราไดประโยชนมากที่สุด ตอความตกลงในเรื่องหุนสวน
เศรษฐกิจของอาเซียนและญี่ปุนนั้น ผมเห็นวาในฐานะที่เราเปนประเทศหนึ่งในสมาชิก
อาเซียนซึ่งมีอยูทั้งหมด ๑๐ ประเทศ ประเทศไทยเราก็หนีไมพนหรอกครับที่เราจะตองมี
ความรวมมือรวมใจกับบรรดามิตรประเทศของเราในอาเซียนที่จะทําขอตกลงนี้ แตเราก็
ตองดูวา เมื่อ เราทําความตกลงไปแลวประเทศไทยตองไดประโยชนมากที่สุด  



 ๙๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๔๘/๒ 
 
และเสียประโยชนนอยที่สุด เนื่องจากมีเวลาจํากัดอยากจะเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา
ในการทําความตกลงครั้งนี้นั้น ถาหากวาเรามองใหดีผลดีมีอยูหลายประการ ไมวาจะ 
เปนเรื่อง คอสท เอฟเฟคท (Cost Effect) ก็คือหมายถึงเรื่องวา ราคาสินคาที่เราผลิต
สงออกนั้นจะมีราคาต่ํ าลง  เราก็สามารถขยายตลาดไดมากขึ้น  ไมว าจะเปน 
เทรด เอฟเฟคท (Trade Effect) หรือเร่ืองการตลาดในการสงออกของประเทศของเรา 
ก็มีมากขึ้น ในขณะเดียวกันจะเห็นไดวาการรวมมือของมิตรประเทศของเราในอาเซียน  
ก็จะทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของอาเซียนของเรานั้นขยายตัว เมื่อเศรษฐกิจโดยรวมของ
อาเซียนขยายตัว ไทยในฐานะที่เปนประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนเศรษฐกิจของเราก็จะ
ขยายตัวไปโดยปริยาย ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นวารัฐสภาแหงนี้นาจะให
การสนับสนุนการทําความตกลงครั้งนี้ดวยเหตุผลดังกลาวมา แตอยางไรก็ตามครับ 
ทานประธานที่ เคารพ  ผมมีขอสังเกตและขอหวงใยที่จะเ รียนตอที่ประชุมแหงนี้ 
ในระยะเวลาที่จํากัด ๓ ประเด็นครับ 
 

- ๔๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ณัฐชนก ๔๙/๑ 
 
  ประเด็นแรกที่เราตองพิจารณาก็คือวาการทําความตกลงครั้งนี้นั้นขอตกลง
ไดกําหนดไววาจะมีการสามารถแกไขขอตกลงไดในทุก ๆ ๕ ป เพราะฉะนั้นหลังจาก 
ที่ความตกลงครั้งนี้เร่ิมดําเนินการปฏิบัติก็ตองขอความกรุณาเจาหนาที่ที่เกี่ยวของนะครับ 
ไมวาจะเปนกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดศึกษาและพิจารณา
ติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นตอบรรดาสินคาตาง ๆ แลวหาทางแกไข ไมวาจะเปนการตั้ง
กองทุนเยียวยาซึ่งทานสมาชิกหลายทานไดอภิปรายไปแลว หรือสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่เรา
จะตองเตรียมไวในการแกไขขอตกลงในปที่ ๖ การแกไขไมใชเร่ืองงายครับ ผมทราบดี  
เ ร าจะต อ งมี กา รศึ กษาข อ มูลอย า งชั ด เ จน  ต อ งหามิ ต รประ เทศในภู มิภาค 
ในอาเซียนของเราใหมีความคิดเห็นคลอยตามกับจุดประสงคที่เราจะตองการแกไข
ขอตกลงนั้น ๆ ดวย ซึ่งจะตองมีการเตรียมการไวลวงหนาในระหวางระยะเวลา ๕ ป 
  ประเด็นที่ ๒ ที่จะตั้งขอสังเกตและความหวงใยก็คือวาในขอตกลงครั้งนี้นั้น
ไดมีสวนหนึ่งที่กําหนดไวชัดเจนนะครับ ทานประธานที่เคารพครับ วาจะตองมีการตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาการคาเสรีในหมวดการคาอยู ๒ เร่ืองที่สําคัญและเปนเรื่องที่
ละเอียดออน เร่ืองนั้นก็คือการคาเสรีในหมวดสินคาบริการและหมวดสินคาการลงทุน 
ทานประธานที่เคารพครับ ทานประธานไดเปนหัวหนาคณะเดินทางไปประชุมรัฐสภา
เอเชีย ยุโรป รวมกับทาน ส.ว. ธีระจิตต และผมเองก็เปนหนึ่งในนั้นที่ไปรวมประชุม 
ประเทศสมาชิกอภิปรายกันออกมาเปน ๒ อยาง ๒ กลุม กลุมประเทศที่พัฒนาแลว 
หรือมีอํานาจทางเศรษฐกิจสูงก็จะพยายามผลักดันใหบรรดาประเทศที่กําลังพัฒนา 
เปดการคาเสรีในหมวดบริการและหมวดการลงทุน อันนี้คือความไดเปรียบอยางสูง 
ที่ประเทศตาง ๆ ที่พัฒนาแลวจะมีตอประเทศที่กําลังพัฒนา ในการประชุมครั้งนั้น 
ผูแทนรัฐสภาของเอเชียทุกคนลวนไมยอมรับการเจรจาในครั้งนี้เหมือนกับการที่ไมตกลง
ในการเจรจาในรอบโดฮา เพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะครับ คณะกรรมการในชุดนี้ใหพิจารณา 
ใหถองแท  การที่ เ ราจะยอมรับในอนาคตของการคา เส รีในหมวดบริการและ 
หมวดการลงทุนนั้นประเทศไทยของเราตองพรอมทั้งทางดานวิชาการ ทั้งดานเงินลงทุน
และทางดานเทคโนโลยี  
 



 ๙๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ณัฐชนก ๔๙/๒ 
 
  ประเด็นขอหวงใยประเด็นที่ ๓ ในเรื่องขอตกลงครั้งนี้ไดอนุญาตใหประเทศ
ภาคีสามารถซื้อขายสินคา เศษหรือกาก หรือสิ่งที่ไมไดใชแลวระหวางกันได ซึ่งเรื่องนี้เปน
เร่ืองอันตรายครับ เปนเรื่องที่เราไมสามารถจะไปปดกั้นการคาขายได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กากสารจากเคมีหรือกากกัมมันตภาพรังสี ผมในฐานะที่เปนวิศวกรคนหนึ่งครับก็อยากจะ
เรียนทานประธานผานไปยังกระทรวงที่ รับผิดชอบ ไมวาจะเปนกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวาการกําจัดกากจากสารเคมีตองใชตนทุนในการกําจัดสูงมาก 
สูงมาก ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําจัดกากกัมมันตภาพรังสีนั้นเปนการลงทุนที่ขาดทุน
อยางเดียวครับ เปนการลงทุนที่ไมคุมทุน เพราะฉะนั้นในประเทศคูคาของเราแทบ 
ทุกประเทศก็จะพยายามเอากากสารเคมีและกากกัมมันตภาพรังสีไปกําจัดในประเทศอื่น 
เร่ืองนี้เราปดกั้นไมได แตเราปดกั้นทางออมไดครับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมออกกฎหมายในการกําจัดกากอันตรายใหเครงครัด เร่ิมตั้งแตการบรรทุกรถ
ออกมาจากทาเรือ เร่ิมจากการที่จะเขาไปกําจัดจะตองมีกรรมวิธีที่ เขมแข็ง มีการ
ตรวจสอบอยางละเอียดรอบคอบเพื่อใหการลงทุนตองใชทุนสูง เพื่อโนมนาวจิตใจไมใหมี
นักธุรกิจทานใดเห็นประโยชนจากการทําธุรกิจกําจัดกากสารเคมีหรือกําจัดกากจากสาร
กัมมันตภาพรังสีเทานั้นละครับจึงจะทําใหบานเมืองของเราปราศจากสิ่งแวดลอม 
ที่เปนพิษได  
 

- ๕๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ศิริลักษณ ๕๐/๑ 
 
  ทานประธานที่เคารพ เนื่องจากเวลาจํากัด ผมเห็นดวยกับความตกลง 
ฉบับนี้ และก็เห็นดวยกับการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อไปศึกษาผลกระทบรายละเอียด 
ที่เจาหนาที่ของรัฐจะตองปฏิบัติตาม รายละเอียดที่เราจะตองแกไขในอนาคตขางหนา  
แตอยางไรก็ตามระยะเวลาของเรามีจํากัด เจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศเทานั้นครับ
ที่จะรูวาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการควรจะใชเวลาเทาไร อยางไรก็ตามอยากเสนอ
ขอคิดเห็นอยางนี้ครับวา ถาหากวามีความจําเปนรัฐสภาแหงนี้เราใหความเห็นชอบ 
ไปกอน แลวก็ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาศึกษา เพราะอยางไรก็ตามเรา 
ไมสามารถจะไปแกไขถอยคําใด ๆ ไดอีกแลว แตก็ยังเปนประโยชนสําหรับใหเจาหนาที่ 
ที่จะตองปฏิบัติไปตามความตกลงครั้งนี้ นําไปปฏิบัติใชใหเกิดประโยชนแกชาติ 
บานของเราครับ ขอขอบคุณครับ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญทานวิทยาครับ 
  นายสถาพร มณีรัตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ลําพูน)  :  ทานประธาน
ครับ กระผม สถาพร มณีรัตน ครับ ขออนุญาตทานประธานครับ เมื่อกี้ทานประธาน 
ไมเห็นผมครับ ผมวิ่งเขามาขางหลัง ทานก็เรียก ผมยกมือแลวทานไมเรียกผมครับ 
  นายประสพสุข  บุญเดช  (รองประธานรัฐสภา)  :  ใหสิทธิทานครับ 
  นายสถาพร มณีรัตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ลําพูน)  :  ผมตองขอสิทธิ 
ของผมคืนครับ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญทานสถาพร 
  นายสถาพร มณีรัตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ลําพูน)  :  กราบเรียน 
ทานประธานที่เคารพ กระผม สถาพร มณีรัตน ในนามสมาชิกรัฐสภา พรรคพลังประชาชน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดลําพูน ทานประธานครับ กระผมเองนั้นเปนพี่นอง
เกษตรกรทางภาคเหนือ ซึ่งก็ถือวาเปนตัวแทนของภาคเหนือ ซึ่งผมเองไดเฝาติดตาม  
มีขอหวงใยหลายประการที่จะฝากทางกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้น คือขอเท็จจริงในพื้นที่กรณี
การทําเอฟทีเอกับไทย - ญี่ปุนก็ดี หรือการมีหุนระหวางอาเซียนไทย - ญี่ปุน ของญี่ปุนก็ดี 
ซึ่งขอเท็จจริงในพื้นที่นั้น ความที่มีศักยภาพของประเทศญี่ปุนนั้นผมเชื่อวาเขาไดศึกษา
โครงสราง ไดศึกษาความไดเปรียบเสียเปรียบของเขาลวงหนา ผมสังเกตวาเขาได  



 ๑๐๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ศิริลักษณ ๕๐/๒ 
 
ดําเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่ โดยเฉพาะการลงทุนในเขตภาคเหนือนั้น เหมือนกับ
โครงสรางที่ทานไดไปตกลงกันแลว คือเขาเสมือนหนึ่งวาเขาไดมาดําเนินการกิจกรรม 
ของเขา มารองรับขอตกลงลวงหนานี่คือขอหวงใยของพวกเรา ไมวาเรื่องของการมีหุนสวน
ในการประกอบกิจกรรมลงทุน เชน ในโครงสรางของเขตงานนิคมอุตสาหกรรมก็ดี 
โครงสรางภาคเกษตรก็ดี โครงการสรางในดานแรงงานก็ดี หรือภาคบริการก็ดี ขอหวงใย
ในฐานะที่พวกเราเองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และไมได เปนพหูสูตครับ  
บางอยางเราอาจจะไมรูลึก แตผมเองก็ดีใจครับที่มาตรา ๑๙๐ ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
อยางนอยทําใหพวกเราไดมาศึกษา ไดมาตั้งขอหวงใยเพื่อฝากไปยังกรรมาธิการ  
กระผมขอฝากไปเรื่องที่หนึ่งครับ  เ ร่ืองโครงสรางของเกษตรกรที่จะมีผลกระทบ  
ผมขอยกตัวอยางจากประสบการณตรงในพื้นที่ของกระผมนั้น พี่นองของผมปลูกมะมวง 
เจาของไรหนึ่งนั้นไดทําคูสัญญากับคนญี่ปุน อีกไรหนึ่งนั้นไมไดทําสัญญากับคนญี่ปุน  
เขาสงออกครับ ปรากฏวาทางประเทศญี่ปุนโดยบริษัทของเขานั้นไดสงนักเกษตรกร 
มาควบคุมตลอดเลยครับ  ตั้ งแตการปลูก  การใหปุ ย  ใหยาแฮคกิ้ ง  (Hacking)  
สงไปเลยครับ สวนอีกไรหนึ่งซึ่งไมไดสงญี่ปุนนั้น ไมสามารถสูไดครับ แลวเขาก็ลอมร้ัว 
ไมสามารถที่จะเขาไปสูไรที่เขาสงออก เหมือนนิคมของเขาเลยครับ เราจําเปนอยางไรวา
โครงสรางภาคเกษตรเราจะเปลี่ยน เพราะเขามีทุนสูงครับ แลวเหมือนกับวาเขาเปน
เจาของที่ดินเลยครับ เราเขาไมไดครับ เขาจะปดสวน แลวก็จางคนงาน คนงานสวนใหญ
จะเปนพมาครับ -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  - ๕๑/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส.นิติบัญญัติ)       ศิริลักษณ (๒) ๕๑/๑ 
 
นี่คือขอเท็จจริงในพื้นที่ที่ผมเองไดเฝาขอสังเกตวาเขาไดดําเนินการตามขอตกลง 
ไทย – ญี่ปุนหรือเปลา ผมฝากขอสังเกตเหลานี้ครับ เร่ืองสัญญาครับ เกษตรกรบานผมนั้น 
ไมมีความรูเร่ืองสัญญาครับ มีอยูคร้ังหนึ่งมีการเซ็นสัญญาเอาลําไยสงประเทศญี่ปุน 
เซ็นไปอยางนั้นแหละครับ เขาบอกวาราคาดี แตพอถึงฤดูกาลลําไยเขาเบี้ยวเฉยเลยครับ 
เขาไมมาซื้อ ผมก็ไมรูวาขอสัญญาที่เราจะผูกมัดเขานั้นเกษตรกรเหลานี้จะมีความรู
อยางไร ผมเองนั้นสนับสนุนนะครับในการเปดตลาดสินคาใหม ๆ ภายใตสัญญา 
ที่เปนธรรม เราสนับสนุนอยูแลว ไมไดขัดขวาง แตภายใตการสนับสนุนนั้นเราเองอยากจะ
ใหเกษตรกรซึ่งมีความคิดวาการไดคูสัญญากับการคาตางประเทศนั้นจะเปนโอกาสของ
เขา เพราะฉะนั้นคณะกรรมการหรือกระทรวงพาณิชยในฐานะเจาภาพใหญไดโปรดใส
ขอเท็จจริงเหลานี้ ตั้งขอสังเกตที่กระผมเองไดดําเนินกิจกรรมเหลานี้ในพื้นที่ ดานแรงงาน
ครับ ทานครับ วันนี้ทุนของประเทศญี่ปุนเปนจํานวนเทาไรผมไมอาจทราบได แตผมรูวามี
นักลงทุนจากประเทศญี่ปุนมาอยูที่ภาคเหนือเปนจํานวนมาก สวนใหญพวกเราจะไดแต
แรงงาน สกิล เลเบอร (Skill Labor) ซึ่งเปนแรงงานที่ไมสามารถที่จะพัฒนาไปขั้นสูงสุดได 
พอเขาโรงงานญี่ปุนอายุประมาณ ๔๘ ป เขาก็เออรลี่ (Early) ครับ โรงงานเหลานั้นจะ 
ไมรับชายหนุมหญิงสาวที่มีอายุเกิน ๔๘ ป ถามีอายุเกิน ๔๘ ป เขาก็จะจางใหออก ๆ  
โดยอางวาไรสมรรถภาพ ผมอยากจะใหทางขอสัญญา พันธสัญญาชวยสกรีน (Screen)  
นักลงทุนจากประเทศญี่ปุนที่จะมาใชทรัพยากรของเรานั้นเปนนักลงทุนจริง ๆ มิฉะนั้น 
เราจะรับภาระแรงงานนอกระบบที่จะเขาสูสังคมเราอีก และผมก็ไมทราบวาทําไมเขาถึง
ไมคอยรับผูคนที่อายุเกิน ๔๘ ป ในนักลงทุนของญี่ปุน อันนี้เปนขอสังเกต แนนอนที่สุด
ครับเรามองแตตัวเลขของการลงทุน แตทรัพยากรบุคคลของพวกนั้นนาเสียดายเหลือเกิน
ครับ คนหนุมคนสาวที่เขาโรงงาน เขาในเขตนิคมโรงงานซึ่งเปนโรงงานของนักลงทุนจาก
ประเทศญี่ปุนนั้นมีมากมายเหลือเกินครับ แตเขาเออรลี่ ถูกใหออก ปลดออกอายุ ๔๘ ป  
คนที่จะเขาสูวัยชราภาพในอายุ ๔๘ ป เราตองรับภาระหลายอยางครับ ทามกลางความ
ไมพรอม ตรงนี้เปนขอสังเกตครับ วาตอไปนี้การลงทุนของประเทศญี่ปุนจะตองให
ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล และอยางนอยจะตองมีการแลกเปลี่ยนดานเทคนิคและ 
ดานแรงงานในระหวางประเทศ ผมทราบมาวาคนไทยแตละคน แตละโรงงานที่จะเดินทาง 



 ๑๐๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       ศิริลักษณ (๒) ๕๑/๒ 
 
ไปฝกงานที่ประเทศญี่ปุนที่อยากจะไดทักษะไดเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศญี่ปุนนั้นยาก
เหลือเกินครับ เขาคัดแลวคัดอีก และทําสัญญาที่ผูกมัดชนิดที่วาคนที่ไดทุนนั้นไมอยากจะ
ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุนผานโรงงานของนักลงทุนเหลานั้น ซึ่งเปนขอหวงใยของกระผมวา
ถาเราปลอยใหบรรยากาศการลงทุนไปอยางนี้ ประเทศของเราจะเสียประโยชนในดาน
ทรัพยากรบุคคล เพราะเรามองแตตัวเลขการเติบโตดานเม็ดเงินลงทุน แตเราลืมไปวา
ภายใตการเติบโตของเม็ดเงินลงทุนนั้นศักยภาพของผูคนที่เราไดใสเขาไปตรงนั้น 
จะมีปญหาเกิดขึ้นในอนาคต ผมอยากจะฝากกรรมาธิการที่จัดตั้งขึ้นวาตั้งขอสังเกต
เหลานี้ดวยวาการลงทุนนั้นไม ใชวาไดกําไรจากผูคนของเราแลว  แตวาละทิ้ ง 
คนอีกประเภทหนึ่ง สิ่งตาง ๆ เหลานี้นั้น ผมเองอยากจะใหกรรมาธิการที่จัดตั้งขึ้นมา
ศึกษาภายใน  ๓๐  วัน  ถึงแมจะแกไขอะไรไมได  แตขอใหตั้งขอสังเกตสิ่งเหลานี้ 
นอกจากนั้นปญหาที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ญี่ปุนมาลงทุนก็ดี ในเขตดินแดน 
ที่ญี่ปุนทานไดมาซื้อสินคาเกษตรก็ดี---------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                นภัสสร ๕๒/๑ 
 
ปญหาอยางนี้เปนปญหาที่จะตองลงลึกครับ ในหองประชุมหรือในวงสัมมนาอาจจะ
ทอดทิ้ง หรืออาจจะยังไมสามารถลงลึกได ผมเองก็สนับสนุนในการที่จะมีการตั้ง
อนุกรรมการ ซึ่งอยูในฝายของขาราชการประจํา และฝายของผูลงทุนเขามารวมกัน  
เพื่อศึกษาลงลึกจริง ๆ การลงทุนนั้นผมถือวาเปนการลงทุนที่ดี การลงทุนขามชาติ ถาเปน
การลงทุนที่ลงทุนพรอมทุกอยาง ทุกดาน ไมละทิ้งดานใดดานหนึ่งนั้น ผมเชื่อม่ันวา 
จะทําใหเศรษฐกิจของแตละประเทศนั้นพึ่งพาอาศัยกันได แตการลงทุนบางอยาง  
ทิ้งบางอยางไว และเอาเปรียบบางสิ่งบางอยางนั้นถือวาเปนการลงทุนที่ไมบริสุทธิ์ 
ทายที่สุดนี้ผมเองนั้น มีขอหวงใยพี่นองของกระผมเหลือเกิน การจะทําพันธสัญญาใด ๆ 
ขอใหกรรมาธิการซึ่งสวนใหญนั้นจะเปนขาราชการประจํา แลวก็อยูในกรุงเทพมหานคร 
เสียสวนใหญไดมองครอบคลุมถึงภาคชนบท ภาคครัวเรือนที่อาจจะมีผลกระทบ ขอให
ทานไดละเอียดเพื่อที่จะทําใหสัญญาที่จะเกิดขึ้นในไมกี่วันขางหนานั้นเปนสัญญาที่ 
พวกเราภูมิใจและเปนสัญญาที่ลูกหลานของเราไมไดตําหนิพวกเราในอนาคตขางหนา  
ผมสวนตัวยินดีที่จะสนับสนุนสัญญาภายใตที่มีคณะกรรมการที่จะไดตั้งขอสังเกต 
ในอนาคตตอไป ขอขอบคุณทานประธานที่ใหโอกาสผมครับ ขอขอบคุณครับ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญทานวิทยา บุรณศิริ
นะครับ 
  นายวิทยา บุรณศิริ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พระนครศรีอยุธยา)  :  
กราบเรียนทานประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม วิทยา บุรณศิริ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา 
ไดฟงประเด็นของการอภิปรายนะครับ แลวก็ไดมีประเด็นหารือกับทานสมาชิกรัฐสภา
เพื่อใหไดขอยุติในการบริหารการจัดการดานเวลา แลวก็ทานรัฐมนตรีผูเสนอรายละเอียด
สูรัฐสภาในเรื่องของความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุน มาใหรัฐสภาไดมี
โอกาสพิจารณาตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๙๐ มีผูเสนอตามรายชื่อตามที่
ทานประธานไดอาน แลวก็ประเด็นสําคัญที่จับใจความแลวนะครับ ทุกคนเห็นวานาจะตั้ง
กรรมาธิการวิสามัญ แลวหลาย ๆ ฝายก็เห็นพองตองกัน แตวายังมีบุคคลหรือเพื่อน
สมาชิกรัฐสภาที่แจงความประสงคที่จะอภิปรายไวจํานวนหลายทาน กระผมก็ไดหารือ 
 



 ๑๐๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                                 นภัสสร ๕๒/๒ 
 
ทานประธานวิปฝายคาน ก็ขอแสดงความประสงคสัก ๑๕ นาที ๒ ทาน ทางวุฒิสภา 
อีกสัก ๒ ทาน ๑๕ นาที จึงขอใหทานประธานไดโปรดพิจารณาเวลาดังกลาว หลังจากนั้น 
ก็ขออนุญาตปดการอภิปราย แลวก็ตั้งกรรมาธิการกันครับ ขออนุญาตนําเรียนทาน
ประธานรัฐสภา ขอกราบขอบพระคุณครับทานครับ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ครับ เอาตามนี้ก็แลวกัน
นะครับ ก็อีก ๓ ทานดีไหมครับ คือตอไปนี้ที่เรียกไปแลวคือทานวิทยา อินาลา แลวขอ
ประชาธิปตย ๒ ทาน พลังประชาชนอีก ๒ ทานไดไหมครับ เชิญทานวิทยา อินาลา  
นะครับ 
  นายวิทยา อินาลา สมาชิกวุฒิสภา (นครพนม)  :  กราบเรียนทานประธาน
ที่เคารพครับ ผม วิทยา อินาลา สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครพนม ในฐานะเปนสมาชิก
รัฐสภา จริง ๆ แลวผมเตรียมตัวที่จะพูดตั้งแตเมื่อเชานี้แลวนะครับ ก็เห็นสมาชิกแยงกัน
พูดเหลือเกิน ในเร่ืองของการทําขอตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุนนี่นะครับ  
จริง  ๆ  แลวเมืองไทยเรานาจะทําตั้ งนานแลว  เราสูญเสียโอกาสทุกวันนี้นะครับ  
เปนการคาแบบโลกไรพรมแดน---------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                  สาริศา ๕๓/๑ 
 
เราไมรูวาอาเซียนของเรา ญี่ปุนทําการคากับสิงคโปร มาเลเซียเขาไปถึงไหนแลว เรามัวแต
คิดถึงอดีต คิดถึงแตเดิม ๆ ทําใหประเทศไทยเราเปนอยางนี้ ทุกวันนี้การคา การขาย  
ทั้งโลกนี้ถือวาจะเปนตลาดเดียวกันแลวครับ แตมันมีการกีดกันทางการคา เพราะอะไร
ครับ  เพราะประเทศแตละกลุมที่ มีภู มิประเทศใกล เคียงกัน  เขาก็จะจับกลุมกัน  
อยางอเมริกาเขาก็เปนนาฟตา ยุโรปเขาก็เปนอียู อาเซียนเราก็เปนอาเซียนหรืออาฟตา 
ทางอิ น เดี ย  ทางอ เมริ ก า ใต  ทางอัฟ ริ กา เ ขาก็ จ ะจั บกลุ มกั น  เพ ร าะฉะนั้ น 
เรามัวแตคิดวาคนไทยจะเสียเปรียบอยางโนนอยางนี้ การคาทานจะเอาชนะคนเดียว  
๑๐๐ เปอรเซ็นตเปนไปไมได ทานไมมีเพื่อนหรอกครับถาทานทําอยางนี้ เพราะฉะนั้น 
ในเมื่อเราอยูในอาเซียน มีขอตกลงกับญ่ีปุน เราก็ตองทําตามมติของอาเซียน เพราะวา 
เราไมไดอยูคนเดียว  อาเซียนมี  ๑๐  ประเทศ  เพราะฉะนั้นผมเห็นดวยในการที่ 
เราจะทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียนและญี่ปุน หรือเราเรียกวา เอเจซีอีพี  
แตจริง ๆ แลวขอตกลงเราอานวา อาฟเซพ จริง ๆ แลวไมถูกนะครับ ตองอานวา เอเจซีอีพี 
นะครับ ขอใหเขาใจตรงนั้นดวย ไมทราบวาผมถูกหรือเปลานะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ 
ผมบอกแลววาเราอยูในสังคมของโลก เราตองใหความสําคัญกับขอตกลงของอาเซียน  
เราเคยทําขอตกลงระหวางไทยกับญ่ีปุนแลว หรือวาเราเรียกวาเจเทปา แตเจเทปา 
เราไมไดประโยชนเต็มที่นะครับ ถาเราเปรียบเทียบกับอาเซียนกับญ่ีปุน เราจะไดประโยชน
มากกวา ทําไมละครับ ผมจะพูดถึงประเด็นของสินคา กฎกําเนิดแหลงสินคาเจเทปา 
หรือวาไทย - ญี่ปุน เรากําหนดเฉพาะแหลงกําเนิดที่ไทยกับญ่ีปุนเทานั้น แตถามาพูดถึง
อาเซียนกับญ่ีปุนแลว แหลงกําเนิดสินคาไมวาจะอยูที่ไหนใน ๑๐ ประเทศอาเซียนและ
ญี่ปุนมาผลิตในเมืองไทย เวลาเราสงออกเราก็ไดสิทธิพิเศษทางภาษีเมื่อเราสงไปที่ญี่ปุน 
เพราะญี่ปุนคอนขางที่จะเปนประเทศที่ปด เพราะฉะนั้นเขาจะสรางกําแพงภาษีเพื่อกีดกัน
ทางการคา แตถาเมื่อไรก็ตามถาเราผานขอตกลงตรงนี้ไปก็จะทําใหไทยไดสิทธิประโยชน
ในการสงสินคาไปญี่ปุน เพราะวาคาสินคาจะถูกและก็สามารถจะแขงขันกับประเทศอื่นได 
แตในขณะเดียวกันถาเรายังมัวแตชาอยู อีก ๙ ประเทศเขาทําแลว แลวสิ่งที่เรากลัวที่สุด
คืออะไร ตอนนี้ยักษใหญครับ ประเทศจีน ถาจีนทํากับญ่ีปุนแลวไทยเราสูไมไดแนนอน 
เพราะฉะนั้นขอตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุนนี้ผมเห็นดวย แลวคนญี่ปุนจากที่ 



 ๑๐๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                 สาริศา ๕๓/๒ 
 
ผมคบคากันมาเกือบ ๒๐ ป ทําธุรกิจกันมา คนญี่ปุนเปนคนที่ เจนเทิลแมน รอยัลตี้ 
(Gentleman Royalty) มากที่สุดครับ เขาเชื่อในกฎกติกาไมเหมือนประเทศอื่น ๆ ที่อยู 
ในเอเชีย ผมจะไมเอยวาประเทศอะไร เพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนใหกับสมาชิก 
ทานผู มีเกียรติทุกทานทราบวา ถาเราทําแลวแนนอนครับการคาเราไดประโยชน  
เราไดสงออก แลวก็เราจะไดนักลงทุนมาลงทุนในประเทศไทยมากที่สุด จากที่ผมไดไป
ศึกษามาไปคนมาวาความสําคัญของญี่ปุนตอไทย การคาเมื่อป ๒๕๕๐---------------------- 
 

- ๕๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ )                   สุทธิกานต ๕๔/๑ 
 
ญี่ปุนประเทศคูคาสําคัญเปนอันดับหนึ่งของเมืองไทย มูลคาการคาระหวางไทยกับญ่ีปุน 
มีมูลคาในปที่แลว ๔๖,๐๐๐ กวาลานเหรียญ ยู.เอส. ดอลลาร ไทยสงออกไปญี่ปุนปทีแ่ลว
เกือบ ๒๐,๐๐๐ ลานเหรียญ ยู.เอส. ดอลลาร อันนี้เราทําแคไทยกับญ่ีปุน แตถาเมื่อไร 
ก็ตามถาเรามีอาเซียนขึ้นมา มีญี่ปุนขึ้นมา การทําธุรกิจตรงนี้ก็จะมีมูลคาเพิ่มขึ้น ทีนี้เรา
มาดูความสําคัญของญี่ปุนตอไทยในเรื่องของการคา ประเทศไทยคาขายกับญ่ีปุนปที่แลว
เปนอันดับ ๒ อันดับ ๑ ก็คือสหรัฐอเมริกา อันดับ ๓ คือจีน สวนอาเซียนของเราคือ
สิงคโปรอันดับ ๔ มาเลเซียอันดับ ๖ อินโดนีเซียอันดับ ๘ ฟลิปปนส อันดับ ๑๔ ทีนี้มาดู
การจัดอันดับผูลงทุนในประเทศไทยในป ๒๕๔๑ ถึง ๒๕๕๐ ประเทศญี่ปุนเปนอันดับแรก
ที่มาลงทุนในเมืองไทย มีจํานวนโครงการทั้งหมด ๒,๗๔๖ โครงการ คิดเปนเงินลงทุน  
๑ ลานลานบาทโดยประมาณ  ทีนี้ถามวาความสําคัญระหวางญี่ปุนกับอาเซียนนี้ 
เปนอยางไร อาเซียนและญี่ปุนเปนหุนสวนเศรษฐกิจที่ มีความใกลชิดระหวางกัน 
มานานแลว โดยที่ผานมานี้ญี่ปุนมีการคารวมกับอาเซียนมากเปนอันดับตน ๆ ดวย  
การลงทุนในป ๒๕๔๕ ถึง ๒๕๔๙ ญี่ปุนเขามาลงทุนในอาเซียนสูงเปนอันดับ ๒ อาเซียน
คือ ๑๐ ประเทศนะครับ ทีนี้การคาระหวางญี่ปุนกับอาเซียนนี้เปนอยางไร จากสถิติ 
ในป ค.ศ. ๒๐๐๖ ก็คือญ่ีปุนนี้เราคาขายถือวาเปนอันดับ ๓ อันดับ ๑ คืออเมริกา อันดับ 
๒ คือ อี.ยู. ทีนี้การลงทุนในอาเซียน - ญี่ปุนถือเปนประเทศที่ใหความสําคัญกับอาเซียน 
โดยเฉพาะประเทศไทยและเวียดนาม เวียดนามนี้จริง ๆ แลวญี่ปุนตองการไปลงทุน 
ในเวียดนาม แตเวียดนามมีปญหาเรื่องของเงินเฟอ พอปนี้เงินเฟอเกือบ ๓๐ เปอรเซ็นต 
เพราะฉะนั้นผมขอสนับสนุนเรื่องความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียนและญี่ปุน แตถาจะ
ทําใหดีและสมบูรณก็ขอสนับสนุนใหรัฐสภาของเราตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา 
ตรงนี้ เพื่อที่จะเปนแนวทางในอนาคตวาถารัฐบาลจะทําสัญญาอะไรก็ตองเขามาผาน 
ในรัฐสภาตรงนี้ เพื่อใหรัฐสภาไดเห็นชอบดวย ผมขอขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ 
  นายประสพสุข บุญเดช (รองประธานรัฐสภา)  :  ตอไปเชิญทานรัชดา  
ธนาดิเรก ขอ ๗ นาทีเทานั้นนะครับ เชิญครับ 
  นางสาวรัชดา ธนาดิเรก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  
ทานประธานที่เคารพ ดิฉัน รัชดา ธนาดิเรก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร  



 ๑๐๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ )            สุทธิกานต ๕๔/๒ 
 
พรรคประชาธิปตย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ก็คงจะขออภิปรายในประเด็นที่เพื่อน 
สมาชิกยังไมไดพูดถึง เปนเรื่องที่เกี่ยวของผลกระทบในดานลบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ
อุตสาหกรรมประกอบรถยนตและอุตสาหกรรมยานยนต จากขอมูลของกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศไดสรุปออกมาวา หากประเทศไทยนั้นลงนามในหุนสวนเศรษฐกิจ 
อาเซียน - ญี่ปุน---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          นภา ๕๕/๑ 
 
ผลกระทบที่จะตามมาก็คือประเทศไทยจะมีการนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ ๓๕ โดยนําเขาจาก
ญี่ปุนเพิ่มขึ้นรอยละ ๔๖ ซึ่งการนําเขาดังกลาวจะมีผลกระทบตอธุรกิจอุตสาหกรรม 
ยานยนตโดยตรง แมวางานวิจัยหลาย ๆ ชิ้นจะบอกวาการที่ประเทศไทยของเราจะลด
กําแพงภาษีลงในระดับจาก ๔๐ ถึง ๘๐ เปอรเซ็นต ไปเหลือ ๐ เปอรเซ็นตในระยะยาวนั้น 
จะมีผลดีตอการสงออกยานยนตของเราในระยะยาว แตก็ตองตั้งขอสังเกตนิดหนึ่งคะวา 
การนําเขารถยนตและอุปกรณยานยนตที่จะเกิดขึ้น  ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต  
ณ ปจจุบันนี้ การผลิตใชวัสดุอุปกรณที่เปนวัตถุดิบในประเทศ ดิฉันจึงไมแนใจวาการลด
กําแพงภาษีนําเขาสินคาจากญี่ปุนจะมีผลในเชิงบวกกับธุรกิจยานยนตมากนักนะคะ  
อีกอันหนึ่งก็แนนอนละคะ หากวากําแพงภาษีไดลดลงแลว ผูบริโภคก็คงจะหันมานิยมใช
รถญี่ปุนกันมากขึ้น มันเกิดอะไรขึ้นละคะกับการที่ผูบริโภคจะใชรถญี่ปุนที่มีราคาถูกกวา
รถยุโรป มันมีผลกระทบตอนโยบายทางดานพลังงานของประเทศไทยของเราคะ  
เมื่อไมนานมานี้รัฐบาลแถลงนโยบายในเรื่องของพลังงาน บางชวงก็จะบอกวาอีโค คาร 
(Eco car) บางชวงก็จะเนน อี ๘๕ (E ๘๕) แตดิฉันคิดวามันเปนอีหลักอีเหลื่อมากกวา 
เพราะวาผูประกอบการฝายคายญี่ปุนก็บอกวาขอเนนอีโค คาร เทานั้น ฝายยุโรปบอกวา 
ขอเปน อี ๘๕ ทีนี้เมื่อกําแพงภาษีถูกลดลง คนก็จะตองหันมานิยมใชรถญี่ปุนมากขึ้น  
ก็เทากับวารถยนตที่จะใชในประเทศไทยนั้นจะเปนรถจากคายญี่ปุน แลวคายญี่ปุนนั้น 
ก็จะเปนรถในลักษณะอีโค คาร แลวนโยบาย อี ๘๕ จะเกิดขึ้นไดอยางไร เพราะฉะนั้น
ดิฉันเองคงไมไดฝากประเด็นนี้ไปยังกระทรวงพาณิชยเทานั้นหรอกคะ คงจะตองฝากไปยัง
กระทรวงพลังงานดวยนะคะวาจะบูรณาการทํางานในเรื่องของนโยบายพลังงานกับการ
ลดกําแพงภาษีตรงนี้อยางไร เพราะวาทานก็พูดไปแลวนะคะวาจะเนนในเรื่องของ อี ๘๕  
  อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เปนเรื่องที่สืบเนื่องจากที่ทานสมาชิก ขออภัยที่ตอง 
เอยนาม หมอมราชวงศสุขุมพันธุ บริพัตร ไดกลาวไวในตอนตนวา คําวา หุนสวน 
ทางเศรษฐกิจ นั้น ไมไดกําหนดกรอบความรวมมือไวเฉพาะทางดานการคาเทานั้น มันยัง
เปนเรื่องของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ทรัพยสินทางปญญา ครั้งหนึ่งเมื่อรัฐบาลชุดที่แลว
บอกวาตองการที่จะพัฒนาใหประเทศไทยของเราเปนดีทรอยต ออฟ เอเชีย (Detroit of 
Asia) หรือวาเปนศูนยกลางการผลิตรถยนตในเอเชีย ๒๐ ปของธุรกิจในอุตสาหกรรม 



 ๑๑๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          นภา ๕๕/๒ 
 
ยานยนตนี้เรายังไปไมถึงไหนเลยคะ เปนไดเพียงแคฐานการผลิต เราไมมีการพัฒนา 
ในเรื่องศักยภาพ มีการพัฒนาในเรื่องการถายโอนความรู ญี่ปุนโรงงานมากมายนะคะ
ที่มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยของเรา แตเขาใหความรูอะไรกับผูประกอบการของเรา
บาง เปลาเลยนะคะ เพราะฉะนั้นดิฉันจึงคิดวาโอกาสนี้ที่ประเทศไทยของเราลงนาม 
ในความรวมมือเศรษฐกิจ ก็ขอใหขยายคําวา ความรวมมือทางเศรษฐกิจ นั้น เปนมิติ 
ที่กวางกวาคําที่ใชกันอยูทั่ว ๆ ไป คือมองแคเศรษฐกิจคือเรื่องของการคา อยากจะฝาก 
ไปยังกระทรวงที่เกี่ยวของดวยนะคะวา ความรวมมือทางเศรษฐกิจเมื่อเราจะมีการลงทุน
เพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต เราจะสามารถพัฒนาไปไดไหมคะวา ญี่ปุน
หากหวังที่จะมีความสัมพันธอยางจริงใจกับเรา หันมาในเรื่องของการถายโอนความรูบาง
ไดไหม  อยาใชประโยชนจากของประเทศไทยเพียงอยางเดียว  ความรูศักยภาพ 
ที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมที่ญ่ีปุนมี หัดที่จะถายโอนมาบาง แนนอนคะเรื่องนี้คง 
ไมเกิดขึ้นหากทางฝายไทยไมมีกลไกที่จะสานตอ ดิฉันเองก็อยากจะฝากกระทรวงพาณิชย
แลวก็คณะรัฐบาลไปพิจารณาตอวา จากการลงนามความรวมมือในครั้งนี้จะมีกลไก
อยางไรบางที่จะผลักดันใหมีความรวมมือทางเศรษฐกิจที่เปนคําวา ทางเศรษฐกิจ  
จริง ๆ และอยากจะใหเนนในเรื่องของการถายโอนความรูนะคะ เพราะวาไมอยากให
ประเทศไทยสุดทายแลวก็เปนประเทศที่ถูกเอาเปรียบเหมือนที่ผานมาอยางเชนเคย 
ขอบคุณคะ  
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้  นายชัย  ชิดชอบ  ประธานรัฐสภา 
ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญทานคุณหมอกอนก็ได หรือวา
ทานอลงกรณกอนแลวแต เชิญครับ ๒ ทาน 
 

- ๕๖/๑ 
 
 
 



 ๑๑๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           จิตตานันท ๕๖/๑ 
 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พิษณุโลก)  :   
กราบเรียนทานประธานที่เคารพกระผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม 
  (นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา (ภาควิชาการ) ไดยืนและ 
ยกมือขึ้น) 
  นายสุ รชัย  เลี้ ย งบุญเลิศชั ย  สมาชิกวุ ฒิสภา  (ภาควิ ชาการ )   :   
ทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ครับผม 
  นายสุ รชัย  เลี้ ย งบุญเลิศชั ย  สมาชิกวุ ฒิสภา  (ภาควิ ชาการ )   :   
ผมประทวงครับ ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกรัฐสภา  
ขอประทวงทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ประทวงขอบังคับขอไหนครับ 
  นายสุ รชัย  เลี้ ย งบุญเลิศชั ย  สมาชิกวุ ฒิสภา  (ภาควิ ชาการ )   :   
ขอบังคับ ขอ ๖๐ ครับทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ครับ 
  นายสุ รชัย  เลี้ ย งบุญเลิศชั ย  สมาชิกวุ ฒิสภา  (ภาควิ ชาการ )   :   
ผมกราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับวาตามขอบังคับการประชุม ขอ ๖๐ เขียนไววา 
ในกรณีที่มีผูขออภิปรายหลายคนใหเปนสิทธิของทานประธานที่จะจัดใหใครอภิปราย
ลําดับกอนหลังก็ได ทีนี้กราบเรียนทานประธานอยางนี้วาเมื่อเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกาเศษ 
ทานประธานไดประกาศรายชื่อผูที่จะมีสิทธิอภิปรายในสวนของสมาชิกวุฒิสภา มีชื่อ
กระผมอยูดวยครับ ทานประธานครับ ผมคอยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ ๑๘.๑๐ นาฬิกา   
ผมยังไมไดรับการเรียกใหอภิปรายเลยครับ ทั้ง ๆ ที่ทานประธานไดใชสิทธิตามขอบังคับ 
ขอ ๖๐ จากรายชื่อผูมีสิทธิอภิปรายและทานประธานเปนคนประกาศในหองประชุม 
แหงนี้ไวครับ สุดทายมากําหนดกันใหมวาให ส.ว. คือทานวิทยาเปนคนสุดทาย แลวผม 
ไมมีสิทธิอภิปรายแลว เพราะฉะนั้นผมตองขออนุญาตใชสิทธิประทวงตามขอบังคับ  
ขอ ๖๐ ครับวาประธานที่ประชุมทําผิดขอบังคับครับ ขอทานประธานไดโปรดวินิจฉัยครับ 



 ๑๑๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           จิตตานันท ๕๖/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ก็ยังไมผิดเพราะผมเพิ่งมานั่งครับ  
ยังไมผิดเพิ่งทราบครับ 
  นายสุ รชัย  เลี้ ย งบุญเลิศชั ย  สมาชิกวุ ฒิสภา  (ภาควิ ชาการ )   :   
ผมรอทานประธาน เพราะวาทานประธานคนเมื่อสักครูไปจดัลําดับการประชุมใหม 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ทานเขียนไวใหผม 
  นายสุ รชัย  เลี้ ย งบุญเลิศชั ย  สมาชิกวุ ฒิสภา  (ภาควิ ชาการ )   :   
ทานประธานชวยดูครับ มีชื่อผมไหมครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ไมมีชื่อทานเลยครับ 
  นายสุ รชัย  เลี้ ย งบุญเลิศชั ย  สมาชิกวุ ฒิสภา  (ภาควิ ชาการ )   :   
นั่นละครับ ผมถึงตองใชสิทธิประทวงทานประธาน เพราะวาตอนบายสองโมงครึ่ง 
ทานประธานอานชื่อผม 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เพื่อไมใหเสียเวลานะครับ ผมขอ
อนุญาตสักนิดหนึ่งนะครับ เอาใจคุณสุรชัยสักนิดหนอยใหคุณสุรชัยพูดสัก ๕ นาที  
เชิญครับเพื่อไมใหเสียศักดิ์ศรีของวุฒิสภา เชิญนั่งกอนครับ 
  นายสุ รชัย  เลี้ ย งบุญเลิศชั ย  สมาชิกวุ ฒิสภา  (ภาควิ ชาการ )   :   
ทานประธานไหน ๆ ทานจะกรุณาผมแลวนะครับ คนที่ไดอภิปรายตอนตนไมถูกจํากัด
เวลาเลย  พอผมทวงสิทธิที่ผมได รับจากทานประธานเองตอนบายสองโมงครึ่ ง 
ทานประธานกรุณาผม ๕ นาที 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญอภิปรายเลยครับ 
  นายสุ รชัย  เลี้ ย งบุญเลิศชั ย  สมาชิกวุ ฒิสภา  (ภาควิ ชาการ )   :   
อภิปรายนะครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ถาเห็นวาวนเวียนเหมือนกับ 
คราวที่แลวก็หมายความวาคนเขาพูดแลวกไ็มจําเปนตองพูด พูดในสิ่งที่ใหม ๆ ครับ เชิญครับ 
  นายสุ รชัย  เลี้ ย งบุญเลิศชั ย  สมาชิกวุ ฒิสภา  (ภาควิ ชาการ )   :   
สิ่งที่ผมเตรียมจะพูดไมซ้ําครับทานประธาน กราบเรียนทานประธานและขอขอบพระคุณ
ทานประธานที่กรุณาใหสิทธิตามที่ผมทวงถามนะครับ ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  



 ๑๑๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           จิตตานันท ๕๖/๓ 
 
สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกรัฐสภา กราบเรียนทานประธาน เพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกทาน
ครับวา สําหรับประเด็นเรื่องของการพิจารณาในวาระเรื่องการใหความเห็นชอบเกี่ยวกับ
ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุนนั้น กระผมวามีปญหาที่เราจะตองชวยกัน
พิจารณาอยู ๓ เร่ืองทานประธาน  
  เรื่องที่ ๑ ก็คือเร่ืองความชอบดวยกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
  เรื่องที่ ๒ ก็คือเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอพี่นองประชาชนคนไทย 
ทั้งประเทศ และ 
  เรื่องที่ ๓ เร่ืองมาตรการในการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น 
  สิ่งที่ผมจะกราบเรียนตอไปนี้ถาเปนไปไดทานรัฐมนตรีและคณะผูชี้แจง
สามารถชี้แจงไดในวันนี้ก็จะเปนการใหความกระจางกับพวกเรา แตถาทานชี้แจงในวันนี้ไมได
ก็ ขอความกรุณาใหท าน เตรียมขอ มูลไปชี้ แจง เพิ่ ม เติมหรื อชี้ แจงในที่ ประชุม
คณะกรรมาธิการที่เราจะไดจัดตั้งขึ้น  

ขออนุญาตเริ่มที่ประเด็นที่ ๑ ประเด็นเรื่องความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
ผมขอกราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐  
ที่กําหนดกติกาหรือแบบแผนในการที่ รัฐจะไปทําการตกลงในรูปของสนธิสัญญา 
หรือหนังสือสัญญาอันมีผลกระทบตอประเทศชาติในดานตาง ๆ ซึ่งผมคงไมรบกวนที่จะ
อานรายละเอียด แตดานตาง ๆ ดานใดบางนั้นรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ไดมีบทบัญญัติ
กําหนดไวชัดเจนครับ  เปนกรอบกติกาวาถาเขาหลักเกณฑตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ แลว หนวยงานของรัฐจะไปทําความตกลงกอนมิไดถาไมผาน
ขั้นตอนดังตอไปนี้  

ประการที่ ๑ ไดแกการที่ตองผานขั้นตอนในการที่จะตองจัดใหมีขอมูลและ
จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากพี่นองประชาชน ผมถามทานวากอนที่ทานจะเอา 
ความตกลงเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุนมาเสนอใหรัฐสภาพิจารณาในวันนี้--------------------- 

 

- ๕๗/๑ 
 



 ๑๑๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                เพทาย ๕๗/๑ 
 
ทานไดผานความเห็นชอบดวยการจัดขอมูลและรับฟงความคิดเห็นจากพี่นองประชาชน
แลวหรือยัง หรือที่เรียกวาการจัดใหมีพับบลิค เฮียร่ิง (Public hearing) ถาจัดแลวผลของ
ความเห็นของพี่นองประชาชนที่ทานไปจัดนั้นมีรูปแบบของการจัดและไดผลของการ
จัดเปนเชนไร ที่ผมตองขอความกรุณาวาตองชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดนั้น
เนื่องจากมีบอยคร้ังที่รัฐใชวิธีการจัดการรับฟงความคิดเห็นของพี่นองประชาชนผาน
รูปแบบที่ไมถูกตอง 
  ประเด็นที่ ๒ ที่จะตองกราบเรียนใหทานไดทําความเขาใจเกี่ยวกับกติกา
ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญวา เมื่อทานไดจัดใหมีขอมูลและจัดใหมีการรับฟง 
ความคิดเห็นจากพี่นองประชาชนแลว ทานจะตองชี้แจงตอรัฐสภาเกี่ยวกับรายละเอียด
ของหนังสือสัญญานั้นดวย แลวจึงนํามาสูการขอความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา 
ประเด็นปญหาที่ยังมีความไมชัดเจนวาสิ่งที่ทานมาขอความเห็นชอบจากรัฐสภาในวันนี้นั้น
เปนเรื่องของการใหความเห็นชอบสําหรับการที่ทานจะไปมีเจตนาในการทําหนังสือเจตนา
ให มี ผลผู กพั นหนั ง สื อสัญญาที่ ท า น ไป เ ซ็ น แล วห รื อ ไม  ห รื อท านจะ ให เ ร า 
ใหความเห็นชอบในกระบวนการของการที่ทานจะไปทําหนังสือสัญญา  เมื่อเชา 
ผมพยายามนั่งฟงทานรัฐมนตรีชี้แจงก็ปรากฏวายังไมมีความชัดเจนในกระบวนการ 
ตรงนั้น ทําไมผมตองหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดครับ ทานประธานครับ เพราะตรงนี้มันมี
ผลกระทบเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากมีบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๓๐๕ (๕) ไดเขียนถึงหนังสือสัญญาตาง ๆ ที่หนวยงานของรัฐไดไปกระทําการไว
ในระหวางที่รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ ยังไมมีผลใชบังคับ ใหไมตองผานกระบวนการ
ตามมาตรา ๑๙๐ แตถาสวนใดที่ยังคงคางอยูจะไมไดรับการยกเวนที่ไมตองเขาขายบังคับ 
ของมาตรา ๑๙๐ คําชี้แจงของทานรัฐมนตรีเมื่อเชานี้ไมไดบอกใหเราฟงใหชัดเจน 
โดยปราศจากขอสงสัยวาสิ่งที่หนวยงานของรัฐไปทํามาเกี่ยวกับความตกลงฉบับนี้นั้น 
กอนรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ มีผลใชบังคับทานทําถึงขั้นตอนไหน และหลังจากที่รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้มีผลใชบังคับ คือหลังวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ทานไดดําเนินการถึงขั้นตอนไหน 
เพื่อที่จะใหเราไดมีโอกาสพิจารณาทราบไดวาสิ่งที่ทานมาขอความเห็นชอบจากเรานั้น 
 



 ๑๑๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                เพทาย ๕๗/๒ 
 
มันอยูในขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคไหน นี่คือสิ่งที่ผมตองขออนุญาต 
กราบเรียนเปนประเด็นในเรื่องของความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  
  ประเด็นที่ ๒ คือเร่ืองของผลกระทบ ผมขอกราบเรียนทานประธานอยางนี้ 
ทานประธานครับ เร่ืองของผลกระทบในการทําความตกลงความรวมมือหุนสวนเศรษฐกิจ
ระหวางอาเซียน - ญี่ปุนนั้น จริง ๆ แลวถาเราจะบอกวาหนังสือความตกลงฉบับนี้เปนการ
ตอยอดเกี่ยวกับความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุน ก็อาจจะเปนได เพราะความ 
ตกลงฉบับนั้นเปนความตกลงในระดับทวิภาคี ซึ่งไทยกับญ่ีปุนไดทําความตกลงกัน
เรียบรอยแลว ผลได ผลเสีย ทางได ทางเสียระหวางประเทศไทยกับประเทศญี่ปุน ทานได
ลงนามกันไปเรียบรอยแลว ฉบับนี้เปนการขยายความรวมมือในระดับพหุภาคี ขยายความ
ตกลงจากไทย – ญี่ปุน เปนประชาคมอาเซียนกับประเทศญี่ปุน ผลกระทบที่เกิดขึ้นมัน
ไมไดงาย เพียงแคเราคิดวาตอยอดในเรื่องของอาณาเขตพื้นที่ที่จะมีผลใชบังคับขอตกลง
ไปเทานั้น แตสิ่งที่เราเคยคิดวาจะไดจากประเทศญี่ปุนในขอตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ
ระหวางไทย – ญี่ปุน อาทิเชน การหลั่งไหลเขามาของการลงทุนจากประเทศญี่ปุนเขาสู 
ประเทศไทย มันอาจจะไมใชแลวครับ มันอาจจะไปเขาสูประเทศใดในกลุมประชาคม
อาเซียนก็ได เพราะญี่ปุนเขามีทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกในทุก ๆ ประเทศของกลุม
ประเทศอาเซียน ขึ้นอยูกับวาประเทศใดในกลุมอาเซียนจะใหเงื่อนไขในการที่เขาจะไป
ลงทุนไดดีกวาประเทศไทย นั่นหมายความวา----------------------------------------------------- 
 

- ๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๕๘/๑ 
 
ขอตกลงที่ไทยทํากับญ่ีปุนจะถูกลบลางดวยขอตกลงฉบับนี้หรือไม ทานไมไดพูดใหเราฟง
นะครับ นั่นคือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่หนวยงานของรัฐไปทํามาดวยกันเอง 
จากความตกลง ๒ ฉบับ ซึ่งผมกราบเรียนทานประธานแลววา ความจริงดูเหมือนจะเปน
การตอยอด แตอาจจะกลายเปนการตอนยอดกันเองก็ได นี่คือสิ่งที่อยากจะฝากใหทาน
ชี้แจงใหพวกเราไดมีความเขาใจเพิ่มขึ้น  
  ประการสุดทายผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นมีหลายประการตามเอกสาร 
ที่ทานแจกใหเราไดรับทราบ แตผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนี้ทานไมไดดําเนินการตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอยางที่ผมกราบเรียนไวแลวครับวา สิ่งที่ทานทําไปแลวกอนที่
รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีผลใชบังคับ ทานไดรับขอยกเวนไมตองปฏิบัติตาม แตในเรื่องของ
มาตรการการเยียวยาความเสียหาย ทานยังไมดําเนินการ เพราะฉะนั้นทานจะตอง
ดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  ทานไมไดพูดใหเราฟงวาทานจะดําเนินการ
เยียวยาความเสียหายที่พี่นองประชาชนจะไดรับอยางไร ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตอ
ผูประกอบการขนาดกลาง ตอผูประกอบการขนาดยอมจะไดรับการเยียวยาอยางไร 
เพราะฉะนั้นจึงเปนประเด็นคําถามขอที่ ๓ สําหรับผมที่จะตองใหทานชี้แจงวา ทานมี
มาตรการในการเยียวยาผูเสียหายที่อาจจะไดรับความกระทบจากผลกระทบที่ทานเขียน
มาเองในเอกสารที่ทานแจกใหกับพวกเรา วาทานไดเตรียมการในเรื่องนี้แลวอยางไรบาง 
กราบเรียนทานประธานครับวา สิ่งที่ผมไดขออนุญาตนําเสนอทั้งหมดตามสิทธิที่ผมได
เขาชื่อไวตั้งแตตอนเชา ก็ตองขอกราบขอบพระคุณทานประธานอีกครั้งหนึ่งที่ทานได
กรุณาเมตตาใหผมไดรับสิทธิอันนั้น แตสุดทายสิ่งที่ผมอยากจะฝากในชวงสุดทายนี้ก็คือ 
ความกังวล ความหวงใยของผมเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกระบวนการ 
ตาง ๆ ในการจัดทําความตกลงฉบับนี้ เราไมอยากใหเกิดประวัติศาสตรซ้ํารอย แลวสภา
แหงนี้ไมอยากเปนตรายางที่ผิดกฎหมาย ทานจะตองเปดเผยขอเท็จจริงใหเราไดรับทราบ 
อยางชัดเจนนะครับวา กระบวนการตาง ๆ ที่ทานไปทํามาแลว แทที่จริงการที่ทานมา 
ขอความเห็นชอบจากเรานั้น เปนการขอความเห็นชอบในขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๙๐ วรรคไหนครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ เชิญหมอวรงคครับ 



 ๑๑๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๕๘/๒ 
 
  นายวรงค  เดชกิจวิกรม  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (พิษณุโลก )   :   
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร พรรคประชาธิปตย จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมมีเร่ืองที่จะเรียน 
เปนขอสังเกตผานทานประธานไปยังรัฐมนตรีและคณะที่มาชี้แจงในวันนี้ เกี่ยวกับเร่ือง
การทําเขตการคาเสรีหรือหุนสวนเศรษฐกิจ อยากจะบอกวาเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
เปนเรื่องที่ยากจริง ๆ ครับ ผมมีความรูสึกวาประชาชนทั่วไปไมสามารถที่จะทําความรู 
ความเขาใจกับเร่ืองพวกนี้ได โดยเฉพาะขนาดพวกเราเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
เวลามีการพูดถึงเรื่องหุนสวนเศรษฐกิจ เร่ืองเอฟทีเอ ความรูความเขาใจนั้นยากจริง ๆ  
เมื่อมันยาก มันจึงเกิดผลกระทบกับประชาชนในวงกวาง อาทิเชน พี่นองเกษตรกรในพื้นที่
ภาคเหนือ โดยเฉพาะพี่นองที่ปลูกหอม ปลูกกระเทียม ทานประธานคงจะทราบดีนะครับ
วา ในชวงมีปญหาเรื่องหอม กระเทียม ออกสูตลาดทีไร พี่นองหอม กระเทียมมักจะตองมี
การทําการประทวงเพื่อใหไดราคาที่สูงขึ้น เพราะสิ่งเหลานี้เปนผลพวงที่เกิดจากการทํา
เอฟทีเอกับตางประเทศ ดังนั้นผมถือวาเปนความโชคดีที่รัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๕๕๐  
ไดกําหนดไวในมาตรา ๑๙๐ เมื่อรัฐบาลจะไปเซ็นสัญญาเกี่ยวกับการทําเรื่องการคาที่มี
ผลกระทบ ตองมีการนําเสนอตอสมาชิกรัฐสภาไดพิจารณา อยางนอยจะทําใหสมาชิก
รัฐสภาไดมีการศึกษาเรื่องพวกนี้อยางจริงจังและมีความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น และมี
โอกาสไปทําความรูความเขาใจกับพี่นองประชาชน ซึ่งประเด็นตรงนี้ผมถือวาเปนโจทย 
ที่สําคัญวา ทําอยางไรที่กระทรวงพาณิชยที่เปนเจาภาพในเรื่องนี้ จะสามารถทําความรู
ความเขาใจกับพี่นองประชาชนที่ไดรับผลกระทบโดยตรง เร่ืองพวกนี้ใหลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น  
นี่คือขอสังเกตขอที่ ๑  
  ขอสังเกตขอที่ ๒ เทาที่ผมไดอานจากเอกสารที่ทานไดใหมา ทานไดพูดถึง
เอเจเซปกับเจเทปา ถาลําพัง พูดถึงเอเจเซปเฉย ๆ ประชาชนที่ฟงทางบานคงไมเขาใจ  
ผมจะพูดสั้น ๆ วา หุนสวนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุน ในสวนเอเจเซปก็คือหุนสวนเศรษฐกิจ
อาเซียน - ญี่ปุน และเจเทปาก็คือหุนสวนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุน ในเอกสารที่ทานได 
แจกมา ทานไดพูดถึงผลประโยชนที่เกิดขึ้นหลายอยาง และถาดูแลวจะมีผลประโยชนที่
เกี่ยวของกับเร่ืองพืชผลทางการเกษตร อาทิเชน เร่ืองกลวย ไดรับประโยชนมากยิ่งขึ้น 



 ๑๑๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๕๘/๓ 
 
มะเขือยาวที่ รักษาไวไมให เสีย  ได รับประโยชนมากยิ่งขึ้น  ขิงออนปรุงแตงได รับ 
ประโยชนมากยิ่งขึ้น------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๕๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            วชิราภรณ ๕๙/๑ 
 
หลังจากผมเห็นประเด็นตรงนี้แลวผมนึกถึงเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพร ซึ่งสมุนไพรไทย 
ที่ผานมานั้นเปนที่นิยมใน หลาย ๆ สวน และบังเอิญทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ปจจุบันทานเคยเปนอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทานก็จะทราบดีวาวันนี้
สมุนไพรไทย โดยเฉพาะกรมการแพทยแผนไทยไดมีการพัฒนาเยอะ และไดมีการผลิต 
เอาไปใช มีการจดทะเบียน จดลิขสิทธิ์ นอกจากสิ่งที่กลาวแลวก็จะมีเร่ืองการนวดหรือ
หลักสูตรแพทยแผนไทย ผมจึงอยากจะฝากทานวาเปนไปไดไหมที่จะมีการผลักดัน
สมุนไพรไทย ไมวาจะเปนขมิ้นชัน ฟาทะลายโจร หรือแมกระทั่งกานพลู หรืออะไร 
หลาย ๆ สิ่ง หลาย ๆ อยางออกไปสูตลาดของญี่ปุน ซึ่งอยากจะฝากเปนขอสังเกต 
ใหกับทานเอาไปพิจารณา  
  ในสวนขอสังเกตขอที่  ๓  คือ  วันนี้ประเทศไทยไดมีการเซ็นสัญญา 
โดยเฉพาะเปนทวิภาคีระหวางไทย - ญี่ปุน คือเจเทปา หรือหุนสวนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุน
แตประเทศคูแขงของเรา ไมวาจะเปนลาว กัมพูชา หรือพมา ไมไดมีการเซ็นสัญญา 
แบบทวิภาคีโดยตรง แตถามีการเซ็นสัญญาเปนหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุนขึ้นมา
เมื่อไร เทากับวาลาว กัมพูชา พมา ก็จะเขามาเปนคูแขงกับประเทศไทยทันทีในสินคา 
บางรายการ จึงอยากจะทราบจากคําตอบทานวาถามีการเซ็นสัญญาเปนภาพรวม
ระหวางอาเซียนกับญ่ีปุนจะมีสินคาชนิดไหนบางที่มีผลกระทบกับผูประกอบการของไทย 
ทานลองชี้แจงนะครับ ถามีผลกระทบกับผูประกอบการของไทย โดยเฉพาะคูแขงประเทศ
ใกลเคียง คือ ลาว กัมพูชา พมาแลว กระทรวงพาณิชยจะหาทางออกใหกับผูประกอบการ
เหลานี้อยางไรบาง 
  ขอที่ ๔ ผมไดดูแลวในเอกสารที่แจกมาทานไดพูดถึงผลประโยชนที่เกิดขึ้น
เยอะมากจริง ๆ บอกวาถามีการเซ็นสัญญาหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุนแลว 
ถาเทียบกับเจเทปา คือไทย – ญี่ปุน แลวปรากฏวาจะมีการเปดตลาดสินคาเพิ่มขึ้นอีก  
๗๑ รายการ คิดเปนมูลคาสูงถึง ๕๓ ลานเหรียญ ในความรูสึกของผมแลวการเซ็นสัญญา
หรือการเซ็นเอกสารแตละครั้งมันไมมีประโยชนอยางเดียวครับ วันนี้ในเอกสารที่แจกมา
บอกวาจะมีการเปดตลาดเพิ่มสินคา ๗๑ รายการ อยากจะถามทานวา และมีรายการ 
ไหนบางที่ไทยจะเสียประโยชนจากการเปดตลาดสินคาในภาพของอาเซียน – ญี่ปุน 



 ๑๒๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชิราภรณ ๕๙/๒ 
 
ใหทานลองชี้แจงนิดหนึ่ง ในภาพของผลกระทบที่ เกิดขึ้นที่ มีการเซ็นสัญญาเปน 
อาเซียน  – ญี่ปุน  ถาทานสามารถแจงเปนรายการใหพี่นองประชาชนที่ เกี่ยวของ 
ไดรับทราบผมวา เปนประโยชนอยางยิ่งครับ แลวทานลองหาทางออกดวยวาคนกลุม 
ที่ไดรับผลกระทบในเชิงลบจากการเซ็นสัญญาอาเซียน – ญี่ปุน จากเจเทปาแลวนะครับ 
เรามีเจเทปาเกิดขึ้นมาแลว มีอาเซียน – ญี่ปุนแลว 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานรัฐสภา)  :  คุณหมอคอยไปเอาตอนตั้ง
กรรมาธิการ 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พิษณุโลก)  :  กําลังสรุป
ครับ และผมกําลังรอนลงใหสวย ๆ ครับ คืออยากจะทราบวาผลกระทบนั้นจะมีอะไรบาง 
และก็ใหทานชี้แจงครับ แลวทายที่สุดนี้ผมสรุปเลยครับวาผมเห็นดวยกับการตั้ง
คณะกรรมาธิการครับ ขอบคุณครับ  
  นายชั ย  ชิ ด ชอบ  (ประธ าน รั ฐ สภา )   :  เ ชิญคุณชลน า นก อน  
แลวคุณอลงกรณปดทายเพราะเปนผูใหญ เชิญครับ  
  นายชลนาน ศรีแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นาน)  :  ทานประธาน 
ที่เคารพครับ กระผม ชลนาน ศรีแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน 
จังหวัดนาน ในฐานะสมาชิกรัฐสภา กระผมตองขออนุญาตทานประธานใชเวลา ๕ นาที
เพื่อที่จะนําเรียนทานประธานเกี่ยวกับญัตติที่เสนอเขาสูสภาในวันนี้ ทราบขาววาขอสรุป
โดยรวมแลวสวนใหญเห็นดวยที่จะตั้งกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาศึกษากอนที่จะใหสภา
ไดพิจาณาวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ ทานประธานครับ ดวยความหวงใย ดวยความ
เคารพทานประธาน  ผมขออนุญาตกราบเรียนประเด็นเรื่องการใหความเห็นชอบ 
ในสวนตัวผมเองในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมไมไดติดใจ เพราะกระบวนการนี้เกิดมาตั้งแต 
ป ๒๕๔๘  ๑๑ ครั้งที่ผานมา เอกสารรายละเอียดผมศึกษา แลวก็เปนหนาที่ของรัฐมนตรี
ดวยที่มาชี้แจงหนังสือสัญญานั้นตอรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ เขียนไวชัดเจนครับ แตถามวา 
จะตั้งกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณามีประโยชนหรือไม แลวตั้งไดหรือไม มีประโยชนหรือไม 
ผมไมเถียงเลยครับ อะไรที่เรามีคณะบุคคล มีเวลาดูดวยความรอบคอบเปนประโยชน
อยางแนนอน แตถามวาการบรรจุระเบียบวาระเขามาในการประชุมของรัฐสภาเรา 



 ๑๒๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชิราภรณ ๕๙/๓ 
 
ในขณะนี้เปนการบรรจุระเบียบวาระตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ (๑๕) คือการรับฟง 
คําชี้แจงและการใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา  ๑๙๐ มาตรา ๑๙๐  
บังคับวาจะตองทํา------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชัรี ๖๐/๑ 
 
แตมีมาตรา ๑๓๖ รองรับวาใหทําได ในฐานะที่รัฐสภาจะใหความเห็นชอบ มาตรา ๑๙๐ 
เขียนวา รัฐสภาใหความเห็นชอบ หลังจากที่ดูสัญญารายละเอียด ใหความเห็นชอบ 
กรอบสัญญาดวย ตามมาตรา ๑๙๐ ในวรรคสาม คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบสัญญา 
กรอบเจรจาใหสภาเห็นชอบ จริง ๆ ไมไดมีขอสงสัยหรอกครับวาจะตองเขารัฐสภากี่ครั้ง 
ผมเองเห็นครั้งเดียวนะครับ คือตามวรรคสาม วรรคสองเปนบทอารัมภบทวาอะไร 
จะตองเขา ไมเขา มาเขาเมื่อวรรคสาม แตสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือวาเมื่อเขาแลววันนี้รัฐสภา
ไมมีความเห็นเปนอื่นนะครับ ตองมีความเห็นวาชอบหรือไมเห็นชอบเทานั้นเอง เพราะวา
ญัตติที่ทานเสนอเขามานี้ ทานเสนอญัตติตามมาตรา ๑๓๖ (๑๕) ทานไมไดเสนอเปน
ญัตติตาม (๕) ของมาตรา ๑๓๖ ทานประธานครับ กลับมาตรงนี้ใหดีนะครับ ผมเปนหวง
จริง ๆ ถาสมมุติวาหลังจากพิจารณาแลวสภาแหงนี้มีมติวาใหตั้งกรรมาธิการไปพิจารณา
ศึกษา ผมเขาใจวาทานทําเกินที่รัฐธรรมนูญกําหนด อาจจะไมสอดคลองรัฐธรรมนูญดวย 
ผมเปนหวงจริง  ๆ  เพราะฉะนั้นกราบเรียนทานประธานดวยความเคารพครับวา 
ถาหลายฝายเห็นวาควรตั้งกรรมาธิการ ซึ่งผมเองไมเห็นวาจําเปน ไมเห็นวาจําเปนเลย 
การรับขอสังเกตจากกรรมาธิการ ไมวาจะเปนวิสามัญซึ่งเปนอยางอื่นไมได เพราะทานใช
ระเบียบขอบังคับของการประชุมสภาผูแทนราษฎรป ๒๕๕๑  ตามมาตรา  ๑๓๗ 
รัฐธรรมนูญ เนื่องจากไมมีขอบังคับการประชุมรวม ทานประธานครับ ตรงนั้นเขียนวา 
เปนวิสามัญอยางเดียว ไมมีกรรมาธิการรวม เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียน 
ทานประธานมี ๒ อยางครับ ๑. ไมจําเปนตองตั้งกรรมาธิการ ถาสภาแหงนี้เห็นชอบ  
มันเปนครั้งแรกของการพิจารณาตามมาตรา ๑๙๐ นะครับ หรือถาจะตั้งกรรมาธิการ ผมมี
ทางออกใหทานประธาน ทางออกมาอยางเดียวครับทานประธาน ทานประธานตองบรรจุ
เปนระเบียบวาระใหม เสนอเปนญัตติใหมเทานั้นเองครับ โดยอาศัยรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๓๖ (๕) ที่เขียนบอกวา มีมติใหรัฐสภาพิจารณาเรื่องอื่นในสมัยประชุมสามัญ 
นิติบัญญัติไดตามมาตรา ๑๒๗ ทานประธานจะทําไหมครับ ผมคิดวาทานประธานตองทํา 
เพราะวาถาไปใชมาตรา ๑๓๖ (๕) พิจารณาแลวตั้งกรรมาธิการ ผมคิดวาไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญและจะบันทึกไวในประวัติศาสตรของรัฐสภาไทยดวย ผมขอกราบเรียนทาน
ประธานดวยความเคารพครับ เพื่อหาทางออกอาจจะเปนไปไดทานใชขอบังคับ ขอ ๔๖  



 ๑๒๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วัชรี ๖๐/๒ 
 
ทานประธาน ขอ ๔๖ อนุญาตใหเสนอญัตติเปนปากเปลาโดยไมตองเปนหนังสือลวงหนา 
ญัตติใน (๕) ขอ ๔๖ ขอบังคับของการประชุมสภาผูแทนราษฎรที่เราใชวันนี้ ญัตติที่
ประธานอนุญาตตามที่เห็นสมควร เพราะฉะนั้นผมกราบเรียนทานประธานถาจะพิจารณา
ใหถูกจะตั้งกรรมาธิการผมไมไดขัดครับ แตวาถาการนําเอาสัญญาตาง ๆ ที่จะเขามา 
ในนามมาตรา ๑๙๐ ในครั้งตอ ๆ ไป ผมเขาใจวาจะดีกวานี้ เพราะเปนกระบวนการ 
การเริ่มตน วรรคสามจะเขามากอนกอนที่จะเขามาตัดสินนะครับ คร้ังนี้ก็ไดครับ ถาจะเอา
เร่ืองกรรมาธิการ แตผมขออนุญาตเสนอทานประธานวาเสนอเปนญัตติใหใชขอบังคับ 
ขอ  ๔๖  (๕ )  และทานประธานอนุญาตให เสนอญัตติ ได  และเสนอญัตติตาม 
มาตรา ๑๓๖ (๕) ให รัฐสภาแหงนี้ มีมตินําเรื่องตั้งกรรมาธิการไปพิจารณาศึกษา 
หนังสือสัญญาของความรวมมือระหวางอาเซียนกับญ่ีปุน ตรงนี้ผมคิดวานาจะกระทําได 
ฝากทานประธานพิจารณาครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญคุณอลงกรณ สุดทายแลวนะครับ 
  นายอลงกรณ  พลบุตร  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  ( เพชรบุ รี )   :   
ทานประธานที่เคารพ กระผม อลงกรณ พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี 
พรรคประชาธิปตย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ความจริงกระผมมีอยู ๓ ประเด็น  
  ประเด็นที่ ๑ คือเร่ืองโจรสลัดชีวภาพและโจรขยะ  
  ประเด็นที่ ๒ คือเร่ืองของสินคาเกษตร โดยเฉพาะขาว และ  
  ประเด็นที่ ๓ คือประเด็นเรื่องการทํางานรวมกันระหวางรัฐสภากับรัฐบาล 
ที่เกี่ยวของกับเร่ืองเอฟทีเอภายใตรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐  
  เรื่องแรกคือเร่ืองที่เราจําเปนอยางยิ่งครับที่จะตองทํางานใกลชิดภายใต
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพราะวาหลังจากที่การเจรจาการคาเสรีรอบโดฮาขององคการ
การคาโลกหรือดับเบิลยูทีโอประสบความลมเหลวเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผานมา 
ในการประชุมที่ฮองกง--------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๑/๑ 



 ๑๒๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ศิริวรรณ ๖๑/๑ 
 
นั่นคือความลมเหลวตลอด ๗ ปที่ผานมาในการทําความตกลงเรื่องการคาขององคการ
การคาโลก นับแตป ๒๕๔๔ เปนตนมา ยังปดยกไมได ยังปดฉากไมได ยังไมสามารถ
บรรลุขอตกลง เพราะฉะนั้นจึงทําใหกระแสของการทําเอฟทีเอนั้นสูงมาก ๗ ปของความ
ลมเหลวในการเจรจารอบโดฮาของดับเบิลยูทีโอนั้น กอใหเกิดการแสวงหาความตกลง 
ในรูปแบบของทวิภาคี  หรือทวิภาคีแบบพหุภาคีในรูปเอฟที เอนั้น  ไมนอยกวา  
๕๔ ขอตกลงจากทั่วโลก สําหรับประเทศไทยนั้นทานประธานคงทราบวาเรามีขอตกลง
การคาเสรี ๕ ฉบับดวยกัน ฉบับ ๑ ก็คือ ไทย - ออสเตรเลีย เอฟทีเอ ไทย - นิวซีแลนด  
เอฟทีเอ ไทย - อินเดีย ซึ่งมีจํานวนสินคายังอยูจํากัดอยูที่ไดรับสิทธิประโยชนดังกลาว 
ฉบับที่ ๔ ก็คือ เขตการคาเสรีอาเซียน - จีน คลาย ๆ วันนี้ครับ อันนี้เขตการคาเสรี 
อาเซียน - ญี่ปุน แลวก็ฉบับที่ ๕ คือเขตการคาเสรีไทย – ญี่ปุน ที่ เ รียกวาเจเทปา  
ความจริงเจเทปาหรือวาเขตการเสรีไทย - ญี่ปุนที่ทําความตกลงไป รายการสินคา  
ความแตกตางที่ไดสิทธิประโยชนระหวางไทยญี่ปุนนั้นกับกรอบเขตการคาเสรีอาเซียน
ญี่ปุนที่กําลังพิจารณาในรัฐสภาแหงนี้นั้น ถาคิดเปนมูลคาตางกันไมถึง ๒,๐๐๐ ลานบาท
ครับ ไมไดมากมายอะไรหรอก แตถามบอกวาจําเปนไหมในแนวทางที่เราตองเดิน 
เพราะวาประเทศไทยโดยโครงสรางเศรษฐกิจ  รายไดการสงออกของเราสูงถึง  
๖๐ เปอรเซ็นตของจีดีพี เราไมมีทางหลีกเลี่ยงเลยในเมื่อประเทศของเรานั้นพึ่งพารายได
จากการสงออก เพราะฉะนั้นการขยายตลาดหรือการขยายการคาที่เรียกวาเทรด ครีเอชั่น 
จําเปนเหลือเกินไมวาในรูปแบบใดก็ตาม และที่สําคัญคือในเอเชียครับเรามีรายได 
การทองเที่ยวทอป ไฟว (Top five) ๕ อันดับแรกของนักทองเที่ยวที่เขามา มาจากเอเชีย 
ใน ๕ อันดับแรก แตทางดานการคาในเอเชียของเรานั้นยังอยูในระดับต่ํา เพราะฉะนั้น 
การทําขอตกลงในเรื่องเขตการคาเสรีอาเซียน - ญี่ปุน ซึ่งไทยเปนสวนหนึ่งนั้นเปนความ
จําเปน และเรียนทานประธานวาผมเห็นชอบดวยเพราะวามันริเร่ิมและดําเนินการในสมัย
รัฐบาลชวน ๒ จําไดวาตอนนั้นวันที่ ๗ ตุลาคม ป ๒๕๔๓ ที่เชียงใหมเปนการประชุม
คณะกรรมการเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุน ครั้งที่ ๗ คือจุดกอกําหนดของการเกิดขึ้นของ 
เอเจเซปครับจนถึงวันนี้ ดังนั้นเรียนทานประธานวาสิ่งที่สําคัญก็คือรูปแบบการทํางาน 
จากนี้ เพราะวาเมื่อปลายเดือนสิงหาคม ก็คือเมื่อสัปดาหที่ผานมานี้เอง รัฐมนตรี 



 ๑๒๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ศิริวรรณ ๖๑/๒ 
 
เศรษฐกิจอาเซียนก็มีการประชุมกันที่สิงคโปรเพื่อที่จะใหบรรลุในความตกลงใหเกิดขึ้น 
ก็คือ ความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน - อินเดีย แลวก็ภายในสิ้นปนี้คือเดือนธันวาคม 
เนื่องจากเราเปนประธานอาเซียนดวย ก็หวังวาเขตการคาเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย  
และนิวซีแลนด ก็คงจะบรรลุความตกลงได นั่นจะแสดงใหเห็นวารัฐสภาจะตองมี 
การพิจารณาตามขั้นตอนมาตรา ๑๙๐ อยางตอเนื่อง แตวันนี้เอาเถอะเราไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงอะไรไดแลว ทําใหกระบวนการเหลานี้จบสิ้นลงและภายใตความเห็นชอบ
ของรัฐสภา แตผมเรียนทานประธานวาหากเปนไปไดอยากใหมีคณะกรรมาธิการของ
รัฐสภาในการติดตามในเรื่องของเอฟทีเอภายใตมาตรา ๑๙๐ ไมใชเฉพาะเรื่องนี้นะครับ
ทําตอไปเพราะยังมีประเด็นวันที่ ๑๗ กันยายนนี้ ผมติดตามนะครับ กระทรวงพาณิชย
ทานก็จะเปดสัมมนาผลกระทบเกี่ยวกับเร่ืองของการทําเอฟทีเอระหวางอาเซียนกับอียู 
เพราะฉะนั้นทานประธานครับขอเวลานิดเดียวครับที่จะฝากไวก็คือวา ในเรื่องของขาว 
ซึ่งทานประธานก็คงเปนหวงเหมือนผมนะครับ อีกประมาณ ๑ นาทีครับ ก็คือวาผมไดรับ
มอบหมายจากทานประธานรวมไปเปนคณะผูแทนไทยในการประชุมสหภาพรัฐสภา 
ที่แอฟริกาใตเมื่อเดือนเมษายน ผมไดเปนหัวหนาคณะในการเจรจากับคณะผูแทนรัฐสภา
ของญ่ีปุน ซึ่งก็คืออดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณและเปนคนที่ทําการ
เจรจาในเรื่องเอฟทีเอ ไทย - ญี่ปุน------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๖๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ณัฐชนก ๖๒/๑ 
 
ทานประธานครับ สิ่งเดียวที่เขาปฏิเสธมาตลอดในการนั่งคุยกัน ๒ ฝาย ใกลชิดมาก 
ปรากฏวาเรื่องขาวและสินคาเกษตรครับ และนั่นคือสิ่งที่ทําใหรัฐบาล โดยเฉพาะรัฐบาล
ทานทักษิณนั้นในระหวางการเจรจาเจเทปา หรือเขตการคาเสรีไทย – ญี่ปุน ตองยอมถอน
สินคาขาวออกจากการเจรจา ซึ่งความจริงแลวผมไมอยากใหถอนเลยครับ เกษตรกร
ผูผลิต ปลูกขาวของเรานั้นถือเปนกระดูกสันหลังตองสูตอไปครับโดยความรวมมือ 
ในรูปแบบใดก็ตาม สงวัตถุดิบแลวเขาก็แปรรูป เขาเกงการตลาด อยางนี้เกษตรกรไปได 
หรือในรูปแบบของความรวมมือระหวางสหกรณผูผลิต เกษตรกรของเรากับเกษตรกร
ผูบริโภคของญี่ปุน อยางสหกรณโตโต (TOHTO) อยางนี้เปนตน มันรวมมือไดในรูปแบบ 
ที่พลิกแพลงตอไป เพราะวาการคาเปนทั้งคูคาและคูแขง มีเร่ืองของความไดเปรียบและ
เสียเปรียบ แนนอนทุกประเทศตองการที่จะรักษาประโยชนของตน แตวายุทธศาสตรวิน 
วิน (Win Win) ของเราที่ยึดมาตลอดของประเทศไทยนั้นก็บรรลุไดถึงขอตกลงมาได  
๕ ฉบับ แตขณะเดียวกันมันไมจบอยูวันนี้ครับ ยังตองมีการทบทวน ยังตองมีการเจรจา
ตอรอง และในเรื่องการแกไขผลกระทบที่จะตองบรรเทาตอกลุมเกษตรกรที่ได รับ
ผลกระทบ หรือกลุมอุตสาหกรรมอื่นที่ไดรับผลกระทบนั้นเราก็มีมาตรการเอสเอชจี (SHG) 
ในการแกไขบรรเทาสิ่งเหลานี้ แตวาตองทํางานตอเนื่องกันนะครับ  
  ผมขอสรุปในทายที่สุดวาขอฝากถึงทานรัฐมนตรีนะครับ แลวก็คณะ 
ผูเจรจา ตลอดจนคณะกรรมาธิการที่เราจะมีการตั้งขึ้น นั่นก็คือในเรื่องของความตกลง
ฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวของกับเร่ืองของขยะพิษแลวก็ขยะอุตสาหกรรม ตลอดจนในเรื่องของ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งยังมีจุดออนครับ เขาเรียกวา ทิปส พลัส (Tips 
plus) ยังเปนจุดออนจริง ๆ เรามีประสบการณเมื่อป ๒๕๔๕ ทานประธานคงจําไดวา
รัฐบาลคราวที่แลวโนนนะครับเมื่อป  ๒๕๔๕  ได เสนอเรื่องกองทุนปา เขตรอน 
ไทย - สหรัฐครับ แตวาเขามาในสภาแหงนี้เราก็ไดใหเห็นวามีอันตรายจากเรื่องของ 
โจรสลัดชีวภาพ จนกระทั่งรัฐบาลยอมรับวามีชองโหวตรงนั้นจริง ๆ ในที่สุดก็ถอนไป 
เพราะฉะนั้นความตกลงตาง ๆ นั้นมันเปนเรื่องของความไดเปรียบเสียเปรียบ เปนเรื่อง
ของการที่ดูแลในเร่ืองผลประโยชนของชาติ เพราะฉะนั้นเราก็ตองระมัดระวังครับ วันนี้ 
 



 ๑๒๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ณัฐชนก ๖๒/๒ 
 
ไมมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไมมีโอกาสที่จะแกไขใด ๆ ผมไมทราบวาจะมีจุดออนมากนอย 
แคไหน แตวาตอไปขางหนาเราจะตองระมัดระวัง แลวถาเปนไปไดในชวงของการที่มีผล
บังคับใชแลว หรือขอตกลงเอฟทีเอกับกลุมตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตอไป ผมคิดวาเราตองปด
ชองและรับฟงความหลากหลายทางความคิดที่สะทอนมา 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  คงจะพอกระมังครับ 
  นายอลงกรณ พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (เพชรบุรี)  :  นั่นคือ
ประโยชนของชาตินะครับ เพราะฉะนั้นตองขอขอบพระคุณทานประธานนะครับที่ให
โอกาสในการนําเสนอประเด็นตาง ๆ วาดวยในเรื่องความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจ
ระหวางอาเซียน - ญี่ปุน ครับ ขอบคุณมากครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  การอภิปรายก็สิ้นสุดแลวนะครับ 
เนื่องจากวาการใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเรื่องไทย - ญี่ปุน สัญญาไทย - ญี่ปุน
นี้นะครับ เพื่อจะใหกระบวนการตามรัฐธรรมนูญผมก็อยากจะใหทางทานรัฐมนตรี
มอบหมายใหอธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศไดชวยชี้แจงสักเล็กนอยเพื่อบันทึก
ไวเปนหลักฐาน เชิญครับ คือวาเรื่องราวที่เขาถามมาบางประเด็นนะครับ 
   นายไชยา สะสมทรัพย (รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย)  :  กระผม 
ขออนุญาตใหอธิบดีกรมสนธิสัญญาระหวางประเทศชี้แจงครบั  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญครับ เพราะเขาสงสัยวาไปเซ็น
เมื่อไร อะไร อยางไร เซ็นแลวหรือยังอะไรตาง ๆ ตองชี้แจงใหเขาใจครับ 
  นายวิชัย  ศิริสุจินต (ผู อํานวยการกองพัฒนางานกฎหมายระหวาง 
ประเทศ)  :  ขอบคุณครับ กราบเรียนทานประธานและสมาชิกรัฐสภาครับ ผม วิชัย  
ศิริสุจินต ผูอํานวยการกองพัฒนางานกฎหมายระหวางประเทศ กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย จะขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับในแงกฎหมายนะครับ ประเด็นในแงกฎหมายเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ เทาที่ไดฟง 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ทาน ผอ. ครับ ทานชวยชี้แจงในกรณี
เรื่องนี้ ไมตองไปยาวหรอกครับ เร่ืองนี้ไปเซ็นสัญญาเมื่อไร แลวมีขอผูกพันอยางไรนะครับ 

- ๖๓/๑ 



 ๑๒๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                      ศิริลักษณ ๖๓/๑ 
 
  นายวิชัย  ศิริสุจินต (ผู อํานวยการกองพัฒนางานกฎหมายระหวาง 
ประเทศ)  :  ครับผม ที่ฟงมาก็มีประเด็นที่ทางรัฐสภาเห็นวายังจะมีอะไรที่ไมสอดคลองกับ
มาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญนะครับ เพราะมีประเด็นในเรื่องกรอบการเจรจามีประเด็น
ในเรื่องการลงนาม แลวก็เร่ืองการเสนอขอความเห็นชอบจากสภาเปนขั้นตอนไหนของ
มาตรา ๑๙๐ ผมจะขอเรียนชี้แจงสั้น ๆ นะครับ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง 
หนังสือสัญญาใดบางที่จะตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งก็มีหนังสือสัญญาที่มี 
ผลผูกพันทางดานการคา การลงทุน งบประมาณของประเทศ ซึ่งผมคิดวาการตกลง 
ฉบับนี้เปนความตกลงที่มีผลผูกพันทางดานการคา รัฐบาลจึงไดเสนอเรื่องนี้เพื่อขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง นะครับ ทีนี้กอนมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม 
กอนการดําเนินการเพื่อใหหนังสือสัญญาตามวรรคสองนะครับ คณะรัฐมนตรีตองให
ขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และตองชี้แจงตอรัฐสภาเกี่ยวกับ
หนังสือสัญญาฉบับนั้น ในการนี้ ใหคณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภา 
เพื่อขอความเห็นชอบดวย  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ทาน ผอ. ครับ ผมเรียนเมื่อสักครูแลว 
คือวาเขาอยากทราบวาความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุนเราไปเซ็นสัญญา
เมื่อไร เซ็นแลวหรือยัง หรือยังไมไดเซ็น  
  นายวิชัย  ศิริสุจินต (ผู อํานวยการกองพัฒนางานกฎหมายระหวาง 
ประเทศ)  :  ถาอยางนั้นจะขอความกรุณาชี้แจง 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  สั้น ๆ ไมตองยาว ที่ทานพูดไป 
มันยาว มาตรา ๑๙๐ เขารูกันเต็มสภาแลวครับ พวกผูแทนราษฎร เชิญครับ 
  นางสาวชุติมา บุณยประภัศร (อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ)  :  
กราบเรียนทานประธานรัฐสภาและทานสมาชิกรัฐสภาผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉัน
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ขอเรียนชี้แจง
เกี่ยวกับการเซ็นสัญญาฉบับนี้นะคะ สัญญาอาเซียน - ญี่ปุนเริ่มเจรจากันตั้งแตป ๒๕๔๘ 
แลวเจรจาเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งขณะนั้นเรามีรัฐธรรมนูญ
บังคับใชเมื่อปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น มาตรา ๓๐๕ วรรคหา ไดบอกวา 



 ๑๒๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                      ศิริลักษณ ๖๓/๒ 
 
ในเรื่องของการขอกรอบเจรจาเรื่องใดที่ดําเนินการไปแลวก็ใหถือวาไมตองมาขอ 
กรอบเจรจา แตหลังจากนั้นเราไดมีการลงนามในสัญญานี้ ไปเม่ือวันที่ ๑๑ เมษายน  
พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งการลงนามในสัญญาอันนี้เขาไดมีขอบทเขียนเอาไวในขอบทของสัญญา
วา ทุกประเทศสมาชิกจะตองลงนามในสัญญาแลวสัญญานี้จะยังไมมีผลใชบังคับจนกวา
จะมีการยื่นสัตยาบัน ศาลผูกพันใหมีผลบังคับใชกับประเทศนั้น ๆ อันนี้เขียนไวในสัญญา
ชัดเจน ดังนั้นเมื่อมีรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ บัญญัติใช กระทรวงพาณิชยจึงไดนําเสนอ
เพื่อของความเห็นชอบตอรัฐสภากอนที่จะไปใหสัตยาบันใหมีผลบังคับใชกับประเทศไทย 
ขอบคุณคะ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ก็พอทราบคราว ๆ วาหลังจาก
กฎหมายรัฐธรรมนูญไดประกาศใชแลวนะครับ ตามที่ทานวุฒิสมาชิกไดเรียนเม่ือสักครู 
คุณสุรชัย ไดเรียนแลวนะครับ ปญหามันก็จําเปนที่จะตองดําเนินการ ทีนี้กระผมใครจะ
เรียนถามวา  มันไมใชตัวรางพระราชบัญญัติ  ถาเราโหวตลงมติเห็นชอบไปเลย 
ไมจําเปนตองตั้งกรรมาธิการนะครับ ฉะนั้นผมอยากปรึกษาวา ถากระบวนการของ 
สภาผูแทนราษฎรเรานั้น เราก็ใชมาตรา ๑๓๖ (๑๕) เปนหลัก ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
เราใชเปนหลักเลยวา เมื่อชี้แจงแลวเราก็ยังไมเห็นชอบตอนนี้ เราก็มีสิทธิที่จะตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณากอนที่จะลงมตินะครับ มันก็เขาในรูปนั้นใชไหมครับ 
ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรครับ เชิญชวยชี้แจงหนอยครับ เพราะวาทานเปน
คนเสนอ ความจริงก็ขอเห็นชอบ ไมเห็นชอบเทานั้นเองครับ เชิญครับ 
 

- ๖๔/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)       ศิริลักษณ (๒) ๖๔/๑ 
 
  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  (ผูนํ าฝายคานในสภาผู แทนราษฎร )   :   
ทานประธานครับ เมื่อชวงบายหลังจากที่กระผมเสนอแลวก็ทานรัฐมนตรีไมขัดของ ทานก็
ใหกระผมไปบอกทางวิปนะครับ ผมไดรับแจงจากทางวิปวาตกลงกันวาจะมีการตั้ง
คณะกรรมาธิการ แลวก็กรอบเวลาขอ ๑๕ วัน นั่นคือสิ่งที่ผมรับทราบครับ ตองถาม 
ทางวิปครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ถาจะเอาอยางนั้นก็คือหมายความวา
เรายังไมรับวาเห็นชอบ เราตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษากอน อยางนั้นใชไหมครับ  
ในกรณีเร่ืองนี้ อยางนั้นหรือเปลาครับ ผมถามที่ประชุม เชิญครับทานกุเทพครับ  
  รอยโท  กุเทพ  ใสกระจาง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (ศรีสะเกษ)  :   
ทานประธานที่เคารพครับ กระผม กุเทพ ใสกระจาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด 
ศรีสะเกษ พรรคพลังประชาชน ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมไดกราบเรียนตอที่ประชุม 
กอนหนานี้นะครับวาเมื่อใชขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๓๗ ก็ทําใหเกิดปญหาอยูเหมือนกันวาการตั้งกรรมาธิการนั้นจะออกมาแบบใด 
และที่สําคัญก็คือวาการพิจารณาจะพิจารณาในฐานะเปนรางพระราชบัญญัติหรือญัตติ 
และที่สําคัญทานประธานครับเมื่อตั้งกรรมาธิการแลวทานประธานก็ตองเรียกประชุม
รัฐสภาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมารับรอง และผมก็คิดวาตรงนั้นก็คงเปนภาระของพวกเรา แตวา 
ก็ไมไดขัดของหรอกครับทานประธานครับ แตเพียงกราบเรียนใหเห็นวาความจําเปน 
ที่จะตองทําถึงขั้นนั้นจําเปนไหม เพราะวันนี้ก็ไดฟงและก็ไปศึกษาก็จะไมไดแกเลย  
ทานรัฐมนตรีก็ยืนยันวาแกไมไดเลย แลวก็อาจจะไปทําเพียงขอสังเกตมาวามีความเห็น
อยางไร แลวก็มาสูที่ประชุมนี้อีกครั้งหนึ่ง การประชุมรวมรัฐสภาก็คงไมใชทําไดงาย ๆ นัก 
ผมก็คิดวาตรงนี้ก็ขึ้นอยูกับทางพวกเราวาจะตกลงกันอยางไร เพราะทานผูนําฝายคาน 
ในสภาผูแทนราษฎรทานก็เสนอดวยเจตนาดีนะครับ ผมก็เพียงแตกราบเรียนตรงนี้ครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญทานวทิยาครับ ชวยชี้แจงหนอย 
  นายวิทยา บุรณศิริ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (พระนครศรีอยุธยา)  :   
กราบเรียนทานประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม วิทยา บุรณศิริ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา  
ตองขอประทานโทษนะครับทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรที่เรียนวาวิปมีการ 



 ๑๓๑ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส.นิติบัญญัติ)       ศิริลักษณ (๒) ๖๔/๒ 
 
หารือกัน ผมเรียนตามขอเท็จจริงวาประเด็นของตัวกระผมเองนั้นเสนอความคิดเห็นวา 
ใหขอความเห็นในกรณีวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ แตทานสมาชิกบางทานบอกวา 
กอนที่จะแสดงความเห็นชอบนาจะมีการศึกษาหรือตั้งกรรมาธิการ เพื่อดูประเด็นนี้กอนวา
เปนอยางไร แตความเห็นสวนตัวผมเรียนตามตรง ดวยความเคารพทานผูนําฝายคาน 
ในสภาผูแทนราษฎรนะครับ เมื่อเชาผมไดฟงการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในสวนนี้ก็ยัง
เปนประเด็นที่ผมยังบอกวาผมมีมติในสวนของวิปพิจารณาใหความเห็นชอบก็นาจะ
พอเพียงสําหรับการเสนอโดยกระทรวงพาณิชย โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีไดเสนอขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภา สวนตัวผมเองขออนุญาตนําเรียนดวยความเห็นวาหากรัฐสภาแหงนี้
ไดแสดงความเห็นชอบโดยไมตั้งกรรมาธิการ ตัวกระผมเองไมขัดของครับทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญคุณวรินทร เทียมจรัส 
  นายวรินทร เทียมจรัส สมาชิกวุฒิสภา (ภาคเอกชน)  :  ทานประธาน 
ที่เคารพ กระผม วรินทร เทียมจรัส สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกของรัฐสภานะครับ  
ในฐานะวุฒิสภานะครับ ผมเห็นวาการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อศึกษา แลวก็จะเห็นวา 
ถามันมีขอบกพรองกระบวนการตอไปก็คือวารัฐสภาแหงนี้จะรับหรือไมรับคือไปพิจารณา 
อีกขั้นตอนหนึ่ง ไมใชสุกเอาเผากิน ทําเหมือนสภาขี้เกียจที่จะทํางานวากันตรง ๆ อยางนั้น
ก็ไดครับ เรามีหนาที่ที่จะตองพิจารณากฎหมายทุกฉบับที่มีผลกระทบโดยตรงกับ
ประชาชน ผมไมแนใจวากฎหมายฉบับนี้จะตองผานกระบวนการลงประชามติกอนหรือไม 
เพราะวาขั้นตอนตามมาตรา ๑๙๐ นั้นจะหมดขั้นตอนไวทั้งหมดที่วุฒิสภาแหงนี้จะตองทํา 
ใหถูกตองทั้งสิ้น ขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญคุณสาทิตย 
  นายสาทิตย  วงศหนองเตย  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (ตรั ง )   :   
ทานประธานครับ ผม สาทิตย วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง  
พรรคประชาธิปตย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคฝายคานนะครับ  
ผมถือโอกาสนี้กราบเรียนทานประธานเพื่อจะเลาขอเท็จจริงใหฟงวามีการพูดคุยกันกอน
หนานี้นะครับ โดยผมแลวก็ประธานวิปรัฐบาล 

- ๖๕/๑ 



 ๑๓๒ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                นภัสสร ๖๕/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เอาอยางนี้ดีกวาครับ คือเอกสารที่
ทานเซ็นกันทั้ง ๓ ทานนั้น ทั้ง ส.ว. ทั้งวิปฝายคาน ฝายรัฐบาลถึงผมนี่นะครับ ผมทราบ
แลววาตั้งคณะกรรมาธิการ 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตรัง)  :  ใชครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานรัฐสภา )   :  ทีนี้กระบวนการในการตั้ ง
กรรมาธิการวิสามัญจะทําอยางไร เพราะวาตัวเรื่องนี้ไมใชเร่ืองพระราชบัญญัติ หรือญัตติ 
มันเรื่องสัญญา ผมก็ไมเคยผานเรื่องนี้ จึงตองปรึกษาที่ประชุมครับ 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ตรัง)  :  ก็แปลวา 
ตกลงกันแลววาจะตองตั้งกรรมาธิการ ถูกไหมครับ บังเอิญสักครูนี้มีการหารือกันวา 
ตั้งหรือไมตั้งอยางไร ก็เลยลุกขึ้นมายืนยันเทานั้นแหละครับวา ก็คุยกันแลว อยางที่ 
ทานประธานทราบวาจะตั้งนะครับ สวนกรณีจะตั้งอยางไรมันก็เปนขั้นตอนที่หลังจากนี้เรา
ก็คงใหความเห็นชอบ สวนคณะที่ตั้งกันไปนี้จะเรียกวาเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ
หรือไม อยางไร ก็จะเปนคณะซึ่งรัฐสภาเห็นชอบไปศึกษาเรื่องที่รัฐสภามีการประชุมกัน
วันนี้ ก็คือขอตกลงเรื่องของหุนสวนเศรษฐกิจเร่ืองอาเซียน – ญี่ปุน แลวก็กําหนด 
กรอบระยะเวลาไป ผมก็คิดวาสามารถที่จะดําเนินการตั้งแลว แลวก็กําหนดระยะเวลา 
แลวก็กลับมารายงานตอรัฐสภาครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  คือคงไมมีปญหา เพราะวาเรา
ประชุมรวมรัฐสภา รัฐสภานี้ออกอะไรมาก็ได ถามติที่ประชุมเกินกึ่งหนึ่งแลวใชไดทั้งนั้น 
ไมมีปญหาครับ ก็เห็นมีคุณชัยวัฒน มีอะไร ชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง 
  นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชัยนาท)  :   
ทานประธานที่เคารพ ผม ชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด
ชัยนาท ในฐานะสมาชิกรัฐสภา วันนี้ตองขอกราบขอบคุณทานประธานเปนอยางยิ่งครับ 
แลวก็ไดเรียกเปดประชุมรัฐสภาในครั้งนี้ เพื่อที่จะใหพวกเราไดพิจารณา แมวาเมื่อวานนี้
จะมีความเหน็ดเหนื่อย เมื่อคืนถึงตีหนึ่งเศษนะครับเกือบตีสอง พวกเราก็ยังมาปฏิบัติ
หนาที่ ก็หวงแตทานประธานนะครับ ก็อาวุโสพอสมควรอายุ ก็ยังแข็งแรงก็ขอใหดูแล
สุขภาพดวยทานประธานครับ อยากจะใหเปนคุณพอผมอยูนาน ๆ ทานประธานครับ 



 ๑๓๓ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                                 นภัสสร ๖๕/๒ 
 
คืออยางนี้ครับ ในเรื่องของสนธิสัญญานี้ครับ ในเมื่อเราไดไปดําเนินการในเรื่องของ 
ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียนของญี่ปุนแลว ก็ตองอยากจะเรียนอยางนี้ครับวา 
โดยขอบังคับของรฐัธรรมนูญ และก็แนวปฏิบัติ ซึ่งทานประธานก็บอกยังไมมี ไดเห็นไดพบ 
หรือไดดําเนินการ แมทานประธานจะอยูสภาแหงนี้มาเนิ่นนานก็ตามแต ผมอยากจะ 
กราบเรียนดวยระยะเวลาของขอตกลงที่เราจะตองปฏิบัติ ซึ่งมีระยะเวลาเหลือเพียง 
ไมกี่วัน เพื่อใหดําเนินการไดสําเร็จเสร็จสิ้น เรียบรอย แลวก็ในโอกาสตอไปพวกเราก็จะได
พิจารณาในขอคิดเห็นอื่น ๆ นะครับ จะเปนเรื่องใดก็ตามแต ซึ่งจะเปนขอสังเกตในเรื่องนี้ 
ที่ เราพิจารณา  หรือแมแตสมาชิกทั้ งหลายไดพิจารณาแลว  แตวันนี้ขอเปนการ 
ลงมติผานไปกอนนะครับทานประธาน ผมเห็นควรเปนอยางนั้นนะครับทานประธาน 
กราบขอบพระคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ถามันผานเห็นชอบไปแลวนะครับ 
ก็ตั้งไมได ถาเห็นชอบก็ทําไปเทานั้นเอง เชิญคุณพิษณุ 
  นายพิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (หนองบัวลําภู)  :  
ทานประธานที่เคารพครับ กระผม พิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดหนองบัวลําภู พรรคพลังประชาชน ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ทานประธานครับ 
จากที่ไดฟงเพื่อนสมาชิกทุกทานอภิปรายมา ผมเห็นวามีกฎหมายที่เกี่ยวของกับเร่ือง 
ที่เราพิจารณานี้อยู ๒ – ๓ กฎหมาย อันดับแรกคือกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ 
วรรคสอง ซึ่งเปนหนาที่ของรัฐสภาเราพิจารณา นอกจากนั้นก็มีมาตรา ๑๓๖ ในรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งเปนการประชุมรวมกันของรัฐสภา แลวอีกอันหนึ่งก็คือขอบังคับ ขอ ๔๖ เพราะฉะนั้น
รวมทั้ง ๓ อยางแลวกระผมใครขอเสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษา
ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุน เพื่อใหเราไดรับทราบขอเท็จจริงกอนที่เรา
จะตัดสินใจตอไป ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ครับ มีผูรับรองเกิน ๑๐ คนก็ใชได 
ใชไดแลวครับ ทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่น มีไหมครับ 

- ๖๖/๑ 



 ๑๓๔ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                  สาริศา ๖๖/๑ 
 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ไมมีนะครับ ถือวาที่ประชุมนี้ 
นําเรื่องความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุนไปศึกษากอนความเห็นชอบ  
แลวนําสูการพิจารณาของสภาอีกครั้งหนึ่ง ไมมีทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่นครับ 
ตั้งคณะกรรมาธิการอะไรครับ 
  นายพิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (หนองบัวลําภู)  :  
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพครับ กระผม พิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดหนองบัวลําภู ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ชื่อคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน และก็ขอเสนอ
สมาชิกรัฐสภาแหงนี้ จํานวน ๓๖ คนทานครับ ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ สัดสวนของ
คณะกรรมาธิการก็มีดังตอไปนี้ รัฐบาล ๓  ส.ว. ๘  ส.ส. ๒๕ เดี๋ยวผมแจงใหทราบ 
กอนครับ  สวนพรรคตาง  ๆ  มีสัดสวนดังนี้คือ ส .ว.  ทานรับไป  ๘ ทานแลว แลวก็ 
พลังประชาชน ๑๒ ทาน ประชาธิปตย ๘ ทาน ชาติไทย ๒ ทาน เพื่อแผนดิน ๑ ทาน 
มัชฌิมาธิปไตย ๑ ทาน รวมใจไทยชาติพัฒนาและประชาราช ๑ ทาน 
   นายพิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (หนองบัวลําภู)  :  
ทานประธานครับ  
  นายชัย ชิดชอบ  (ประธานรัฐสภา)  :  เชิญครับ ที่ ๓ ทานเสนอมา 
มันผิดพลาดนะครับ ทีหลังทานตองระมัดระวังกอนครับ อยาหลอกประธานเรื่อย ๆ  
อยางนี้ไมดีครับ เชิญคุณพิษณุ 
  นายพิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (หนองบัวลําภู)  :  
ไมไดหลอกทานประธานครับ ดูวาทานประธานงวงหรือเปลา ทานประธานที่เคารพครับ 
เนื่องจากวาเรื่องนี้ เปนเรื่องใหมและก็เปนเรื่องสําคัญดวย ซึ่งเราดูแลวเปนหนาที่ 
ของสมาชิกรัฐสภา ซึ่งจากการสังเกตแลวจากการศึกษาแลว ทาง ครม. ก็ไมมีสวนก็คือ
อาศัยโควตาของพรรคการเมืองตาง ๆ จึงขอเสนอทานประธานสัดสวนดังนี้ ส.ว. ๙ คน  



 ๑๓๕ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                  สาริศา ๖๖/๒ 
 
ส.ส. ๒๗ คน พรรคพลังประชาชน ๑๓ คน พรรคประชาธิปตย ๙ คน พรรคชาติไทย ๒ คน 
พรรคเพื่อแผนดิน ๑ คน พรรคมัชฌิมาธิปไตย ๑ คน พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 
และพรรคประชาราช ๑ คน ขอผูรับรองดวยครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  มีผูรับรองถูกตองครับ ผมเรียนถาม 
ที่ประชุมตองนับองคประชุมใหครบไหมครับ  ตองไหม  ถือวาที่ประชุมครบแลว  
๔๐๐  กวาท านใช ไหมครับ  ก็ถือว าที่ ประชุมไม มีท านผู ใดมีความเห็น เปนอื่ น  
ชวยเสนอชื่อเลย ฝายรัฐบาลเสนอกอน ถาอยางนั้นรัฐบาลไมเกี่ยว เชิญวุฒิสมาชิก 
เสนอกอน ทานวิทยา เชิญครับ 
  นายวิทยา อินาลา สมาชิกวุฒิสภา (นครพนม)  :  กราบเรียนทานประธาน
ที่เคารพ ผม วิทยา อินาลา สมาชิกรัฐสภา ในฐานะที่เปนเลขานุการคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภา ขอเสนอรายชื่อในสัดสวนของสมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๙ ทาน 
ดังนี้ ๑. ทานนฤมล ศิริวัฒน ๒. ทานวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน ๓. ทานสุรเดช จิรัฐิติเจริญ 
๔ .  ทานพิกุลแกว  ไกรฤกษ  ๕ .  ทานถนอม  สง เสริม  ๖ .  ทานรสสุคนธ  ภู ริ เดช  
๗. ทานอนุศักดิ์ คงมาลัย ๘. ทานชลิต แกวจินดา และ ๙. คุณสุรจิต ชิรเวทย ขอผูรับรอง
ดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
 

- ๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๖ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ )            สุทธิกานต ๖๗/๑ 
 
  นายพิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (หนองบัวลําภู)  :  
ทานประธานที่เคารพ กระผม พิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด
หนองบัวลําภู  พรรคพลังประชาชน  ในฐานะสมาชิกรัฐสภา  ใครขอเสนอรายชื่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุน 
จํานวน ๑๓ ทานดังนี้ครับ ๑. นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ๒. นายวินิจฉัย แจมแจง  
๓. นายวีรชัย พลาศรัย ๔. รอยโท กุเทพ ใสกระจาง ๕. นายจิรวัฒน ศิริพานิชย  
๖. นายสุทธิชัย จรูญเนตร ๗. นายนิรมิต สุจารี ๘. นายอนันต ศรีพันธุ ๙. นายพินิจ  
จันทรสมบู รณ  ๑๐ .  นายสงวน  พงษมณี  ๑๑ .  นายสุ รพงษ  โตวิจักษณชัยกุล  
๑๒. นางนฤมล ธารดํารงค ๑๓. นายธเนศ เครือรัตน ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ ตอไป 
ก็ประชาธิปตย เชิญครับ 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย สมาชิสภาผูแทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม บุญยอด สุขถิ่นไทย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา 
ขอเสนอรายนามของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ
อาเซียน – ญี่ปุน ในสัดสวนของพรรคประชาธิปตยดังนี้ ๑. ดอกเตอรไตรรงค สุวรรณคีรี 
๒. นายเกียรติ สิทธีอมร ๓. นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ๔. นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ  
๕. ดอกเตอรศุภชัย ศรีหลา ๖. หมอมราชวงศสุขุมพันธุ บริพัตร ๗. ผูชวยศาสตราจารย 
ดอกเตอรรัชดา ธนาดิเรก ๘. ดอกเตอรคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และ ๙. นายจุติ  
ไกรกฤษ ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ ตอไป 
พรรคชาติไทย ๒ ทาน 
  นายเสมอกัน เที่ยงธรรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (สุพรรณบุรี)  :   
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม เสมอกัน เที่ยงธรรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดสุพรรณบุรีจากพรรคชาติไทย ในฐานะสมาชิกรัฐสภาในสวนของพรรคชาติไทย 



 ๑๓๗ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ )            สุทธิกานต ๖๗/๒ 
 
ขอเสนอ นายเกื้อกูล ดานชัยวิจิตร และนายยุทธนา โพธสุธน ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ ตอไปพรรค
เพื่อแผนดิน ๑ ทาน เชิญครับ 
  รอยตรี  (หญิง )  ระนองรักษ  สุวรรณฉวี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(นครราชสีมา)  :  ดิฉัน รอยตรี (หญิง) ระนองรักษ สุวรรณฉวี พรรคเพื่อแผนดิน ขอเสนอ
ชื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน นายนรพล 
ตันติมนตรี ขอผูรับรองดวยคะ 
  (มีสมาชิกยกมอืขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ ตอไป 
พรรคมัชฌิมาธิปไตย ๑ ทาน เชิญครับ 
  นายมาโนช  เฮงยศมาก  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  (บุ รี รัมย )   :   
เรียนทานประธานที่เคารพ กระผม นายมาโนช เฮงยศมาก สมาชิกรัฐสภา ขอเสนอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน ตามสัดสวน 
ของพรรคมัชฌิมาธิปไตย ๑ ทาน คือนายสมนึก เฮงวาณิชย ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ ตอไป 
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา พรรคประชาราช ๑ ทาน เชิญครับ 
  นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (นครราชสีมา)  :   
กราบเรียนทานประธานรัฐสภา กระผม วัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขอตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน ในสัดสวนพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา และ
ประชาราช จํานวน ๑ ทาน ไดแก นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์ ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  มีผู รับรองถูกตองนะครับ เชิญ 
ทานเลขาธิการอานรายชื่อทบทวนอีกครั้ง จะมีการแกไขหรือไมอยางไรครับ เชิญครับ 



 ๑๓๘ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ )            สุทธิกานต ๖๗/๓ 
 
  น า ย พิ ทู ร  พุ ม หิ รั ญ  ( เ ล ข า ธิ ก า ร รั ฐ ส ภ า )   :  ร า ย น า ม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน  
๑. นางนฤมล ศิริวัฒน ๒. นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน ๓. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ  
๔. นางพิกุลแกว ไกรฤกษ ๕. นายถนอม สงเสริม ๖. นางรสสุคนธ ภูริเดช ๗. นายอนุศักดิ์ 
คงมาลัย  ๘ .  นายชลิต  แกวจินดา  ๙ .  นายสุรจิต  ชิร เวทย  ๑๐ .  นางสาวชุติมา  
บุณยประภัศร ๑๑. นายวินิจฉัย แจมแจง ๑๒. นายวีรชัย พลาศรัย ๑๓. รอยโท กุเทพ  
ใสกระจาง ๑๔. นายจิรวัฒน ศิริพานิชย ๑๕. นายสุทธิชัย จรูญเนตร ๑๖. นายนิรมิต  
สุจารี ๑๗. นายอนันต ศรีพันธุ ๑๘. นายพินิจ จันทรสมบูรณ ๑๙. นายสงวน พงษมณี  
๒๐. นายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล ๒๑ นางนฤมล ธารดํารงค ๒๒. นายธเนศ เครือรัตน 
๒๓. นายไตรรงค สุวรรณคีรี ๒๔. นายเกียรติ สิทธีอมร------------------------------------------ 
 

- ๖๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๙ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๖๘/๑ 
 
๒๕. นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ๒๖. นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ ๒๗. นายศุภชัย ศรีหลา 
๒๘. หมอมราชวงศสุขุมพันธุ บริพัตร ๒๙. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก ๓๐. คุณหญิงกัลยา 
โสภณพนิช ๓๑. นายจุติ ไกรฤกษ ๓๒. นายเกื้อกูล ดานชัยวิจิตร ๓๓. นายยุทธนา  
โพธสุธน ๓๔. นายนรพล ตันติมนตรี ๓๕. นายสมนึก เฮงวาณิชย และ ๓๖. นายสมชัย 
เจริญชัยฤทธิ์  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ทานสมาชิกรัฐสภาครับ ทานจะ 
ตกลงวาจะนําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุนนี้ไปศึกษากี่วันครับ เชิญครับ  
  นายพิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (หนองบัวลําภู)  :  
ทานประธานที่เคารพครับ กระผม พิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดหนองบัวลําภู พรรคพลังประชาชน ในฐานะสมาชิกรัฐสภา เนื่องจากวาเวลาเรา 
มีจํากัด ทานประธานครับ ทั้งจะตองเรงใหเสร็จเพื่อที่จะใหทันกับทุกประเทศที่รอเราอยู 
เพราะฉะนั้นผมเสนอ ๑๕ วันครับทานประธาน ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ ทานผูใด 
มีความเห็นเปนอยางอื่นมีไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ไมมี ถือวาที่ประชุมนี้นําเรื่อง
ขอตกลงเรื่องหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน ๑๕ วันนะครับ ก็เปนการจบการพิจารณา
เร่ืองขอตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุน เชิญคุณเอกพจน ปานแยม เชิญครับ 
  นายเอกพจน  ปานแยม  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (ปทุมธานี )   :   
ทานประธานรัฐสภาที่เคารพ ผม นายเอกพจน ปานแยม ครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวครับ ผมขอขอบคุณเจาหนาที่
และทานรัฐมนตรีนะครับ กลับไปพักผอนไดครับ ๑๕ วันครับ เชิญครับ 
  นายเอกพจน  ปานแยม  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (ปทุมธานี )   :   
ทานประธานครับ ผม เอกพจน ปานแยม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี  
พรรคชาติไทย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ขออนุญาตไดอาศัยขอบังคับ ขอ ๔๖ (๒) ครับ  



 ๑๔๐ 
ร ๒/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๖๘/๒ 
 
และขอใหที่ประชุมไดพิจารณา ขอเลื่อนระเบียบวาระการประชุมเร่ืองอื่น ๆ ในเร่ืองของ 
การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการยกรางขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. .... ไดขึ้นมา
พิจารณากอน ซึ่งกระผมไดมีเหตุผลที่จะนําเรียนตอทานประธานวา จะสังเกตวา 
ในการประชุมของทั้ง ๒ สภา ในขณะนี้เราไดมีการใชขอบังคับในแตละสภามาเปน
ระยะเวลาหนึ่งแลวนะครับ แตเนื่องจากวาในชวงนี้เราจะตองมีการประชุมรวมกัน 
ของรัฐสภา  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  คือทานเสนอเลื่อนใชไหมครับ 
  นายเอกพจน  ปานแยม  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (ปทุมธานี )   :   
ผมจะไดนําเรียนเหตุผลทานประธานวา ไดมีเหตุผลในการที่จะขอเลื่อนครับ สั้น ๆ ครับ
ทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  ทานบอกเลยวาเปนอยางไร ไมตอง
ใหเหตุผลหรอก เพียงแตวาทานขอผูรับรองก็แลวกัน เพื่อรวบรัด  
  นายเอกพจน  ปานแยม  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (ปทุมธานี )   :   
ถาอยางนั้นก็ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานรัฐสภา)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ ทีนี้ผมขอ
ปรึกษาที่ประชุมนะครับ คือการพิจารณาเรื่องที่มีความสําคัญ เชน รางขอบังคับนี้ 
ที่ประชุมตองมีสมาชิกเขาอยูในที่ประชุมเกินกึ่งหนึ่งนะครับ จึงครบและดําเนินการได  
แลวมั่นใจไหมครับ ผมหวงจะมีปญหา เพราะวาสมาชิกพอทานโหวตเสร็จทานก็กลับไป
หมดแลว ผมจึงขอเลื่อนไปพิจารณาโอกาสหนาในการประชุมรวมกันของรัฐสภา  
ขอปดประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๑๔ นาฬิกา 



การประชุมรวมกันของรัฐสภา 
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญนติิบัญญัติ) 

วันจันทรที่ ๑ เดือนกันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
_____________________ 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร  พันธุเปร่ือง   รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
  นางสาวยุพา  ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
       และชวเลข 
 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม

  นายสมบัติ  จันทรไพจิตร  ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๕ 
  นางวัฒนี  อุดมภักดี   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางชัญญาภัค  ทองมา  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางสาวชนิกา  ศรีสมวงษ  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
 
ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๕)

  นางนภัสสร  สุขเสริม   นางสาวสาริศา  สิงหเมธา 
  นางสาวสุทธิกานต  ม่ันนุช  นางสาวนภา  วีรยุทธโกศล 
  นางสาวจิตตานันท  เลิศวิมลชัยศิริ นางเพทาย  เรือนเรือง 
  นางสาวลักขณา  อนุอัน  นางสาววชิราภรณ  นันลังค 
  นางวัชรี  สะหาบ   นางสาวศิริวรรณ  สมัยสมภพ 
  นางณัฐชนก  วงษนิล   นางศิริลักษณ  สุวัตถี 
  นางศิริลักษณ  ภูตพิงศโสภณ  
 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  




	ปก
	สารบัญ
	รายงานการประชุม
	รายนามคณะผู้จัดทำ
	ประธานลงนาม



